
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจําป 2566 

วันที่  9  สิงหาคม 2566  เวลา  13.30  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

******************** 

ผูมาประชุม 
1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  ประธานสภาเทศบาล 

2. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา   รองประธานสภาเทศบาล 

3. นายสมปอง  งามเสง่ียม   สมาชิกสภาเทศบาล  

4. นายถนอม  ยินดี    สมาชิกสภาเทศบาล 

5. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล   

6. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 

7. นายสายัณห  รุงเรือง    สมาชิกสภาเทศบาล      

8. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล   สมาชิกสภาเทศบาล 

9. นายสาธิต  หิรัญรักษ    สมาชิกสภาเทศบาล 

10. นายสุทธิ  ตังสวานิช    สมาชิกสภาเทศบาล   

11. นายแกวกาว  ถนอมวงศ   สมาชิกสภาเทศบาล 

12. นายจตุรงค  วงศโภคิน   สมาชิกสภาเทศบาล 

13. นางกานดา  นามสงา    เลขานุการสภาเทศบาล    

ผูเขาประชุม (ฝายบริหาร) 
1. นายสันติชัย  ตังสวานิช   นายกเทศมนตรี    

2. นางสาวอิสรีย  ปานงาม   รองนายกเทศมนตรี 

3. นายเสถียร  งามฉาย    รองนายกเทศมนตรี     

4. นายสมมาตร  วิมลรัตน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

5. นายอุทัย  วงศสุบิน    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   

ผูเขารวมประชุม 

1. พ.ต.ท.สุขเกษม  สอนบุตรสา   สารวัตรฝายอํานวยการ 

2. นายวิธวินท  สุทธิสาพรสรรค   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

3. นางสาวนิตยา  วงษมีศรี   ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

4. นายวิทยา  นุชพุม    รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการประปา 

5. นางบุษกร  เศียรเขียว    รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง 

6. นางสาวรจนา  รัตนวิจิตร   รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา 
 

5.นางสาววรรณา ... 
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7. นางสาววรรณา  เหรียญทวนทอง  รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

8. นางสาวนภาภรณ  วีระกุล   หัวหนาฝายอํานวยการ 

9. นางสาวธัญวรัตน  สิริตติยานนท  หัวหนาฝายปกครอง 

10. นางสาววัลยา  ปตยุรักษ   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

11. นางอําไพ  ลือดัง    ผูจัดการสถานธนานุบาล 

12. นางสาวเอมอร  สุจริต   คร ู

13. นางสาวศิริวรรณ  กองสุข   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

14. วาท่ี ร.ต.ชัยยุทธ  ศิริภา   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

15. นางไพรวัลย  เจริญศรี   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

16. นางสาวปริชาติ  สุดสมัย   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

17. นายนิติวัฒน  รัตนภรณ   ผูชวยเจาพนักงานเทศกิจ 

18. นายเบญจรงค  วัฒนศิริ   พนักงานจางท่ัวไป 

19. นายบุญรอด  ปองความดี   ประธานชมุชนแหลมยาง 

20. นายอํานวย  เสนาะ    ประธานชมุชนในยาง 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

นางกานดา  นามสงา  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป   
เลขานุการสภาเทศบาล ๒๕๖6 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง มาครบองคประชุมแลว    

จํานวน  12  ทาน  ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง         
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดประชุมตอไป 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  (จุดธูปเทียน) 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจาํป   
 ๒๕๖6 วันพุธท่ี 9 สิงหาคม ๒๕๖6 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการ       
สภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภาเทศบาล 

    ประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
        เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2    

                             ประจําป  ๒๕66 
         ………………………………………. 

  ดวยตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจาํป ๒๕66  เม่ือวันท่ี171กุมภาพันธ1๒๕66 ไดกําหนดประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป  ๒๕66  ตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม 
2566 เปนตนไป  มีกําหนด ๓๐ วัน  ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไข 

         เพ่ิมเติม ... 
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เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๒๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2565 ขอ ๒๐  ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  จึงอาศัยอํานาจ    
ตามความในมาตรา ๒๕ แหง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับท่ี 14)  พ.ศ. 2562  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕66  เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕66 เปนตนไป มีกําหนด 
๓๐ วัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   11  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕66 
  เกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

      (นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป) 

           ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
    -   ขอแนะนําผูเขารวมประชุม จํานวน 3 ทาน  
    1. พ.ต.ท.สุขเกษม  สอนบุตรสา สารวัตรฝายอํานวยการ สภ.แกลง 
    2. นายบุญรอด  ปองความดี ประธานชมุชนแหลมยาง 
    3. นายอํานวย  เสนาะ  ประธานชมุชนในยาง 
    -   การรายงานตัวของเจาหนาท่ีบรรจุใหม 
    1. นางไพรวัลย  เจริญศรี  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
    ขอเชิญแนะนําตัวครับ 
นางไพรวัลย  เจริญศรี  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานนะคะ 

ดิฉัน นางไพรวัลย  เจริญศรี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
คณะวิทยาการจัดการโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ และประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ บรรจุเขารับราชการเม่ือวันท่ี 
1 พฤษภาคม 2566 ในตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติ งาน สัง กัด              
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ เทศบาลตําบลเมืองแกลง ดิฉันจะทําหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหดีท่ีสุด ขอฝากเนื้อฝากตัวดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 2. นางสาวปริชาติ  สุดสมัย  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญแนะนําตัวครับ 
นางสาวปริชาติ  สุดสมัย  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และผูเขารวมประชุมทุกทานนะคะ 

ดิฉัน นางสาวปริชาติ  สุดสมัย อายุ 28 ป มาจากจังหวัดอุดรธานี บรรจุเม่ือวันท่ี 
1 มิถุนายน 2566 ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล ขอฝากเนื้อฝากตัวดวยนะคะ 

 

             นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 3. วาท่ี ร.ต.ชัยยุทธ  ศิริภา  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญแนะนําตัวครับ    
วาท่ี ร.ต.ชัยยุทธ  ศิริภา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร  
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ 

กระผม วาท่ี ร.ต.ชัยยุทธ  ศิริภา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปจจุบันบรรจุรับราชการใน
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด กองชาง เริ่มปฏิบัติงานเม่ือวันท่ี     
3 กรกฎาคม 2566     

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 3 ประจําป 2566  เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2566 

ขอเรียนวา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  
และทําสําเนารายงานการประชุมข้ึนอยางนอยสองฉบับ  ซ่ึงไดสงใหสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทานไดมีโอกาสตรวจดูกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวันเปนท่ี
เรียบรอยแลว และไดเสนอใหสภาเทศบาลรับรองมีสมาชิกทานใดจะขอแกไข
ถอยคําในรายงานการประชุมบางไหมครับ…............................. 

ถาไมมี  ผมขอมติท่ีประชุมวาผูใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 3 ประจําป 2566  
เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2566  โปรดยกมือข้ึนครับ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    เห็นชอบ   จํานวน     10       คะแนนเสียง 
      1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา  

  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  3. นายถนอม  ยินดี 

       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายสายัณห  รุงเรือง   

  7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมเห็นชอบ    จํานวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จํานวน     2     คน 
  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 

        2. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
 
 

              มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
    สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 3 ประจําป 2566 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2566 

     รับรอง    จํานวน       10       คะแนนเสียง 
     ไมรับรอง   จํานวน         -        คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง   จํานวน         2       คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง รายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั ้งที ่ 1/2566 , แผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับท่ี 2 เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1/2566 และ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 1/2566 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี เรื่อง    รายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2566 , แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 -
2570) ฉบับท่ี 2 เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2566 และแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 1/2566 เทศบาลตําบล
เมืองแกลง (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติ
รายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่  2 
เ พิ่ม เติมครั ้ ง ที ่  1 /2566 ,  แผนพัฒนาทอ ง ถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  
ฉบับท่ี 2 เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2566 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-
2570)  ฉบ ับ ที ่ 2  แก ไข  ครั ้ง ที ่ 1/2566 เทศบาลตําบล เม ืองแกลง          
เพื่อรายงานผลตอสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช
แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ี
เก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวัน 
นับแตวันท่ีประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 

         เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ดวยคณะผูบริหารเทศบาล ไดมีนโยบายในการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
ใหสอดคลองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีและสามารถแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีใหหมดไป พรอมท้ังมีการประสานงานและ
บูรณาการรวมกันกับประชาชนในชุมชน และการทํางานรวมกันกับหนวยงานอ่ืน
รวมถึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบาย
ของคณะผูบริหารท่ีไดแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาลตําบล     
เมืองแกลง โดยเทศบาลไดมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2566 , แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
ฉบับท่ี 2 เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2566 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-
2570) ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 1/2566 เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

  ดังนั้น เพ่ือใหการรายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2566 , แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-
2570) ฉบับท่ี 2 เปลี่ยนแปลงครั้ง ท่ี 1/2566 และแผนพัฒนาทองถ่ิน        
(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 1/2566 เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ .ศ .๒๕๔๘ แกไข - เ พิ ่มเติมถึง  (ฉบับที ่ 3)      
พ.ศ.2561 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 จึงขอรายงานผล
มาเพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงไดทราบ ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

มติท่ีประชุม   ............รับทราบ...............................................      

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  รายจายประจําปงบประมาณ 2567 (วาระท่ี 1) กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
    ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ   
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  

นายกเทศมนตรี   เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

        งบประมาณ 2567  (วาระท่ี 1) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)  

    เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

               ดวยผูบริหาร ... 
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ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาล พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ 2567 (วาระท่ี 1) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2563 หมวด 3 ขอ 23 ใหเจาหนาท่ีงบประมาณทําการ

พิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห  และแกไขงบประมาณในชั้นตน แลวเสนอตอ

ผูบริหารทองถ่ิน เม่ือคณะผูบริหารทองถ่ิน ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งงบประมาณยอด

ใดเปนงบประมาณประจําปแลว  ใหเจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวมและจัดทําเปน 

รางงบประมาณรายจายเสนอตอผูบริหารทองถ่ินอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผูบริหารทองถ่ิน

ไดนําเสนอตอสภาทองถ่ินภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 

เหตุผล 

บัดนี้  ถึงเวลาท่ีผูบริหารเทศบาลจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป ตอสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้ผูบริหารเทศบาล 

จึงขอแถลงใหทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบ

ถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดําเนินงานใน

ปงบประมาณ 2567 ดังตอไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

ปจจุบันเทศบาลตําบลเมืองแกลง ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2566 มีเงินฝาก

ธนาคารท้ังสิ้น จํานวน 549,056,846.20 บาท  มีเงินสะสม จํานวน

210,081,232.49 บาท ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  151,315,823.98 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน  แมวาสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สงผลใหเศรษฐกิจ

ยังไมดี  แตเทศบาลสามารถดําเนินกิจการตามท่ีไดตั้งงบประมาณรายจายได 

 
 
 
 
               คําแถลงงบประมาณ ... 
 
 
 
 
 
 



 
~ 8 ~ 
 

 
คําแถลงงบประมาณ 

งบประมาณรายรับประจาํปงบประมาณ 2567 
 

รายรับ 
รายรับจริง 

ป  2565 

ประมาณการ 

ป 2566 

ประมาณการ 

ป 2567 

รายไดจัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 21,905,997.56 17,130,000.00 21,521,500.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ

ใบอนุญาต 

2,501,317.10 2,751,000.00 2,910,000.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 8,400,728.35 8,250,000.00 8,340,000.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 570,300.20 340,000.00 311,500.00 

  หมวดรายไดจากทุน 580,000.00 1,000.00 1,000.00 

  รวมรายไดจัดเก็บเอง 33,958,343.21 28,472,000.00 33,084,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 99,106,795.60 89,870,000.00 96,909,000.00 

  รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรร

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

99,106,795.60 89,870,000.00 96,909,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 63,558,918.00 61,816,000.00 61,816,000.00 

  รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

63,558,918.00 61,816,000.00 61,816,000.00 

รวม 196,624,056.81 180,158,000.00 191,809,000.00 

 

 

 

 

            งบประมาณ ... 
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2567 
 

 

รายจาย 
รายจายจริง 

ป 2565 

ประมาณการ 

ป 2566 

ประมาณการ 

ป 2567 

จายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 46,380,267.72 38,272,000.00 40,083,300.00 

  งบบุคลากร 39,851,771.33 56,874,400.00 55,374,600.00 

  งบดําเนินงาน 29,045,574.65 51,351,500.00 61,487,600.00 

  งบลงทุน 2,928,259.00 20,780,100.00 21,655,100.00 

  งบเงินอุดหนุน 12,333,166.00 12,880,000.00 13,208,400.00 

รวมจายจากงบประมาณ 130,539,038.70 180,158,000.00 191,809,000.00 
 

งบประมาณรายรับ เฉพาะการการประปา 
 

 

หมวด 

รับจริง             

ป 2565 

ประมาณการ 

ป 2566 

ประมาณการ 

ป 2567 

 

หมายเหตุ 

1.หมวดรายได 31,029,988.30 15,630,000.00 17,850,000.00  

                  รวมรายรับ 31,029,988.30 15,630,000.00 17,850,000.00  

 

งบประมาณรายจาย เฉพาะการการประปา 
 

 

หมวด 

จายจริง 

ป 2565 

ประมาณการ 

ป 2566 

ประมาณการ 

ป 2567 

 

หมายเหตุ 

งบบุคลากร 3,055,176.71 4,543,600.00 5,406,100.00  

งบดําเนินงาน 5,441,497.83 6,933,000.00 9,016,000.00  

งบลงทุน 1,295,197.66 3,112,000.00 2,284,700.00  

งบรายจายอ่ืน 0.00 0.00 0.00  

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00  

งบกลาง 1,882,015.34 1,015,800.00 1,113,800.00  

รวมรายจาย 11,673,887.54 15,604,400.00 17,820,600.00  

 

           งบประมาณ ... 
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งบประมาณรายรับ เฉพาะการสถานธนานุบาล 
 

 

หมวด 

รับจริง 

ป 2565 

ประมาณการ 

ป 2566 

ประมาณการ 

ป 2567 

 

หมายเหตุ 

1. หมวดรายได 11,810,401.32 13,801,000.00 14,902,000.00  

2. หมวดเงินไดอ่ืน 9,164,392.05 9,500,000.00 9,800,000.00  

รวมรายรับ 20,974,793.37 23,301,000.00 24,702,000.00  

 

งบประมาณรายจาย เฉพาะการสถานธนานุบาล 
 

 

หมวด 

จายจริง 

ป 2565 

ประมาณการ 

ป 2566 

ประมาณการ 

ป 2567 

 

หมายเหตุ 

งบบุคลากร 1,956,295.00    2,480,900.00     2,577,300.00   

งบดําเนินงาน 832,737.91    1,526,000.00     1,688,700.00   

งบลงทุน 39,000.00        70,000.00  0.00  

งบรายจายอ่ืน 9,245,592.05    9,579,500.00     9,876,000.00   

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00  

งบกลาง 438,875.08    1,246,700.00    1,236,300.00   

             รวมรายจาย        12,512,500.04 14,903,100.00 15,378,300.00  

 

ตามท่ีไดรายงานสถานะการคลังของเทศบาลตําบลเมืองแกลง รายรับ 

รายจาย ประจําปงบประมาณ 2567 ไปแลวนั้น  การจัดทํางบประมาณนี้ได

ดําเนินการตามระเบียบขอบังคับท่ีกําหนดไวทุกประการ และรายจายของ

หนวยงานก็ได พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบเปนไปอยางประหยัด และ 

ระเบียบวิธีการงบประมาณทุกประการ  เพ่ือพัฒนาความกาวหนาของทองถ่ิน      

ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง นายกเทศมนตรี จึงขอเสนอเทศบัญญัติดังกลาวฯ  

มาเพ่ือเสนอสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงไดพิจารณาตอไป 

 
               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
 
           นายสันติชัย ... 
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นายสันติชัย  ตังสวานิช ในสวนของแบบตรวจรางขอบัญญัติ/รางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป 
นายกเทศมนตรี งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม เทศบาลตําบลเมืองแกลง ในเรื่องระเบียบท่ีอยาก

ชี้แจงใหทางสมาชิกไดทราบ ผมขออนุญาตใหเลขานุการสภาเทศบาลเปนผูชี้แจง
นะครับ 

นางกานดา  นามสงา  เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภาเทศบาล ในตัวของรางงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2567 ในวันนี้ท่ีเสนอ เอกสารท่ี
ใหกับสมาชิกทุกทานจะประกอบดวยรางงบประมาณท่ีเปนเลมหนา ๆ และมี
เอกสารประกอบกับรางงบประมาณ ซ่ึงเอกสารท่ีประกอบรางงบประมาณก็จะ
ประกอบดวย ประมาณการคาใชจาย โครงการไมวาจะเปนโครงการกอสรางหรือ
เปนกิจกรรมสาธารณะตาง ๆ ก็จะมีโครงการประกอบรางงบประมาณ และ         
ในขณะเดียวกันอันไหนท่ีเก่ียวพันท่ีจะตองบรรจุอยูในแผนก็จะตัวแผนท่ีอางอิงถึง
ดวยนะคะ ถาเปนครุภัณฑก็จะมีบัญชีครุภัณฑประกอบอางอิงถึงนะคะ ซ่ึงในตัว
ของการจัดทํารางครั้งนี้ ซ่ึงจะเปนเหมือนกับทุกครั้งจะมีคําชี้แจงงบประมาณอยูใน
เลม และในตัวของรางงบจะมีการกําหนดหมวดรายรับไว ตามประเภทหมวด
รายรับ และมีรายไดท่ีกําหนดไว และรวมท้ังประเภทเงินอุดหนุนดวย แตเงิน
อุดหนุนท่ัวไปท่ีไมตองมาจัดทํารางงบประมาณในครั้ งนี้  จะประกอบดวย            
เงินอุดหนุนสําหรับขาราชการถายโอน รวมท้ังเงินหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ คาการศึกษาบุตร คาเชาบาน อันนี้ก็ตองเอามาใส โดยรวมของประมาณ
การรายจายของป พ.ศ. 2567 ในลักษณะงบประมาณรายจายของเทศบาลจะเปน
ลักษณะแบบสมดุล คือ รายรับเทากับรายจาย สวนในสวนของงบเฉพาะการ คือ    
กองการประปาเปนลักษณะแบบเกินดุล รวมท้ังงบประมาณเฉพาะการของ    
สถานธนานุบาลดวย จะเปนลักษณะเกินดุล คือ รายรับมากกวารายจาย             
ขออนุญาตอานยอ ๆ นะคะ สวนของสถานธนานุบาล ปลัดตองขออนุญาตแก
ตัวเลข เนื่องจากวาเอาตัวเลขรับจริงยอดรวมมาพิมพ ตัวประมาณการท่ีแจงไปเม่ือ
สักครู หมวดเงินไดอ่ืน ซ่ึงท่ีพิมพไปแลว คือ 20,974,793.37 บาท ขออนุญาต
แกไขเปน 9,164,392.05 บาท ซ่ึงพิมพผิดไปนิดนึง นํายอดรวมมาใสนะคะ     
ขอแกไขในสวนของสถานธนานุบาล อันอ่ืนถูกตองหมดนะคะ ขอตอในเรื่องของ
การประมาณการรายจาย ซ่ึงบางหมวดหรือบางประเภทของรายจายมีกฎหมายมี
ระเบียบกําหนดไว ขออนุญาตแยกเปนท่ีกําหนดไวแนนอน คือ คาใชจายเก่ียวกับ
บุคลากร ระเบียบมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล     
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดไววาจะตองจายในเรื่องของงานบุคคลไมเกิน 
รอยละ 40 ซ่ึงงานบุคคลรวมท้ังเงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทนอ่ืน     
คําวาประโยชนตอบแทนอ่ืน เชน คาเชาบานท่ีเปนสวัสดิการของพนักงาน ลูกจาง 
ท้ังหมด ตองมาคิดในเรื่องของ 40% สําหรับของงบประมาณของป 2567        
เราตั้งไวอยูท่ี 65,201,240 บาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 31.10 บาท ซ่ึงไมเกิน 40% 
อีกตัวหนึ่งท่ีระเบียบกําหนดไว คือ เงินอุดหนุน การตั้งงบประมาณรายจายเงิน 
 
        อุดหนุน ... 
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อุดหนุนตามระเบียบเงินอุดหนุน กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 กําหนดไววาจะตองตั้งเงินอุดหนุน คําวาเงิน
อุดหนุนในท่ีนี้ คือ หนวยราชการตาง ๆ  ท่ีขอเงินอุดหนุนเทศบาลมา เราสามารถ
จายไดแตท้ังนี้ ท้ังนั้นจะตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลดวย และ
หนวยงานเขามีอํานาจหนาท่ีในการทําดวย เราสามารถอุดหนุนไดไมเกินรอยละ 3 
ซ่ึงเทศบาลตั้งหมวดเงินอุดหนุนนี้อยูท่ี 422,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.32     
อีกตัวหนึ่งท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา การแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2564 ซ่ึงในระเบียบกําหนดไววาจะตองตั้งไมเกิน    
รอยละ 5 ในสวนของเทศบาลสําหรับปนี้เราต้ังอยูท่ี 5,654,000 บาท คิดเปน
รอยละ 4.25% ซ่ึงไมเกินนะคะ อีกตัวหนึ่งซ่ึงกฎหมายกําหนดในเรื่องของตาม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 รวมท้ังท่ีแกไข
เพ่ิมเติม เทศบาลจะตองมีการตั้งงบประมาณสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญ 
พ.ศ. 2563 ซ่ึงระเบียบกําหนดไวจะตองตั้งสมทบในอัตรารอยละ 3 ซ่ึงเทศบาลก็
ตั้งตามระเบียบ อยูท่ียอด 4,435,300 บาท คิดเปนรอยละ 3 อีกตัวหนึ่งซ่ึง
กฎหมายกําหนดไวเชนเดียวกัน คือ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ  ซ่ึงกําหนดในเรื่องของเทศบาล ถาสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุน
หลักประกันสุขภาพแลวจะตองมีการสมทบเขากองทุน ซ่ึงเทศบาลตั้งสมทบอยู 
415,000 บาท คิดเปนรอยละ 50.04 คือ ตั้งไมนอยกวารอยละ 50 อีกตัวหนึ่ง 
คือ งบพัฒนา งบลงทุน เปนสวนประกอบในการพิจารณาเสนอในเรื่องของเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนในกรณีพิเศษ ซ่ึงตัวนี้จะตองตั้งไมนอยกวารอยละ 10      
ซ่ึงเทศบาลตั้งอยูท่ี 23,832,800 บาท คิดเปนรอยละ 11.37 อีกตัวหนึ่ง คือ 
รายจายในเรื่องของการเดินทางไปราชการ จะตองต้ังไมเกินรอยละ 2.5 เทศบาล
ตั้งอยูท่ี 879,000 บาท ซ่ึงยอดนี้ยังไมรวมในเรื่องของคาลงทะเบียน คิดเปน   
รอยละ 0.41 อีกตัวหนึ่ง คือ ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนและการใหความ
ชวยเหลือนักเรียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกําหนดวาไมเกิน     
รอยละ 2.5 ซ่ึงเทศบาลตั้งอยูท่ี 300,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.23 อีกตัวหนึ่ง 
สําหรับพนักงานจาง คือ สมทบกองทุนหลักประกันสังคม กฎหมายกําหนดตองตั้ง
ไมนอยกวารอยละ 5 เทศบาลตั้งอยูท่ี 1,083,700 บาท อีกตัวหนึ่ง คือ กองทุน
เงินทดแทนซ่ึงบังคับใหตั้งไวอยูท่ี 0.2 เทศบาลตั้งอยูท่ี 43,400 บาท กราบเรียน
ทานประธานและทานสมาชิกเพ่ือทราบคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป นายกเทศมนตรไีดแถลงหลักการและเหตุผลแลว ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบ 
นางกานดา  นามสงา  เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

รวมแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2565  
 
          ขอ 45 ... 
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ขอ 45 วรรค 3 กําหนดไววาญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา

สามวาระรวดเดียวไมไดและในการพิจารณาวาระท่ีสอง  ใหกําหนดระยะเวลาเสนอ

คําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัติงบประมาณนั้น  

ขอ 47 ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภา

ทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหง       

รางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมให  

ลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว  

เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินจะให

ตั้งคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

ขอ 62 เม่ือไดอภิปรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชิกสภาทองถ่ินเสนอญัตติ

ขอใหปดอภิปรายเพ่ือใหลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ

หรือไมหรือสงใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการ ตองมีสมาชิก

สภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุม 

ขอ ๖๕ ถาไมมีผูใดจะอภิปรายตอไป ใหถือวาเปนการปดอภิปราย หรือถามี 

แตประธานสภาทองถ่ินเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว ประธานสภาทองถ่ินจะ

เสนอใหท่ีประชุมวินิจฉัยวาควรจะปดอภิปรายหรือไมก็ได เวนแตการอภิปรายตาม

ความในขอ ๗๒ 

เม่ือปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถ่ินเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป สมาชิกทานใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ 

นายสุทธิ  ตังสวานิช กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสุทธิ  ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 กระผมมีเรื่องท่ี

จะเรียนสอบถามทานประธานสภาไปยังคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีงบประมาณ 

ในสวนของงบรายจายดานบุคลากร ซ่ึงเม่ือสักครูนี้ทานเลขานุการสภาหรือ       

ทานปลัดไดบอกระเบียบมาในเรื่องของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ในเรื่องมาตรา 35 ระบุไววางบประมาณจะตองไมเกิน 

40% แตผมกลับไมดูยอนหลังในหวง 3 ป ซ่ึงไดสังเกตเห็นวาการตั้งงบประมาณ

บุคลากรคอนขางท่ีจะสูงกวารายจายจริง ผมยกตัวอยางเชน ป 2563 รายจายจริง

ในดานของงบบุคลากรจะอยูท่ี 38,514,585 บาท ป 2564 ไดประมาณการไวท่ี

สี่สิบเกาลานเศษ แตจายจริงอยูเพียงแคสามสิบแปดลาน ป 2565 ประมาณการ

ไวหาสิบสามลานกวา จายจริงอยูท่ีสามสิบเกาลาน ของป 2566 ปนี้กระโดดข้ึนมา

ท่ีหาสิบหกลานกวา สวนของท่ีเราประชุมกันคราวนี้ป 2567 ไดประมาณการ 

 

        รายจาย ... 
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รายจายในดานงบบุคลากรไวท่ี 55,000,000 บาท ซ่ึงผมจะสอบถามนะครับวา 

นอกจากพระราชบัญญัติท่ีกลาวมาเม่ือสักครูนี้ มีระเบียบขอบังคับขอใดท่ีทําใหการ

ประมาณการรายจายในงบบุคลากรของแตละปท่ีมีคอนขางท่ีจะสูงขนาดนี้ครับ  

ขอเรียนสอบถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารและเจาหนา ท่ี

งบประมาณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางกานดา  นามสงา  เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล คาใชจายในสวนของงานบุคคลจะประกอบดวย เงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน 

ซ่ึงประโยชนตอบแทนอ่ืน อยางเชน เงินประกันสังคม เงินทุนเงินทดแทน เงินชวย

พิเศษ เงินวิทยฐานะ เงินเพ่ิมตาง ๆ ตองมารวมอยูในนี้หมดนะคะ และรวมท้ังใน

เรื่องของคาเชาบาน เงินคาทําศพ เงินบําเหน็จ อันนี้คือยกตัวอยางนะคะ ซ่ึงมี

ท้ังหมด 21 รายการ เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สาเหตุท่ีรายจายซ่ึงจะเปนอยางนี้

ทุกป รายจายจริงจะนอยกวาท่ีตั้งไว เนื่องจากวาระเบียบกําหนดไววาในการตั้ง

งบประมาณในสวนของงานบุคคล ใหดูอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง ซ่ึงในการดู

จากแผนอัตรากําลัง คือ ตําแหนงวางหมด ตั้งแตหัวหนาสวน จนถึงเจาหนาท่ี 

ลูกจางท้ังหมด คิดตําแหนงวางหมด และในการคิดตําแหนงวาง คือ คิดสิบสอง

เดือนเต็ม จากเม่ือกอนท่ีผานมา เม่ือประมาณปงบประมาณ 2554,2555        

ไมแนใจ ปลัดคํานวณแลวเงินไมพอกับงบลงทุน ปลัดจําเปนจะตองไปตัดเงินในสวน

ของบุคลากรออกมาท่ีเปนตําแหนงวาง ซ่ึงจะตองประเมินสถานการณดวย คือ      

ดูแลวการใชบัญชี หรือ สอบแลวโอกาสเปนไปไดยังไมสามารถจะเลือกบรรจุไดทัน 

รูสึกปนั้นปลัดจะตัดออกสามเดือน ตําแหนงละสามเดือนเพ่ือเอาเงินมาลงในงบ

ลงทุน ไมอยางนั้นระบบงบประมาณไมสามารถจะเดินไปได แตปนี้ในสวนกลาง

กําหนดชัดเจน ซ่ึงเขามีหนังสือซักซอมเปนแนวทางท่ัวประเทศเลยวา เงินเดือน

จะตองคิดอยูท่ีสิบสองเดือนเต็ม รวมท้ังเงินเพ่ิม โดยเฉพาะลูกจางหรือขาราชการ

ใหมจะตองมีเงินเพ่ิมคาครองชีพทุกคน ตองคิดเต็มหมดเลยเปนเหตุวา เวลาจาย

จริงพอไปหักลบกลบกับตําแหนงวางแลว ทําใหการตั้งงบประมาณจะเยอะกวาการ

จายจริง  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุทธิ  ตังสวานิช กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล แลวในเรื่องของการเปดรับสมัครหรือการเปดกรอบอัตรากําลังไปท่ีกรมการ

ปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือเขาไดจัดการสอบแขงขันแลว และมีปญหาดานใดทําไม

ถึงไมมีบุคลากรลงมาบรรจุท่ีเทศบาลเรา ซ่ึงทําใหการตั้งงบประมาณของเราแตละ

ปมันไมไดใชเลย เม่ือทางกรมเปดสอบมาก็ไมมาถึงเราสักที หลายรอบหลายปก็ไม 

           มาถึง ... 
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มาถึง ก็ไมไดเสียโอกาส เพราะสามารถโอนตั้งจายรายการใหมปลายปได แตผม

อยากนําเสนอตรงนี้ดีกวา คือ การท่ีจะลดงบประมาณในสวนของดานบุคลากรท่ี

เราตั้งเผื่อไวสําหรับกรอบอัตรากําลังสามป เรามาทําโครงการท่ีสงเสริมการคาขาย

ในเขตเทศบาลบานเรา เพราะชวงนี้พอคาแมคาขายของกันลําบากมากครับ คาขาย

ไมดีเลย ซ่ึงการท่ีจะนําเงินไปจมอยูในตัวงบบุคลากร ซ่ึงเราก็ไมรูวาจะมีบุคลากรมา

บรรจุท่ีเราหรือไม เราเจียดเงินตรงนี้ไปทําโครงการเพ่ือท่ีจะสนับสนุนใหพอคา

แมคามีสถานท่ีมีงานท่ีจะมาขายของกันได ผมยกตัวอยางเชน โครงการวัฒนธรรม

ถนนคนเดิน ซ่ึงปนี้เราก็ไดระบุจัดทําโครงการไว แตยังไมไดมีการจัดงานเลย ซ่ึงผม

มองวาในชวงนี้เปนชวงท่ีเราจะตองจัดงานหรือทํากิจกรรมเพ่ือใหแมคาพอคาไดมา

ขายของ เรียกคนเขามาซ้ือของกัน ผมทราบวาทุกคนทราบวาชวงนี้เศรษฐกิจบาน

เราไมไดเลย ไมใชแคเฉพาะบานเรา ท้ังประเทศ ผมกลัววาจะลมเปนโดมิโนเลยใน

รอบนี้ และเม่ือสักครูท่ีผมยกตัวอยางในเรื่องของโครงการวัฒนธรรมถนนคนเดิน 

ผมก็ไปดูในขอท่ี 4.6 ในเรื่องของการตั้งงบประมาณรายจายวาดวยการเบิกจายใน

การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในปงบประมาณ 2567 ในรางฉบับนี้ก็คิดเปนรอย

ละ 4.25 ชองงบประมาณ ซ่ึงตามระเบียบระบุไววาไมเกินรอยละ 5 ซ่ึงก็ยังพอมี

พ้ืนท่ีวางท่ีเราจะเจียดเงินในดานนั้นมาสมทบในดานนี้ ผมคิดวาในเรื่องของผมท่ี

อภิปรายในวันนี้ ผมฝากไปถึงคณะกรรมการแปรญัตติดวยนะครับ ในเรื่องของท่ีจะ

ปรับลดหรือเพ่ิมโครงการ เพ่ิมโครงการคงไมนาไดแลว เพราะระเบียบไดระบุไววา

ไมใหเพ่ิมรายจาย แตอาจจะไปเพ่ิมในสวนของงบประมาณท่ีมีอยูแลวในเทศบัญญัติ 

ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ขอบคุณทานสมาชิกท่ีไดเปนหวงเปนใยในเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบล

เมืองแกลง ชวงนี้เศรษฐกิจก็จะอืด ๆ เพราะหลังจากโควิดก็จัดงานกันเกือบแทบ

ทุกวันในหนึ่งเดือนในพ้ืนท่ีรอบเขตเทศบาล ในสวนตัวผมแลวไมไดจัดเพ่ือจัดงาน

อยางเดียว การจัดงานของผม ผมก็คิดมากและจะตองเหนื่อย เพราะผมเองยังไม

เนนในเรื่องของออแกไนซหรือใหเขามาจัด ๆ แลวก็ขนเงินออกไปนอกพ้ืนท่ีเรา 

และผมไดทราบขาวมาวาในงานบุญกลางบานท่ีผานมา คือ ของแพงข้ึนกวาเกา

เยอะในเรื่องของรานคา เพราะมีคาแผงแพงข้ึนกวาเดิม เราพ่ึงไดขาวมาเม่ือไมนาน

นี้วามีอยูเจาหนึ่งมีพ้ืนท่ีมากพอสมควร ปหนึ่งเขานาจะไดประมาณสักสี่หม่ืนกวา

บาท แตปท่ีผานมามีคนเหมาเขาหกหม่ืน เขาไปจัดในเรื่องของล็อคแลวก็ปลอยไป  

 

             ไดท้ังหมด ... 
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ไดท้ังหมดแสนกวาบาท ทําใหผมคิดมากในเรื่องของการจัดงานและในเรื่องของ

แบบสอบถามในการจัดงานวารานคามากข้ึนและของแพงกวาเกา ตองขออนุญาต

สภาพูดในเรื่องของความเปนจริงวา บางทีบางพ้ืนท่ีหนาบานเขาเขาก็ขอหมด และ

บางทีไมคอยไดขายก็ไปใหคนอ่ืนขาย ในสวนนี้ ทําใหคณะผูบริหารคิดมาก

พอสมควรในเรื่องการจัดงานวาถาเราจัดแลวและเราตองเหนื่อย ถาเกิดเปน       

ออแกไนซท้ังหมด และเงินออกไปอยูนอกพ้ืนท่ีหมด คนในพ้ืนท่ีไมคอยจะไดอะไร

เลยเทาไร ไดไมเทาท่ีควร อันนี้ก็เปนสวนหนึ่งท่ีทางสมาชิกจะตองมาชวยกันคิดวา

การจัดงานเราจะทํายังไงถึงจะไดประโยชนสูงสุดตอพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบล 

เมืองแกลง ขอขอบคุณสมาชิกท่ีไดอภิปรายดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางกานดา  นามสงา  เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของอัตรากําลัง ในสวนของอัตรากําลังเทศบาล ยังไงเดี๋ยว

ใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเสริมอีกทีนะคะ เทศบาลก็ขอใชบัญชีไปโดยเฉพาะ

ตําแหนงสําคัญ ๆ ไมวาจะเปนการเงิน พัสดุ ท่ีเรามีความประสงคและตองการมาก 

ปรากฏวามีสองประเด็น คือ หนึ่งเขาไมเลือกลงท่ีเรา เพราะเวลาขอใชบัญชีไป 

บัญชีจะไปรอท่ีกรม และกรมเขาจะเรียกคนท่ีข้ึนบัญชีมาเลือกวาคุณจะลงท่ีไหน 

หนึ่งคือไมเลือกเรา สองบัญชีไมพอใช โดยเฉพาะตําแหนงการเงิน พัสดุ บัญชีหมด 

อยางเม่ือเชาท่ีธุรการมารายงานตัวก็เปนบัญชีขามภาค สําหรับภาคตะวันออก

หมดแลว รูสึกจะเปนภาคอีสานท่ีขอใชบัญชี ซ่ึงของเรายังประสบปญหาอีก 

สวนมากคนทางอีสานจะขยันสอบราชการลองสังเกตคนมาอยูของเราจะอีสาน

ท้ังนั้นเลย หรือไหมก็ภาคเหนือ สอบเสร็จพอบรรจุไดสักระยะหนึ่งก็ขอทานนายกฯ

กลับบาน นายกฯ ก็สงสารไมใหกลับก็ไมไดมีภาระลูกมีภาระครอบครัว ปญหา

ตามมาไมใชเฉพาะท่ีเราท่ีเดียวแทบทุกท่ีท่ีมีปญหาเรื่องนี้ และอีกกรณีหนึ่งในสวน

ของเทศบาลเองไมวาจะเปนปลัด เจาหนาท่ีหรือกองตาง ๆ ก็ไมไดนิ่งนอนใจใน

เรื่องของเงิน พอเขาประมาณกลางปหรือใกลปลายป ปลัดจะเรียกประชุมกองเลย 

และวิเคราะหวาเงินจะโอนออกมาทํางบลงทุนหรือทําโครงการอ่ืนไดไหม ก็จะมา

วิเคราะหเลย อยางเชน ตําแหนงท่ีวาง เปนไปไมไดแลว 6 เดือนแรกโอกาสท่ีจะได

ใชแนนอน แต 6 เดือนหลังเราตองกันไว ปลัดก็ใหตัดออกมาเลย 6 เดือน และมา

ทํารายการโอนตั้งจายรายการใหม ก็จะแกปญหาอยางนี้ทุกครั้งคะ ไมใชวาปลอย

ใหเงินตกหรืออะไร ในขณะเดียวกันก็จะประชุมอยางนี้ทุกครั้ง ครั้งนี้ก็มีญัตติท่ีโอน

จากเรื่องนี้เหมือนกัน และไปแตะเงินเดือนท่ีเปนชวงตําแหนงวาง ชวงตน ๆ ป    

เอาออกมาดวย ไมใชแคงบประจําท่ีมันเหลือจายจากโครงการตาง ๆ ก็ฝากเรียน

หัวหนาสํานักปลัดเสริมสักนิดนึงคะ 

         นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิธวินท  สุทธิสาพรสรรค เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ตามท่ีทานสมาชิก สุทธิ ตังสวานิช ไดพูดถึงเรื่องการขอใชบัญชี และท่ีกรมสงเสริม

การปกครองสวนทองถ่ินไดเปดสอบการแขงขันนั้น คือ ในสวนของเทศบาลท่ีผม

ยายมาอยูท่ีนี่ไดสามป ชวงนั้นเทศบาลขอรอง กสถ.เปนตําแหนงท่ีสําคัญอยางท่ี

ทานปลัดไดเอยมา ไมวาจะเปนพัสดุ การเงิน นายชางโยธา ชางไฟฟา คนท่ีสอบข้ึน

บัญชีในเขตของภาคกลางเขต 2 มี 9 จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

ปราจีนบุรี สมุทรปราการ เปนตน คนเขาไมไดเลือกลงเราก็มีนะครับสวนมาก 

เพราะบัญชีท่ีเราขอใชไปนั้น เม่ือเขาไมลงนั้นในเวลา 2 ป เราจะโดนล็อคโดย

อัตโนมัติจนกวากรมจะเปดล็อคท่ีเราขอใชบัญชีไป จึงเรียนมาเพ่ือทราบครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 ผมมี

เรื่องพูดอยูสองประเด็น ประเด็นแรกเห็นดวยกับ ส.ท.สุทธิ ตังสวานิช ขออนุญาต

เอยนาม เนื่องดวยตัวเลข ผมอยากใหตัวเลขในการทํางบประมาณใกลเคียงกับ

ความเปนจริง เนื่องจากตัวเลขงบของบุคลากร โดยยอดหลังไปสองสามป เราใชอยู

ประมาณสามสิบเกาหรือสี่สิบประมาณนี้ แตครั้งนี้มีการประเมินประมาณการป 

2566 ถึงหาสิบหกซ่ึงข้ึนไปถึงสี่สิบเปอรเซ็นต ตรงนี้ผมมองวาตัวเลขคอนขางสูง

นิดนึง ถาเปนไปไดเราตัดสักยี่สิบเปอรเซ็นตพอไหม เพราะวาเราใชไมเคยเกินอยู

แลว และยี่สิบเปอรเซ็นตของตรงนี้ก็จะหมดไปประมาณสี่สิบแปดลาน ซ่ึงสี่สิบแปด

ลานผมเชื่อวาเพียงพอ ผมมองวาตัวเลขสี่สิบเปอรเซ็นตตรงนี้อาจจะตองชี้แจงหรือ

ใหขอมูลเพ่ิมเติมมากกวานี้ เพราะตัวเลขคอนขางจะเกิน สวนเรื่องท่ีสองจะเปน

เรื่องงบประมาณรายรับเฉพาะการ การประปา ในหมวดรายได รับจริงของป 

2565 สามสิบเอ็ดลานโดยประมาณ ประมาณการของป 2566 เหลือสิบหา 

แสดงวาเราประมาณการนี่คือ ตกไปเทาตัวเลยเหรอครับ เราสามารถอางอิงจาก

ของเกาและลดไปสามสิบหรือสิบเปอรเซ็นตอยางนี้จะไดหรือไม ถาไมอยางนั้น

ตัวเลขท่ีออกมาแสดงวา ผมยังหาเหตุผลไมเจอหรือมีเหตุผลอยางอ่ืนและสามารถ

ชี้แจงใหกันได เพราะวาตัวเลขท่ีมาเปนภาษีออกมา ผมเชื่อวามันควรจะตอง

สะทอนคุณภาพของตัวเลขและงานออกมา และอีกประเด็นถัดมาขออนุญาต    เอย

นามทานหัวหนาสํานักปลัด ในการปลดล็อคในเรื่องของแรงงาน ผมขอใชวา

แรงงานแลวกัน เพราะเราก็เปนขาราชการอะไรตาง ๆ ถาเราไมไดจากกรมคือ 

 

        แสดงวา ... 
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แสดงวาเทศบาลเราก็จะกลายเปนวาเทศบาลกระสุนตกใชหรือไม หมายความวา         

รอไปเถอะ ขอไปไมไดก็รอไป ลองหาวิธีอ่ืนหรือวาประเทศไทยไมมีวิธีอ่ืนแลว      

ขอกรมไปกรมไมใหก็อยูแตอยางนี้เรารอไปวัน ๆ อยางนี้หรือเปลา เราจะอยูกัน

อยางนี้ใชหรือไม เรามีวิธีอ่ืนไหมลองหาวิธีชวย ๆ กัน เพราะผมเชื่อวาสามยานเรา

โตไดอีกไกลครับ ถาเรารวมมือรวมใจและพูดคุยกันบนฐานแหงเหตุและผลและ

ความเปนจริง ไมใชวาเอาเลขสวย ๆ เอาภาพดี ๆ มาคุยกัน อยางนี้ไมเอาเพราะมัน

ไมจบ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิธวินท  สุทธิสาพรสรรค เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล คือ ตอนนี้เทศบาลก็ประชาสัมพันธรับโอนไปตาม อปท.ตาง ๆ ตําแหนงท่ียังไมได

ขอใชของ กสถ. ก็ไดมีการแจงเวียนประชาสัมพันธไปแลวนะครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางกานดา  นามสงา  เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขอเสริมเรื่องงบบุคลากร เนื่องจากวาในตัวประโยชนตอบแทนอ่ืน จะมีอยูรายการ

หนึ่ง คือ เงินคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหหนวยงานบริการในสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงตัวนี้ของเราก็ต้ังตามระเบียบ อยางเชน ปนี้ท่ีเพ่ิมมาคือ

คาตอบแทนกรรมการชุมชนปลัดก็มารวมตรงนี้ดวยมันก็เลยมารวมตรงนี้ แตถึงจะ

ตัดออกไปก็ไมเกินสี่สิบเปอรเซ็นต คือ เปนคาตอบแทน ถามวาโดงถึงสามสิบเอ็ด 

คือ ถาสงไปจังหวัดก็ยังรับไดอยูในสวนนี้ยังไมเกินสี่สิบเปอรเซ็นต แตท่ีสําคัญคือ 

กรอบอัตรากําลังท่ีเม่ือสักครูท่ีวามันไมสามารถท่ีจะไปตัดทอนได ซ่ึงจะมีหนังสือ   

สั่งการปนี้ท่ีกําหนดชัดเจนเลยวา จะตองตั้งเงินเดือนสิบสองเดือน ซ่ึงทุกปหนังสือ    

สั่งการไมมี พอทุกปไมมี ปไหนงบลงทุนท่ีปลัดมองและมันนอยปลัดก็จะไปตัด

เงินเดือนสามเดือนหรือสี่เดือน แตปนี้ไมกลาตัดจริง ๆ เพราะมีหนังสือสั่งการ เดี๋ยว

สงไปกรมเขาจะตรวจสอบ ท่ีมองวาสามสิบเอ็ดนาจะเปนสวนของประโยชนตอบ

แทนอ่ืนท่ีเขามาดวย อีกตัวหนึ่งท่ีสอบถามมาเรื่องประปา เดี๋ยวปลัดตอบแทน

ประปา แตไมรูวาใชหรือไม ประมาณการรายรับใชไหมคะท่ีมันโดงมา ท่ีวาสามสิบ

เอ็ดลาน อันนี้เดาเลยวานาจะเปนคาซ้ือท่ีดินท่ีเทศบาลสนับสนุนใหสิบสี่ลานเขา

เลยตองไปต้ังรับคาท่ีดินอีกสิบสี่ลานก็เลยเปนสามสิบเอ็ดลาน ก็เลยไปโดงสามสิบ

เอ็ดลาน 

 
        นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.แกวกาว  ถนอมวงศ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายแกวกาว  ถนอมวงศ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สําหรับรางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับนี้ก็มี

ประเด็นอยูสองสามประเด็น ท่ีเปนเรื่องแปลกใหม ท่ี ไม เคยปรากฏในเลม

งบประมาณของหวงปท่ีผานมากอนนะครับ ประเด็นแรก คือ เรื่องโครงการ       

จางเหมาเก็บขนขยะในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ีมีการตั้งงบประมาณไวท่ี 

9,624,000 บาท ซ่ึงสําหรับประเด็นนี้อยากจะทราบในเรื่องของรายละเอียดและ

แนวทางในการดําเนินการในเรื่องนี้ของการกําหนด TOR และอยากจะสอบถาม

ทานประธานสภาผานไปยังทานนายกเทศมนตรีวากรณีนี้รถบรรทุกขยะของเรา

จะตองบริหารจัดการอยางไร เพราะเม่ือใหเอกชนเขามาบริหารจัดการแลว         

สิ่งเหลานี้ท่ีเปนพัสดุของเทศบาลเราจะบริหารจัดการอยางไร อยากขอทราบ

รายละเอียดในประเด็นนี้เพราะวาเปนเงินงบประมาณท่ีคอนขางสูงพอสมควร คือ 

เกือบสิบลานบาท สอบถามในประเด็นนี้เพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะประกอบการพิจารณา

ตอไป ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ท่ีทานสมาชิกไดอภิปรายในเรื่องของการตั้งงบประมาณบุคลากร ในสวนตัวผมก็ 

คือ บุคลากรในเทศบาลยิ่งเปนขาราชการแลวไมเพียงพอมานานแลว สวนมากก็จะ

เปนอยางท่ีทานปลัดไดชี้แจงไป ผมจะขอเพ่ิมเติมในเรื่องของ ถาพูดตามสถิติแลว 

คนภาคตะวันออกจะสอบไมคอยได สอบถามไดก็มีท่ีลงหมดก็ไมถึงเรา  และ

สวนมากก็จะเปนคนทางภาคเหนือกับทางภาคอีสาน เม่ือสักครูทานสมาชิกก็ไดเห็น

วาเจาหนาท่ีสามทานท่ีรายงานตัวก็มาจากจังหวัดอุดรธานีสองทาน คือ ในเรื่องของ

ภาคตะวันออกมีคนสอบนอยหรือสอบไมคอยไดผมก็ไมทราบ หรือไปทํากิจการ

อยางอ่ืนท่ีเปนของตัวเอง อันนั้นก็เปนอีกโอกาสหนึ่งของนักเรียน นักศึกษา ท่ีได

สอบมา ยกตัวอยางเชน กองการประปา หามาปกวาแลวในเรื่องของบัญชีก็ไมได 

เม่ืออาทิตยท่ีแลวก็มีประชุมในเรื่องของบุคลากร ก็ปรับข้ึนใหเปนปริญญาตรีเพราะ

เงินเดือนจะไดสูงหนอย เผื่อจะมีคนเขามาทํา เพราะเม่ือกอนก็จะเปน ปวช. ปวส. 

เงินเดือนก็จะต่ําหาไมได และอีกอยางหนึ่งตอนหลังผมก็เช็คมาจากสถานศึกษา

ท่ัวไปวาเดี๋ยวนี้เด็กไมคอยจะเรียนกันในเรื่องของบัญชี สวนมากไปเรียนในเรื่องของ

อ่ืน ๆ ท่ีผมเห็นสวนมากก็จะเปนโลจิสติกส ซ่ึงอยูในเทศบาลเราก็หลายคน และ

บางทีเราไมไดเราก็ไปหาลูกจางมาก็หายาก เพราะบางคนเขามาแคไมถึงเดือนออก

แลว บางทีก็เดือนหรือสองเดือนก็ออกแลว ยกตัวอยางเชน กองการประปา  
 

              ตําแหนงนี้ ... 
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ตําแหนงนี้สามคนแลวคนพ้ืนท่ีหมดเลยอยูไดแคสองเดือนสามเดือนและก็ออกแลว 

จริง ๆ แลว ผมไดสอบถามวาไปใชงานเขามากหรือยังไง ทําไมเขาถึงอยูไมได      

จริง ๆ งานไมไดหนักเทาไร แตก็ไมสู ก็เปนพ้ืนท่ีท่ีเทศบาลก็ลําบาก เหมือนกับ   

เม่ือวานซืนผมไปดูเขาดูดเลนท่ีรานสามยานกลกาลเห็นเด็กรุน ๆ ประกอบมอเตอร

ประกอบปมน้ําเต็มไปหมดเลยสี่หาคน ยืนแอบฟงไปแอบฟงมาไมมีคนไทยเลย    

สักคนเปนพมากับกะเหรี่ยงหมดเลย ตรงนี้ยกตัวอยางใหฟงวามันมีปญหาอยูท่ี   

ตรงนี้ดวย และอีกสวนหนึ่งก็เรื่องของงบบุคลากรท่ีจะข้ึนมาแน ๆ ตอนนี้เจาหนาท่ี

ก็ปรับคาเชาบานข้ึนกันหลายคน เดือนหนึ่งก็เพ่ิมอีกหลายตังคเหมือนกัน ในเรื่อง

ของการขอคาเชา และเม่ือสักครูท่ีทานสมาชิกไดสอบถามในเรื่องของขยะ คือ 

คณะผูบริหารและเจาหนาท่ีก็พยายามตอสูในเรื่องของขยะมา และปญหาเกิดใน

เรื่องของคนงาน ในเรื่องของยานพาหนะ และในเรื่องของบุคคล ยิ่งตอนนี้ยิ่งไป

ใหญมากกวาเกาใหญเลย คือ มีท้ังทะเลาะกัน หยุดงานก็ไมแจงลวงหนา และมีการ

แกลงกัน ถึงขนาดวาขโมยทรัพยสินกันทําใหปญหาเกิดข้ึนมากมาย และในสวนท่ี

ทานสมาชิกไดสอบถามวาแลวยานพาหนะท่ีเรามีอยูยังไง อันนี้ผมก็ใหทาง

เจาหนาท่ีไปดูวาท่ีอ่ืนเขาทํากันยังไง แตท่ีผมพอรูมาวาก็มีใหกับผูท่ีมารับเหมา คือ 

ใหเขาเชาได ตรงนี้ก็ตองใหเจาหนาท่ีไปดูระเบียบวาเครื่องจักรท่ีเรามีอยูสามารถให

ทางผูรับเหมาเชาไดหรือไม แตท่ีผมรูมาวามีบางแหงเขาใช ก็อยากใหไปดูวาใช

ระเบียบตัวไหนถึงใหเชาได เพราะถาจอดท้ิงไวก็จะเสียหาย ในเรื่องท่ีทานสมาชิก

อภิปรายมาวายอดเงินสูง แตจริง ๆ แลวในสวนตัวผม ผมจะสอบถามทางเจาหนาท่ี

อยูหลายครั้งแลววาใหนําในเรื่องของคาใชจาย ในเรื่องของยานพาหนะ ในเรื่องของ

คาน้ํามันอะไรทุกอยาง ในเรื่องของการซอมแซมตาง ๆ ใหมารวมดู และในเรื่อง

ของรายละเอียดอยากจะใหทางเจาหนาท่ีรวบรวมท้ังหมดเลย และในเรื่องของ

ญัตติท่ีจะเขาสภาก็ใหชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดพวกนี้วาจริง ๆ แลว ไมใหหาง

กันสักเทาไร ในเรื่องของคาใชจายกับยอดท่ีเราตั้งไว เพราะวาทางเจาหนาท่ีไดคิด

มาอยางรอบคอบแลววา จริง ๆ แลวคาใชจายไมไดหางจนเกินไป และเรายังไมได

รวมถึงเรื่องของยานพาหนะท่ีใชจายและคาเสื่อมลงดวย ขอชี้แจงแคนี้กอนครับ 

ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.แกวกาว  ถนอมวงศ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายแกวกาว  ถนอมวงศ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ในวันนี้ก็มีชุมชนเขามารวมประชุมของเราดวย คือ ประธานชุมในและประธานชุม

แหลมยาง ก็อยากจะสอบถามทานนายกเทศมนตรีวาในเรื่องของงบลงทุน 

โครงการตาง ๆ ของแตละชุมชนมีอะไรบาง เผื่อทานนายกเทศมนตรีจะไดชี้แจงกับ

ทานประธานครับวา มีโครงการอะไรบาง ขอบคุณครับ 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ถาเปนชุมชนแหลมยาง ในสวนนี้ท่ีผมจําไดจะเปนสามเรื่อง คือ ในเรื่องของการ

ขยายเขตไฟแหลมยาง ซอย 6 ขยายเขตไฟฟา ไฟทาง และในเรื่องของถนน      

ซอยกอนถึงโคงบานปานางขวามือ กอนถึงบานหมอสมพงษ เขาไปในซอยนั้น และ

อีกโครงการหนึ่ง คือ น้ําประปาแยกทอรอดตรงบานลุงดํา แยกฝงทางทิศใต และ

แยกซายขวา แยกซายไปถึงศาลาแหลมยาง และขวาวิ่งเขาแหลมยาง ซอย 6       

ในเรื่องของชุมชนในยาง คือ เปนโครงเล็ก ๆ จําไมไดวาชื่ออะไรท่ีตอเติมเขาไป    

แตท่ีเปนน้ําเปนเนื้อ คือ ในเรื่องขยายศาลาท่ีทําการชุมชน รวมท้ังท่ีสวนสุขภาพ   

ในยาง อาคารอเนกประสงคตรงนั้น วันนั้นไปงานและทางประธานชุมชนในยางก็

เสนอมาวาจุดนี้นาจะขยายเพ่ิมไปใหสุดเขตของเทศบาล และเพ่ือใหเปนอาคาร

เอนกประสงคใชไดหลายอยางรวมท้ังเพ่ือท่ีจะฌาปนกิจศพดวย เพราะวาเคยมีบาง

ทีผูมีรายไดนอย ถามาทําตรงนั้นจะไดเซฟคาใชจายในสวนนี้ ขอชี้แจงแคนี้กอน

ครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สายัณห  รุงเรือง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสายัณห  รุงเรือง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสริมทานนายกเทศมนตรีเรื่อง Outsource รถขยะนิดนึงครับ พอดีไดขอมูล

มา รถท่ีเรามีพอดีผมไดถามกับ ผอ.เอท่ีบานฉางมานานแลวนะครับ คือ รถท่ีเรามี

เราสามารถทําเปนเทศพาณิชยได และตั้ง TOR สวนระเบียบการใหเชาจะอยูใน

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ก็ใหทางเจาหนาท่ีประสานขอมูลไดตอไดใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยครบั 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอกลาวเพ่ิมเติมอยากใหทานนายกเทศมนตรีชี้แจงเก่ียวกับโครงการของท้ังสอง

ชุมชน ท้ังชุมชนในยางและชุมชนแหลมยาง ขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ ทางทาน

ประธานท้ังสองมีการมาปรึกษากับผมบาง ในเรื่องหลาย ๆ อยาง เชน เรื่องเนินลูก

ระนาดหรือเนินชะลอความเร็ว ซ่ึงตัวผมเองก็ไมไดนิ่งนอนใจ ไดนําเรื่องเขาปรึกษา

กับทานนายกเทศมนตรี และคณะทีมงานไมวาจะเปนหัวหนาวิทยา ประเด็นยังมี

อยูอีกหนึ่งประเด็นครับ ตรงหนารานเจนกอาหารปา จริง ๆ ตรงนั้นเปนโคงนิดนึง 

ซ่ึงทางประธานบุญรอดก็มีความเปนหวงวาใชความเร็วอาจจะมีเนินชะลอความเร็ว 

ซ่ึงพอจากเม่ือผมและทางหัวหนาวิทยาไปลงพ้ืนท่ีและตรวจสอบดูแลว ปรากฏวา 

 

           เห็นถึง ... 
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เห็นถึงความอันตรายเพ่ิมยิ่งข้ึนถาเราไปทําเนิน ตอนนี้ยังอยูในข้ันตอนการพูดคุย

รอบนอกกันอยูวาเราจะทําเหมือนเปนเสนชะลอความเร็ว ตรงนี้ผมไมแนใจเดี๋ยวจะ

ลงพ้ืนท่ีกับทางหัวหนาวิทยาดูอีกทีหนึ่ง และจะนําเสนอนายกเทศมนตรีตออีกครั้ง

หนึ่ง เพราะถาเปนเนินชะลอความเร็วผมเกรงวาตรงนั้นอาจจะอันตราย เพราะวา

เปนโคงนิดนึง ทีนี้ในสวนของชุมชนในยางเราก็มีการพูดคุยและผมจะนําเรียนทาน

นายเทศมนตรีในวาระตอไปแลวกัน คือ ทางทานประธานมีความเปนหวงในอนาคต

วาเรื่องการระบายน้ําจากฝงโรงพยาบาลแกลงจะไหลไปตามริมทางไปถึงลํารางท่ีวา

เลยสนามสวนสุขภาพ ตรงนี้เราจะมีการพูดคุยครับทานประธาน ผมยังเรียนให

ขอมูลนายกเทศมนตรีอยูเปนเนือง ๆ คงตองใชระยะเวลานิดหนึ่ง เพราะเปน

โครงการท่ีตองรอบคอบ ตรงนี้ผมขออนุญาตใชเวทีนี้อัปเดตใหประธานท้ังสอง

รับทราบขอมูลตรงนี้ดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมขอเพ่ิมเติมในเรื่องของเนินชะลอความเร็วของตําแหนงตรงนี้ เคยมีเจาหนาท่ี

ของเทศบาลไดรับคําสั่งจากใครไมรู โดยผมก็ไมรูเหมือนกัน ใหไปทําโดยนํา      

แอสฟลทติกถุงไปทําเนินชะลอความเร็ว และไดขาววาวิ่งกลับมายังไมถึงพัสดุเลย  

ก็ใหกลับไปใหมไปรื้อเอาออก ผมก็เลยงงเหมือนกันไมไดพูดอะไร ก็เฉย ๆ และ    

วันนั้นเขาก็ไปยืน พอดีจะไปงานแตงงานลูกสาวเจาหนาท่ีประปา ไปยืนอยูตรงนั้นก็

มีอดีตประธานชุมชนเกาเขาพูดถึงเหมือนกันเรื่องเนินชะลอความเร็ว ผมอธิบายให

เขาฟงไปวามันทํายากเพราะวาเปนโคงสองโคง ถาวิ่งเขาไปเลยบานประธานคน

ปจจุบันไปก็จะโคงซาย โคงซายไปแลว และตําแหนงตรงนั้นก็จะเปนตําแหนงท่ีจะ

ใหทํา เสร็จแลวก็จะโคงขวา เพราะฉะนั้นเปนสิ่งท่ีอันตรายสําหรับคนท่ีเขาไมรูและ

ขับรถยนตหรือมอเตอรไซคมาเร็ว ๆ เพราะถาเขาโคงแลวการทรงตัวรถก็จะยังไมดี 

ทีนี้ผมก็เขาใจ แตผมจะฝากไวนิดหนึ่งครับทาน ส.ท.จะไปลงพ้ืนท่ี ถาเปนรับเบอร

สติกก็เปนหวงอีก ถาไปทําแลวกลางคืนถารถวิ่งจะดังพรืด ๆ เดี๋ยวชาวบานจะบอก

วานอนไมหลับ เพราะไดเคยเจอมาแลว และผมก็เคยคิดท่ีจะทําตรงคลินิกตรงขาม

กับกลางแกลง เจาหนาท่ีทางแขวงบอกวา เทศบาลคิดจะไปทําใหเพราะวาตรงแยก

สหกรณอุบัติเหตุเกิดบอย และหมวดการทางเขาบอกวานายกฯ ตองดูนะเดี๋ยวดัง

ท้ังคืนคนจะนอนไมหลับและจะมีปญหาข้ึนมาอีก เพราะฉะนั้นในเรื่องของการ

ทํางานบางทีตองคิดใหรอบคอบ ในสวนของเรื่องระบายน้ําจากโรงพยาบาลแกลง 

ยังไมเห็นเรียบรอยเลยทอระบายน้ําจากขางโรงพยาบาลแกลง ท่ีเจาหนาท่ีไปเปด

เม่ือสองปกอนเปดบอพักก็จะเจอลูกรังเกือบเต็มบอเลย และยังมีหินคลุกอีก         

 

        ในสวนนี้ ... 
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ในสวนนี้ก็หาตนตอเจอแลววาสาเหตุเปนเพราะอะไร แตทางเทศบาลก็พยายาม

เหมือนปท่ีแลว ผานมาปหนึ่งน้ําก็จะไมทวมมาก ลงทุนไปนิดหนอยไมก่ีบาท แตทํา

ใหน้ําไหลคูขนานไปกับสุขุมวิท คือ ในอดีตปลายป 2564 พอดีผมขับรถไปพอดี 

เห็นน้ําจากหลังของถนนสุขุมวิทพอฝนตกหนัก ๆ จะเลี้ยวเขามาซอยแหลมยาง

หมดเลย หนาโรงพยาบาลแกลงเลี้ยวเขามาหมดเลย ก็เลยบอกใหเจาหนาท่ีไปทํา

ดักไว ถายังไมหมดดีเอาไวก็จะทําเปนรางยูเล็ก ๆ ขวางถนนซอยแหลมยาง 1 เพ่ือ

ไมใหน้ําไหลลงไปในเสนนี้ เพ่ือใหคูขนานไปกับถนนสุขุมวิทและไปลงท่ีดอนมะกอก 

ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.จตุรงค  วงศโภคิน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายจตุรงค  วงศโภคิน เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตเสริมในเรื่องของเนินชะลอความเร็ว จากท่ีลงพ้ืนท่ีก็มีชาวบานไดพูด

ถึงเรื่องเนินชะลอความเร็ววาบางจุดมีความสูงมากเกินไปหรือไม ก็มีการเกิด

อุบัติเหตุบอยในชุมชนในยางท่ีวามีลูกเนินอยูลูกหนึ่งซ่ึงมีความสูงกวาปกติ ไดรับคํา

รองเรียนจากชาวบานมาวามอเตอรไซคเกิดอุบัติเหตุบอยมากและมีการตกคลอง  

ตกอะไรกันบาง ก็อยากจะใหการทําเนินชะลอความเร็วอยากจะใหพิจารณาจุดท่ี

เหมาะสม เพราะวาบางทีทําไปแลวชาวบานมีท้ังชอบบางไมชอบบาง แตวา

อยากจะใหทางผูบริหารพิจารณาจุดท่ีเหมาะสม อยางท่ีทานนายกเทศมนตรีบอก

นะครับ และในเรื่องของเนินชะลอความเร็ว บางทีถาเกิดวาถ่ีเกินไป ผมคิดวาคงจะ

ไมเหมาะสมเทาไร ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี มาพูดถึงเรื่องเนินชะลอความเร็ว ขออนุญาตประธานสภาวาตอนนี้เทศบาลมีปญหา

อยูสามเรื่องท่ีเปนปญหาท่ีคิดไมตก คือ เรื่องเนินชะลอความเร็ว เวลาไปทําคนใน

พ้ืนท่ีนั้นก็อยากใหทํา แตคนท่ีสัญจรท่ีอยูท่ีอ่ืนก็ไมอยากใหทํา ก็เปนปญหาท่ีอีกคน

หนึ่งก็ไมอยากใหทําอีกฝายหนึ่งก็อยากใหทํา ขอท่ีสองเรื่องถังขยะมีมานานแลว 

อยากไดถังขยะแตไมอยากไวหนาบานฉัน คือ อยากไวหนาบานคนอ่ืนปญหาก็    

เกิดปญหาสุดทายท่ีเกิดข้ึนเร็ว ๆ นี้ก็คือ ในเรื่องของสุนัขจรจัดทุกวันนี้เยอะแยะ

มากเลยแตละกลุมสิบกวาตัวข้ึนท้ังนั้นเลย บางแหงเกือบยี่สิบตัว เสร็จแลวผูไปให

อาหารก็บอกวาหมาก็อยูของมันดี ๆ แตคนบริเวณนั้นก็หนวกหูมากเวลาชวง

กลางคืนหรือวามันเปนสัตว มันจะไมนอนกันและรบกวนชาวบานแถวนั้น และใคร

ข่ีมอเตอรไซคมาบางทีถึงขนาดมอเตอรไซคลม หรือวาไลกัด และรองมาท่ีเทศบาล  

เทศบาลก็ไปดูบางทีก็ไปจับเพ่ือท่ีจะนําไปปลอย เสร็จแลวเวลาเราไปจับคนท่ีรัก

หมากับคนท่ีใหอาหารหมาเห็น เขาถายรูปและสงไปถึงมูลนิธิวอชด็อก เสร็จแลว 

          มูลนิธิ ... 
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มูลนิธินั้นก็นํารูปมาและก็โทรมาเทศบาลดวย และไปท่ี สภ.แกลงดวย วาเดี๋ยวอีก

วันหรือสองวันจะมาแจงความวาเราทารุณสัตว ผมก็เลยสั่งวาตอไปใครมารอง

เก่ียวกับเรื่องสุนัขใหเก็บขอมูลไวใหท้ังหมดเลยใหเขาชี้แจง รูสึกวาเม่ือเสารอาทิตย

ท่ีแลว ผมชี้แจงไปในเฟสคนหนึ่งท่ีพูดถึงในเรื่องของสุนัขนี้เหมือนกัน ผมก็ชี้แจงไป

ในแบบท่ีผมไดพูด คือ ชี้แจงไปวาคนท่ีเขานําอาหารไปใหเขาก็ไมอยากใหเราไป

รังแกมัน มีถึงขนาดวาโตมาดวยกันเม่ือเด็ก ๆ สมัยกอน มานั่งหองผมมานั่งรองไห

วาเทศบาลไปจับหมาเขาไป แลวผมบอกวาแลวทําไมไมเอาไปเลี้ยงท่ีบาน เขาบอก

ไมเอา เพราะมีคนบอกวามันกัด เขาบอกวาไมเห็นกัดเขาเลย จะกัดไดยังไงก็คุณให

อาหารมัน ลาสุดเ ม่ือสองวันท่ีไปดูทอระบายน้ําถนนสุนทรโวหารก็มีคนข่ี

มอเตอรไซคจอดและมาบอกเหมือนกัน ถึงขนาดท่ีหมาไปกัดรถยนตเขากัด       

ตรงบังโคลนใหเขาเกิดความเสียหาย เราก็ตองไปดูในสวนนี้  เพราะฉะนั้น          

สามปญหาท่ีผมพูดมา คือ เปนปญหาท่ีบางทีเราก็ไมรูจะตัดสินกันยังไง ก็เลยเลาสู

กันฟงใหทานสมาชิกไดฟงดวย ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม  ถาไมมีถือวาเปนการปดอภิปราย  ขอให 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณหรือไม 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอถามมติท่ีประชุมวาสมาชิกทานใดเห็นชอบ รับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล รายจายประจําปงบประมาณ 2567 ในวาระท่ี 1 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ

หรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด รับหลักการ โปรดยกมือข้ึน 
     รับหลักการ     จํานวน       10       คะแนนเสียง 

      1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 

   10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ไมรับหลักการ โปรดยกมือข้ึน 

     ไมรับหลักการ    จํานวน        -        คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จํานวน       2       คะแนนเสียง 

  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
  2. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 

                มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  รับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
    2567  ในวาระท่ี 1 
     รับหลักการ จํานวน       10       คะแนนเสียง 
     ไมรับหลักการ จํานวน         -        คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จํานวน         2       คะแนนเสียง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป กรณีรับหลักการ ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ 

ประธานสภาเทศบาล 
นางกานดา  นามสงา  เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภาเทศบาล 

รับหลักการ 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14)   พ.ศ. 2562  
มาตรา 32 สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล
และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพ่ือ
กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภาเทศบาลแลว
รายงานตอสภาเทศบาล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมแกไขเพ่ิมเติม  
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2565 
     ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มี 2 ประเภท คือ 
     (1) คณะกรรมการสามัญประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 
คน 
     ขอ 105 ภายใตบังคับ ขอ 103 ....... สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ี    
ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ี
ของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 
          (3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
     ขอ 107 ภายใตบังคับ ขอ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน     ใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน แลวแตกรณี  ใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง ไมนอยกวาสองคน  เวนแตสภา
ทองถ่ินใดมีสมาชิกสภาทองถ่ินเทาท่ีมีอยูนอยกวาแปดคนใหมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองหนึ่งคน สวน
กรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 
     การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน และใหนําวิธีการเลือก
ตามขอ 12 และขอ ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการลงคะแนนใหใชวิธียกมือข้ึนพนศรีษะ 
     ขอ 12 วิธีเลือก ........... ใหนําความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
     กรณีท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหสภาทองถ่ินใดมี ..... ไดมากกวาหนึ่งคน  
ใหเลือก ...... คนท่ีหนึ่งกอน แลวจึงเลือก ..... ในลําดับถัดไปท่ีละคนจนกวาจะครบตามจํานวนท่ีพึงมี 
     ขอ ๑๔ ในการเลือก............ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ให
ถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

 

          ขอ 8 ...
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    ขอ 8 วิธีเลือก ........ ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งท่ี
ตนเห็นสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนง ........ การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวา
สองคน เวนแตสภาทองถิ่นใดมีสมาขิกสภาทองถิ่นเทาท่ีมีอยูนอยกวาแปดคนใหมีสมาชิกสภาทองถิ่น
รับรองหนึ่งคน โดยใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไมจํากัด
จํานวน และใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนนเลือกผูท่ีถูกเสนอช่ือคนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมายเลข
ประจําตัวของผูท่ีถูกเสนอช่ือ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภา
ทองถิ่น ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะ 
ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้นโดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก  
ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน     
          ใหผูท่ีถูกเสนอชื่อไดรับหมายเลขประจําตัวเพ่ือใชในการลงคะแนนเลือกดวยวิธีจับสลาก โดยให
ผูท่ีถูกเสนอช่ือตกลงกันวาจะใหคนใดเปนคนจับสลากกอนหลัง  แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และ
ขนาดอยางเดียวกัน มีจํานวนเทากับจํานวนผูท่ีถูกเสนอชื่อ โดยเขียนหมายเลขประจําตัวตามลําดับให
ครบตามจํานวนผูท่ีถูกเสนอชื่อ หากตกลงกันไมไดใหประธานท่ีประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลาก
กอนหลัง 
          ใหประธานท่ีประชุมประกาศหมายเลขประจําตัวของผูท่ีถูกเสนอชื่อตามลําดับหมายเลข 
          ใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกผูท่ีถูกเสนอชื่อ โดยวิธีเขียนหมายเลขประจําตัวผูท่ีถูกเสนอ
ชื่อลงในบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกัน ใสซอง แลวนําซองใสลงในหีบท่ีจัดไวดวยตนเองตอ
หนาประธานท่ีประชุม 
           วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ 39 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
          ใหประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนน 
          วธิีจับสลาก ตามวรรคหนึ่งใหประธานท่ีประชุม ดําเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุดเทากันตกลงกัน
เสียกอน วาจะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมไดใหประธานท่ีประชุมจับสลากวาผูใดจะ
เปนผูจับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกัน ตามจํานวนเทากับ
จํานวนผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปน ..............” เพียงบัตรเดียว 
นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดรับเลือกเปน………………………..” 
     ขอ 39 การเสนอญัตติดวยวาจานั้น คือในกรณีการเสนอชื่อสามารถเสนอชื่อดวยวาจาได โดยวิธีการ
ยกมือข้ึนพนศีรษะและยืนข้ึน ใหนําความในขอ 63 วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลม การรับรองญัตติ
เชนวานี้ ใหกระทําโดยวิธียกมือข้ึนพนศีรษะ 
     ขอ 63 วรรคหนึ่ง สมาชกิสภาทองถ่ินผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใดตอท่ีประชุมสภาทองถ่ินใหยก
มือข้ึนพนศีรษะ เม่ือประธานสภาทองถ่ินอนุญาตแลว จึงกลาวโดยใหยืนกลาว ณ ท่ีของตนหรือ ณ ท่ีซ่ึง
จัดไวก็ไดและตองกลาวกับประธานสภาทองถ่ิน 
     ขอ 108 เม่ือมีญัตติจะตองใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณา  ใหประธานสภาทองถ่ินสงญัตติ
นั้นไปยังคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ซ่ึงมีหนาท่ีตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้น หรือสงให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาญัตตินั้น  
     ขอ 110 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการ และสงใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาตามขอ 49 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามราง
เดิมและตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานยอยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน 

              นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตามระเบียบฯ กําหนดการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล รายจายประจําปงบประมาณ 2567 ซ่ึงเปนคณะกรรมการสภาเทศบาล ประเภท

คณะกรรมการสามัญ จํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน โดยใหมีหนาท่ีรับ/

พิจารณาคําแปรญัตติ และตรวจรางเทศบัญญัติ   

ดังนั้น ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลเสนอวาคณะกรรมการแปรญัตติ     

รางเทศบัญญัติ ควรมีจํานวนเทาใด ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ โดยตองมี

สมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา  2 คน 

- ขอเชิญ ส.ท. สมศักดิ์  ตือติ่ง 

นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2   
 ขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ จํานวน 7 ทานครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 

ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จํานวน         3       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 

   1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
      2. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
      3. นายสายัณห  รุงเรือง 
 - มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติราง       

เทศบัญญัติ เปนอยางอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ใหกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ    

มีจํานวน 7 คน                

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 1 โดยตองมี 
สมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา  2  คน 

     - ขอเชิญ ส.ท. สมศักดิ์  ตือติ่ง 
นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2   

ขอเสนอ นายศุภกร  แสงพงษพิทยา  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2          
เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 1  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครบั (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 

ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จํานวน         2       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 

    1. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

    2. นายสาธิต  หิรัญรักษ 

         มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 

- ถาไมมี เปนอันวา นายศุภกร  แสงพงษพิทยา สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 2  ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 1 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 1 คือ  

 นายศุภกร  แสงพงษพิทยา สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี  2 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 2 ขอใหทานสมาชิกสภา 

ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 2 โดย 
ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา 2 คน 

     - ขอเชิญ ส.ท. สมศักดิ์  ตือติ่ง 
นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2   

ขอเสนอ นายสมปอง  งามเสง่ียม  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังท่ี 2              
เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 2  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 

ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จํานวน         2       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 

     1. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
  2. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 

- ถาไมมี เปนอันวา นายสมปอง  งามเสง่ียม  สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 2   ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 2 คือ 
 นายสมปอง  งามเสง่ียม  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 2 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 3 ขอใหทานสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 3 โดย 

ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา 2 คน 
     - ขอเชิญ ส.ท. สมศักดิ์  ตือติ่ง 
นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2   

ขอเสนอ นางทัศนีย   วิสุทธาธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังท่ี 2             
เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 3  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครบั (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จํานวน         3       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 
  1. นายสุทธิ  ตังสวานชิ 
  2. นายสายัณห  รุงเรือง 
  3. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
         มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 
- ถาไมมี เปนอันวา นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 2  ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 3 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 3 คือ  
 นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 4 ขอใหทานสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 4 โดย 

ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา 2 คน 
     - ขอเชิญ ส.ท. สมศักดิ์  ตือติ่ง 
นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2   

ขอเสนอ นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1            
เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 4  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครบั (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จํานวน         2       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 
  1. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
  2. นายสาธิต  หิรัญรักษ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 
- ถาไมมี เปนอันวา นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล  สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 1  ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 4 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 4 คือ 
 นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล  สมาชกิสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 5 ขอใหทานสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 5 โดย 

ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา 2 คน 
     - ขอเชิญ ส.ท. สมศักดิ์  ตือติ่ง 
นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2   

ขอเสนอ นายสาธิต  หิรัญรักษ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังท่ี 1 เปนกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 5  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จํานวน         2       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 
  1. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
  2. นายสายัณห  รุงเรือง 
 
         มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 
- ถาไมมี เปนอันวา นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 1 ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 5 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 5 คือ 
 นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 6 ขอใหทานสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 6 โดย 

ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา 2 คน 
     - ขอเชิญ ส.ท. สมศักดิ์  ตือติ่ง 
นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  กราบเรียน ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2   

ขอเสนอ นายสุทธิ  ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 เปนกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 6  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จํานวน         2       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 
  1. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  2. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 
- ถาไมมี เปนอันวา นายสุทธิ  ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 1 ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 6 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 6 คือ 
 นายสุทธิ  ตังสวานิช  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 7 ขอใหทานสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล เสนอชื่อผูท่ีสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 7 โดย 

ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา 2 คน 
     - ขอเชิญ ส.ท. ทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม  เรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ดิฉัน นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2   

ขอเสนอ นายสมศักดิ์  ตือติ่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 เปนกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 7  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครบั (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จํานวน         2       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 
  1. นายสุทธิ  ตังสวานชิ 
  2. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 
- ถาไมมี เปนอันวา นายสมศักดิ์  ตือติ่ง สมาชิกสภาเทศบาล 

    เขตเลือกตั้งท่ี 2 ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  คนท่ี 7 

   
             มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี 7 คือ  
 นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 

    สรุป  ท่ีประชุมมีมตเิลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  ดังนี้ 
1. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
2. นายสมปอง  งามเสง่ียม สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 
3. นางทัศนีย  วสิุทธาธรรม สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
4. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
5. นายสาธิต  หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
6. นายสุทธิ  ตังสวานิช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
7. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
โดยใหมีหนาท่ีรับ/พิจารณาคําแปรญัตติและตรวจรางเทศบัญญัติ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป สําหรับในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นจะพิจารณา 3 วาระรวด 
ประธานสภาเทศบาล  เดียวไมได ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ 
นางกานดา  นามสงา  เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2565 
         ขอ 45 วรรค 3 ญตัตริางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดยีวไมได ในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญตัตไิว  ไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณน้ัน 
         ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญตัิท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภา
ทองถ่ินสงรางขอบัญญัติน้ันไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญตัติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 
          ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหน่ึง ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะ
แกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสอื โดยใหแปรญัตตเิปนรายขอ และเสนอตอประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญตัติจะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตต ิ
         ขอ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญตัตไิดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญตัิน้ันตามรางเดมิ และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเตมิ 
พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน รายงานน้ันอยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเตมิใน
ตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตตแิละมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตติน้ันเปนประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญตัตดิวย  และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานน้ัน แกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ช่ัวโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณตีองพิจารณาเปนการดวน 
           ใหคณะกรรมการแปรญตัติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงขอสงสัยตาง ๆ เก่ียวกับ
รายงานน้ัน 
          ขอ 59 การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะการขอลดรายจาย หรือการขอลดจาํนวนเงินท่ีขออนุญาต
จาย และตองมีจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง 
          คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตตภิายในระยะเวลาท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามขอ 45 
วรรคสาม (ไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการ) และขอ 49  วรรคหน่ึง 
         ขอ 60 หามไมใหแปรญตัติรายจายข้ึนใหม หรือเพ่ิมเตมิรายจาย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงคของจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจาย 
เวนแตจะไดรบัคํารับรองจากผูบรหิารทองถ่ิน หรือคําแปรญัตติน้ันผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญตัต ิ
         ขอ ๖๑ หามไมใหแปรญตัติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีขอผูกพันอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 
         (1) ดอกเบ้ียและเงินสงใชตนเงินกู 
         (2) รายจายซึ่งเปนจํานวนเงินท่ีตองจายตามกฎหมาย 
        ถามีปญหาวา รายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหน่ึงหรือไม ใหประธานสภาทองถ่ินเปนผูวินิจฉัย  ช้ีขาด 
         ขอ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาทองถ่ินจะกําหนดนัดประชุมเมือ่ใด ใหแจงใหผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูเสนอญัตติ 
และผูแปรญตัติ ทราบลวงหนาไมนอยกวายี่สิบสี่ช่ัวโมงกอนกําหนดเวลานัดประชุม 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอใหท่ีประชุมเสนอวาจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติรางเทศบัญญัติ การพิจารณาคําแปรญัตติ และกําหนดนัดประชุมวาระ 2 

และวาระ 3 
นายสุทธิ  ตังสวานิช เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ 
 1. กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2567 เปนเวลา 3 วัน ตั้งแตวันท่ี  ๑5 - ๑7   สิงหาคม 2566 
และกําหนดรับคําแปรญัตติ เวลา 08.30  น.  –  16.30  น.ของแตละวัน                
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ชั้น 3 

 2. กําหนดระยะเวลานัดประชุมพิจารณาคําแปรญัตติและตรวจรางงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
กําหนดนัดประชุมเม่ือใด ใหแจงใหผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูเสนอญัตติ 
และผูแปรญัตติ ทราบลวงหนาไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนกําหนดเวลานัดประชุม 
ดวย (18 ส.ค. 2566) 

 3. กําหนดนัดประชุมพิจารณารางงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ      
พ.ศ.2567 วาระ 2,3 อีกครั้ง ในวันท่ี ๒1  สิงหาคม 2566 เวลา   09.30    น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงแหงนี้ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอผูรับรองครับ (มีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล - มีผูรับรอง จํานวน         4       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 
  1. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
  2. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
  4. นายสายัณห  รุงเรือง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 

    - ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
1. กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เปนเวลา 3 วัน ตั้งแตวันท่ี  ๑1 - 14 สิงหาคม 2566 
และกําหนดรับคําแปรญัตติ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.ของแตละวัน ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ชั้น 3 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอแกไขวันท่ีครับทานประธาน เปนวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม 2566 ขอบคุณครับ 

 

            นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - ขอแจงใหมนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
1. กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เปนเวลา 3 วัน ต้ังแตวันท่ี  ๑5 - 17 สิงหาคม 2566 
และกําหนดรับคําแปรญัตติ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.ของแตละวัน ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ชั้น 3 

 2. กําหนดระยะเวลานัดประชุมพิจารณาคําแปรญัตติและตรวจรางงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
กําหนดนัดประชุมเม่ือใด ใหแจงใหผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูเสนอญัตติ 
และผูแปรญัตติ ทราบลวงหนาไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนกําหนดเวลานัดประชุม 
ดวย (18 สิงหาคม 2566) 

 3. กําหนดนัดประชุมพิจารณารางงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ      
พ.ศ.2567 วาระ 2,3 อีกในวันท่ี  ๒1  สิงหาคม 2566 เวลา   09.30    น.        
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงแหงนี้ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป กอนเขาสูระเบียบวาระท่ี 5 ขอพักการประชุม 10 นาที ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

พักการประชุม 
 
 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุทธิ  ตังสวานิช กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขออนุญาตทานประธานยอนกลับไปเม่ือญัตติท่ีแลวนะครับ ในเรื่องของการ

เสนอระยะเวลากําหนดวันพิจารณาคําแปรญัตติและกําหนดนัดประชุมพิจารณา
รางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระ 2 และวาระ 3 
อีกครั้งท่ีไดระบุไปในวันท่ี 21 สิงหาคม 2566 ขอเปลี่ยนเปนวันท่ี 22 สิงหาคม 
2566 เวลา 09.30 น. เนื่องจากทางเจาหนาท่ีไดมาพูดคุยในชวงพักการประชุม 
ในเรื่องของระยะเวลาในการสงหนังสือถึงสมาชิกและกลัววาเจาหนาท่ีจะทําไมทัน 
เพราะเนื่องจากติดวันเสารอาทิตยดวย ขอผูรับรองดวยครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป - มีผูรับรอง จํานวน         3       คน  ถูกตองตามระเบียบฯ 
ประธานสภาเทศบาล  1. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
  2. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม (ไมมี) 

    - ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
                มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
1. กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เปนเวลา 3 วัน ต้ังแตวันท่ี  ๑5 - ๑7 สิงหาคม 2566 
และกําหนดรับคําแปรญัตติ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.ของแตละวัน ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ชั้น 3 

 2. กําหนดระยะเวลานัดประชุมพิจารณาคําแปรญัตติและตรวจรางงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
กําหนดนัดประชุมเม่ือใด ใหแจงใหผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูเสนอญัตติ 
และผูแปรญัตติ ทราบลวงหนาไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนกําหนดเวลานัดประชุม 
ดวย (18 สิงหาคม 2566) 

 3. กําหนดนัดประชุมพิจารณารางงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ      
พ.ศ.2567 วาระ 2,3 อีกในวันท่ี  ๒2  สิงหาคม 2566 เวลา   09.30    น.        
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงแหงนี้ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2566   
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือกอสรางโรงฆาสัตว (ตามโครงการกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตําบล    

เมืองแกลง) จํานวนเงิน 28,438,600 บาท (ย่ีสิบแปดลานส่ีแสนสามหม่ืน
แปดพันหกรอยบาทถวน) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี  
นายเสถียร  งามฉาย  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2566 เพ่ือกอสราง 

โรงฆาสัตว (ตามโครงการกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตําบลเมืองแกลง) 
จํานวนเงิน 28,438,600 บาท (ยี่สิบแปดลานสี่แสนสามหม่ืนแปดพัน
หกรอยบาทถวน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 
       จํานวน 1 ฉบับ 
  2. แบบสรุปคากอสราง (แบบ ปร.5)  จํานวน 1 ฉบับ 
  3. แบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขท่ี ช25/2565 
       จํานวน 1 ชุด 

ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง  มีความจําเปนตองเสนอญัตติ 
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ขออนุมัติจายเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ 2566 เพ่ือกอสรางโรงฆาสัตว (ตามโครงการกอสรางโรงฆาสัตว 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง) เปนจํานวนเงิน 28,438,600 บาท โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 

              หลักการ ... 
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     หลักการ 

  การขออนุมัติใชจายเงินสะสมตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 1. อํานาจหนาท่ี 
  1.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13  

พ.ศ. 2552  มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํา
กิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังตอไปนี้ 

  (2) ใหมีโรงฆาสัตว  
1.2 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครอง   สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการ
บริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ี ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี ้

(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
2. การตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน 

  2.1 หนังสือเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ี รย 52106/1431 ลงวันท่ี            
20 กรกฎาคม 2565 เรื่องขอตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน ถึงหนวยงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดระยอง 

  2.2 หนังสือโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ท่ี รย 0022/1110 ลงวันท่ี              
26 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน แจงวา การประกอบ
กิจการโรงงานลําดับท่ี 4 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว ซ่ึงมิใชสัตวน้ําอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้  (1) การฆาสัตว  จึ งสามารถดําเนินการได  ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใชประโยชนใน
ท่ีดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 

 3. ขอความอนุเคราะหตรวจสอบแบบแปลนโครงการกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาล
ตําบลเมืองแกลง 

  3.1 หนังสือเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ี รย 52106/2004 ลงวันท่ี            
27 ตุลาคม 2565 เรื่อง หารือโครงการกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตําบลเมืองแกลง    
ถึงหนวยงานสํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 

  3.2 หนังสือปศุสัตวจังหวัดระยอง ท่ี รย 0008/4907 ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 
2565  เรื่อง การหารือโครงการกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตําบลเมืองแกลง แจงวาได
ตรวจสอบแบบแปลนโครงการกอสรางโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลเมืองแกลง ซ่ึงเปนไป   
ตามกฎกระทรวงประกอบกิจการฆาสัตว พ.ศ. 2564 โดยใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต    
ประกิจการฆาสัตว (รายใหม) ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหประกอบ
กิจการฆาสัตว พ.ศ. 2564 

 
               4.การขอ ... 
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4. การขอสอบถามการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
  4.1. คําขอท่ัวไป ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2566 คําขอสอบถามการขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆาสัตว (หมู) 
  4.2 คําขอท่ัวไป ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2566 คําขอสอบถามการขอรับ

ใบอนุญาตการสรางหองเย็นและระบบระบายอากาศ 
  4.3 หนังสืออุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ท่ี รย 0034(2)/757 ลงวันท่ี            

1 มีนาคม 2566 เรื่อง ตอบขอสอบถามเก่ียวกับการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม แจงวา การประกอบกิจการโรงฆาสัตว (หมู) 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ไมเขาขายการเปนโรงงานตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2562 ฉบับท่ี 2 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

  4.4 หนังสืออุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ท่ี รย 0034(2)/758 ลงวันท่ี           
1 มีนาคม 2566 เรือ่ง ตอบขอสอบถามเก่ียวกับการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม แจงวา การประกอบกิจการหองเย็นและ    
ระบบระบายอากาศ ไมเขาขายการเปนโรงงานตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2562 ฉบับท่ี 2 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 5. การแจงใหโรงฆาสัตว เทศบาลตําบลเมืองแกลง หยุดประกอบกิจการฆาสัตว 
  5.1 หนังสืออําเภอแกลง ท่ี รย 0218/215 ลงวันท่ี 20 มกราคม 2566 

เรื่อง แจงผลการตรวจประเมินเพ่ือตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว แจงวา 
คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวประจําจังหวัดระยอง ไดเขา
ตรวจประเมินการแกไขขอบกพรองโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลเมืองแกลงดังกลาวแลว       
มีความเห็น ไมยอมรับผลการแกไขขอบกพรอง พิจารณาไมตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการฆาสัตว  ตามคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตวของโรงฆาสัตว
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ใหหยุดการประกอบกิจการฆาสัตวนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ 

 6. การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว 
  6.1 หนังสือเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ี รย 52106/478 ลงวันท่ี               

24 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว ถึงหนวยงานปศุสัตว
จังหวัดระยอง 

  6.2 หนังสือปศุสัตวจังหวัดระยอง ท่ี รย 0008/1696 ลงวันท่ี                    12 
พฤษภาคม 2566 เรื่อง แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบ
กิจการฆาสัตวประจําจังหวัดระยอง ครั้ง 1/2566 แจงใหเทศบาลตําบล      เมืองแกลง 
จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนท่ีอาศัยบริเวณใกลเคียงบริเวณ             ท่ี
จะทําการกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณา 

  6.3 หนังสือเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ี รย 52106/738 ลงวันท่ี               
22 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ขอสงเอกสารหลักฐานแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชน ถึงหนวยงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 

 
          6.4 หนังสือ ... 
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  6.4 หนังสือปศุสัตวจังหวัดระยอง ท่ี รย 0008/1869 ลงวันท่ี                    29 
พฤษภาคม 2566 เรื่อง แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบ
กิจการฆาสัตวประจําจังหวัดระยอง ครั้งท่ี 2/2566  แจงเห็นชอบแผนงานการประกอบ
กิจการฆาสัตวของเทศบาลตําบลเมือง ใหดําเนินการกอสรางโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว 
และติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณในการประกอบกิจการฆาสัตวได 

 7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89 กําหนดวา“องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใช
จายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

  (1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการ
เพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัด 
ความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบแลว 

  (3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา 
สามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพ่ือเปน
คาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

  (4) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน             
ตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป     
หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับ
ไป 

  ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

 8. บักทึกขอความ กองคลัง ท่ี รย 775/2566 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2566 
เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมคงเหลือท่ีสามารถนําไปใชจายได 

  งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบยอดเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใชได      
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2566 โดยหักเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทและกันเงินสะสมสํารองจายตามระเบียบ    
ขอ 89 (2), (3) ดังรายการตอไปนี้ 

  -  ส ง เ งินสมทบกองทุนสง เสริมกิจการเทศบาล เปนเ งินจํานวน 
1,179,453.17 บาท 

  - สํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไว
อีกรอยละสิบ ของงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือเปนคาใชจายในการบริหาร
และกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เปนจํานวนเงิน 66,884,350 บาท 

 
          ไดรับ ... 
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  - ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว กรณีเรียกคืนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุคืน
จากผูสูงอายุ  คืนจากผูสูงอายุ ท่ีไดรับบํานาญเบี้ยหวัดพิเศษทางราชการ          
ตามมติสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2566      
ในวันอังคารท่ี 7 กุมภาพันธ 2566 เปนเงินจํานวน 248,200 บาท เรียบรอย
แลว 

  มีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใชได จํานวน 212,587,232.49 บาท 

     เหตุผล 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดรับการตรวจประเมินโรงฆาสัตว     
จากคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวประจําจังหวัด
ระยอง ไดแจงผลจากการเขาตรวจประเมิน การแกไขขอบกพรองโรงฆาสัตว 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความเห็นไมยอมรับผลการแกไขขอบกพรอง ดังนี้ 

  1. จัดใหมีรั้วบริเวณภายนอกอาคารโรงฆาสัตว หรือมาตรการอ่ืนใดใน
การปองกันสัตวอ่ืนและบุคคลภายนอกมิใหเขาไปในโรงฆาสัตวไมมีการแบงหอง
ผลิตเปนสองสวนชัดเจน 

  2. รอบอาคารโรงฆาสัตวตองมีการปรับปรุงใหอยูในสภาพดีไมเปนแหลง
ท่ีอยูของสัตวพาหะ 

  3. จัดใหมีมาตรการปองกันการปนเปอนจากสัตวมีชีวิตไปยังเนื้อสัตว 
  4. จัดใหมีมาตรการปองกันสัตวพาหะ มิใหเขาไปในอาคารโรงฆาสัตว 
  5. ปรับปรุงโครงสรางภายในโรงฆาสัตว ประกอบดวย พ้ืนภายในอาคาร

โรงฆาสัตวท่ีชํารุด ผิวไมเรียบ สึกกรอน มีน้ําขัง ยากตอการทําความสะอาด 
อาคารโรงฆาสัตวตองมีประตู ท่ีสามารถปองกันสัตวพาหะเขาสูภายในอาคารได 
และเพดานฝาภายในอาคารโรงฆาสัตวท่ีชํารุด เปนตน 

  6. บริเวณภายในอาคารโรงฆาสัตว ตองมีการแบงพ้ืนท่ีออกเปน 2 สวน
ใหชัดเจน ไดแก สวนไมสะอาดและสวนสะอาด ปรับปรุงระบบระบายน้ําให
สามารถปองกันน้ําเสีย จากสวนท่ีไมสะอาดไปสูสวนสะอาดได ปรับปรุงระบบ 
แสงสวางท่ีใชในโรงฆาสัตวท่ีชํารุด ตองมีหองหรือบริเวณแยกสําหรับเปลี่ยนหรือ
สวมทับเสื้อแยกระหวางสวนไมสะอาดและสวนสะอาด ปรับปรุงอางลางมือใหเปน
แบบไมใชมือเปด-ปด และจัดใหมีสบูเหลว หรือน้ํายาลางมือสําหรับทําความ
สะอาด และจัดใหมีแครหรือรอกยกสัตวเพ่ือปองกันสัตวสัมผัสพ้ืน เปนตน 

  7. ปรับปรุงโรงพักสัตว ประกอบดวย ปรับปรุงระบบระบายน้ําและของ
เสียไมใหเกิดการสะสมสิ่งปฏิกูล ปรับปรุงโครงสรางโรงพักสัตวใหแข็งแรง 
ทนทาน หลังคากันแดดและกันฝนได ตองมีทางเดินตอจากโรงพักสัตวเขาพ้ืนท่ีทํา
สลบ เปนตน 

  8. ปรับปรุง แกไข เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในโรงฆาสัตว ตองมี        
ผิวเรียบไมเปนสนิมสามารถลางทําความสะอาดฆาเชื้อโรคได และตองมีข้ันตอน
ทําใหสัตวสลบดวยกระแสไฟฟา ปนทําสลบ หรือกาซใหเหมาะสมตามชนิดสัตว 

 
         9.ดูแล ... 
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  9. ดูแลรักษาความสะอาดโรงฆาสัตว โรงพักสัตว เครื่องมือ อุปกรณ 
และภาชนะบรรจุตาง ๆ เปนประจํา ท้ังกอนและหลังการฆาสัตว 

  10.จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบระบายน้ําเสีย การกําจัดมูลฝอย  
สิ่งปฏิกูลและของเสีย ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยน้ําท่ีผานการบําบัดแลวจะตองอยูใน
เกณฑมาตรฐานตามกฎหมายท่ีกําหนด 

  จังหวัดระยอง ไดพิจารณา ไมตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว
ตามคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตวของโรงฆาสัตว เทศบาลตําบล
เมืองแกลง ใหโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลเมืองแกลงหยุดการประกอบกิจการ       
ฆาสัตวนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ ซ่ึงโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลเมืองแกลงไดหยุด
ประกอบกิจการฆาสัตว เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2566 

  เทศบาลตําบลเมืองแกลง  เล็งเห็นวา โรงฆาสัตวเปนกิจการท่ีเปนการ
เพ่ิมรายไดของเทศบาลและยังคงเปนบริบทสําคัญท่ีสรางความเชื่อม่ันใหแก
ผูบริโภค ประชาชนไดบริโภคเนื้อสัตวท่ีมีความสะอาดและความปลอดภัยโดยผาน
กระบวนการฆาท่ีถูกวิธี ไดมาตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย เปนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตดวย อีกท้ังยังเปนการปองกันการลักลอบฆาสัตวโดยไมไดรับอนุญาต 
และเพ่ือใหมีสถานท่ีในการฆาสัตวท่ีไดมาตรฐาน และมีกระบวนการฆาสัตวท่ี    
ถูกหลักสุขาภิบาล เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว เพ่ือการ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 และตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการ
และเง่ือนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว พ.ศ. 2555 จึงมี
ความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองแกไขปญหาดังกลาว  โดยจะดําเนินการรื้อถอน    
โรงฆาสัตวเดิม และจะดําเนินการกอสรางโรงฆาสัตวใหมโดยตั้งบนพ้ืนท่ีเดิม จึงได
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว ซ่ึงเทศบาลตําบลเมืองแกลง
ไดรับความเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวของเทศบาลตําบล    
เมืองแกลง ใหดําเนินการกอสรางโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว และติดตั้งเครื่องจักร 
และอุปกรณในการประกอบกิจการฆาสัตวได เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคเนื้อสัตว
ท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาเห็นถึงความจําเปนดังกลาว ประกอบกับ
เทศบาลมีงบประมาณประจําปไมเพียงพอสําหรับการดําเนินการ จึงขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ขออนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 
2566 เพ่ือกอสรางโรงฆาสัตว (ตามโครงการกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตําบล
เมืองแกลง) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานกอสราง 

งบลงทุน 
หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
 
              โครงการ ... 
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 โครงการกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือจายเปนคา
กอสรางอาคารโรงฆาสัตวพรอมอุปกรณ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 28,438,600 บาท 
(ยี่สิบแปดลานสี่แสนสามหม่ืนแปดพัน-หกรอยบาทถวน) ประกอบดวย 
 - เปนอาคาร คสล.ชั้นเดียวภายในพ้ืนท่ีกอสราง ประกอบดวย 
 1. ประเภทงานอาคาร 

       1.1 งานอาคารโรงฆาสุกร 

       1.2 ระบบบําบัดน้ําเสีย 

     1.3 ระบบถังน้ําดี 
       1.4 พ้ืนท่ีสําหรับรอรับสินคา 

       1.5 อาคารโรงเรือนทําน้ํารอน 

       1.6 งานรั้วบล็อกคอนกรีต 

       1.7 งานประตูทางเขาออกโซนสกปรกและโซนสะอาด 

       1.8 งานปาย 

       1.9 งานถนน ลาน 

       1.10 บอฆาเชื้อ 

 2. ประเภทงานเครื่องจักร 
       2.1 จัดหาและติดตั้งเครื่องจักรภายในโรงฆาสัตว 

       2.2 ครุภัณฑระบบบําบัดน้ําเสีย 

       2.3 ครุภัณฑงานระบบน้ําดี 

 (ตามแบบแปลนเลขท่ี ช 25/2565) (โครงการดังกลาวไดบรรจุอยูใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับท่ี 2 หนาท่ี 189 โครงการท่ี 20) 
 ปจจุบัน เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีเงินสะสมคงเหลือท่ีสามารถใชจายได 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2566 จํานวนเงิน 212,587,232.49 บาท (สองรอย    
สิบสองลานหาแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันสองรอยสามสิบสองบาทสี่สิบเกาสตางค) และ
ปจจุบันเทศบาลตําบลเมืองแกลงไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
เปนจํานวนเงิน 1,179,453.17 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันสี่รอย 
หาสิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค) และไดกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจาย      
ดานบุคลากรเรียบรอยแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน    
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2566 ของเทศบาลตําบล
เมืองแกลง เพ่ือกอสรางโรงฆาสัตว (ตามโครงการกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตําบล
เมืองแกลง) เปนจํานวนเงิน 28,438,600 บาท (ยี่สิบแปดลานสี่แสนสามหม่ืน
แปดพันหกรอยบาทถวน) ตอไป 

            ขอแสดงความนับถือ ... 
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               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม         
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.จตุรงค  วงศโภคิน 
นายจตุรงค  วงศโภคิน เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมีประเด็นสอบถามเรื่องงบประมาณในการกอสรางโรงฆาสัตว อยากจะ

ทราบสถานการณตอนนี้ และอยางท่ีทราบนะครับวา โรงฆาสัตวเราไดหยุดทําการ
ในวันท่ี 25 มกราคม อยากจะสอบถามวากอนหนานี้ กอนท่ีจะหยุดทําการ
ชําแหละเนื้อสัตวสุกรเรามีการนับปริมาณของสุกรวาตอวันเราชําแหละไดก่ีตัว และ
อยากจะทราบถึงเรื่องของพอคาแมคาในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลงท่ีมาใช
บริการของเรากอนท่ีจะหยุดทําการ ในวันท่ียี่สิบหาวามีจําหนวนเทาไร และมีการ
ชําแหละสุกรสูงสุดตอวันเทาไรครับ  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี         
ประธานสภาเทศบาล 
นายเสถียร  งามฉาย เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตตอบคําถามแรกกอนนะครับ กอนท่ีเราจะทําการปดโรงฆาสัตวมียอด  

ขออนุญาตอยูประมาณสี่สิบตัวตอวัน ซ่ึงกอนท่ีจะเหลือสี่สิบจะมียอดเปอรเซ็นตอยู
ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบตัวตอวัน เหตุผลท่ีทําไมลงมาเหลือประมาณสี่สิบ 
เนื่องจากพ้ืนท่ีแออัดมากและไมสามารถจะทําพรอม ๆ กันได ตองรอเวลากัน      
ทําใหผูประกอบการรายหลัง ๆ จะไมสามารถผลิตเนื้อสุกรสงไปยังแผงท่ีจําหนาย
ทันทําใหตองมีการไปจัดหาแหลงจากท่ีอ่ืนมา และนี่คือเหตุผลท่ีทําใหยอดลดลงไป 
คือ ไมสามารถทําพรอมกันไดครับ สวนผูประกอบการกอนท่ีจะหยุดกิจการของ โรง
ฆาสัตวไปจะมีผูประกอบการอยูประมาณ 13 ราย จากเดิมเคยข้ึนถึง 17 ราย 
และประสบปญหาในเรื่องของความคับแคบ ความไมคลองตัวในโรงฆาสัตวทําให
เลิกกิจการไปสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งยายไปทํากิจการท่ีอ่ืนครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.จตุรงค  วงศโภคิน         
ประธานสภาเทศบาล  
นายจตุรงค  วงศโภคิน เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กอนท่ีจะเหลือ 13 ราย จาก 17 ราย คือ เปนพอคาแมคาเฉพาะในเขตเทศบาล

ตําบลเมืองแกลงหรือไมครับ 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี         
ประธานสภาเทศบาล 
 
               นายเสถียร ... 
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นายเสถียร  งามฉาย เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี ท่ีข้ึนไปถึง 17 ราย ตอนนั้นจะมีผูประกอบการจากนอกเขตอยูประมาณ 4 ราย 

ท่ีมาใชบริการในโรงฆาสัตวของเรา ซ่ึงขออนุญาตกับเทศบาลของเราและฆาท่ี    
โรงฆาสัตวของเราเพ่ือไปจําหนายท่ีนอกเขต ซ่ึงเปนกิจการท่ีสามารถดําเนินการได 
แตมาประสบปญหาในเรื่องของความแออัดและไมทันตอการนําไปขาย ขอบคุณ
มากครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.จตุรงค  วงศโภคิน         
ประธานสภาเทศบาล  
นายจตุรงค  วงศโภคิน เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล อยากขอสอบถามเพ่ิมเติมนิดหนึ่งครับ จากโครงการนี้เปนโครงการท่ีเสนอมาสมัยท่ี

แลวท่ีผมเปนสมาชิกสภาเทศบาลอยูนะครับ ก็มีการเสนอมาครั้งแรกประมาณยี่สิบ
แปดลาน ทางสมาชิกสภาเทศบาลไดมีการพิจารณาไปแลวแตก็ไมผาน เพราะทาง
สมาชิกสภาหลาย ๆ ทาน ไดพิจารณาแลววามีงบประมาณบางตัวท่ีสูงเกินกวา
ความเปนจริงไปครั้งนั้นเลยไมผาน เสนอทางผูบริหารไปพิจารณามาใหมและ    
ครั้งตอมามีการเสนอเขามาใหมโดยท่ีงบประมาณกอสรางสิบหกลานถาผมจําไมผิด
นะครับ ถาจําผิดตองขออภัย แตคราว ๆ ประมาณสิบหกลาน ก็มีการพิจารณาตก
ไปอีก แตอีกนิดหนึ่งก็จะตกผลึกแลวครับ ในงบประมาณตัวนั้นประมาณสิบหกลาน
จากยี่สิบแปดลาน เพราะวาเปนงบประมาณเงินสะสม ทางสมาชิกตองมีการ
พิจารณาใหรอบคอบ และคราวนี้คณะผูบริหารเสนอมาอีกถึงยี่สิบแปดลานผมก็เลย
สงสัยวา ทําไมถึงตองแกแบบเพ่ิมข้ึนมาอีกเปนยี่สิบแปดลานจากสิบหกลานเปน
สองเทาเลย ซ่ึงเปนการใชเงินสะสมนาจะท้ังหมดดวย ก็เลยอยากจะสอบถามทาง
ผูบริหารครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี         
ประธานสภาเทศบาล 
นายเสถียร  งามฉาย เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี จากในอดีตท่ีทานสมาชิกไดกลาวมา ก็มีการยื่นขออนุญาต ซ่ึงตอนนั้นโรงฆาสัตว

ของเราก็ตรวจประเมินไมผานมาตลอดนะครับ และทําการปรับปรุงตามคําแนะนาํ
ของจังหวัดระยอง ซ่ึงการปรับปรุงในหลายครั้งปรับปรุงไปทีละเล็กทีละนอยตาม
สภาพก็ยังไมผานหมดเงินไปพอสมควร ท่ีทานสมาชิกสอบถามวาในครั้งแรกทําไม
เสนอไปประมาณยี่สิบเกาลาน ซ่ึงโคงการยี่สิบเกาลานตัวนั้นก็คือสามารถรองรับ
การฆาสุกรไดประมาณวันละสองรอยตัวตอวัน ซ่ึงในขณะนั้นการขออนุญาตของ
เราอยูท่ีประมาณแปดสิบหรือเจ็ดสิบตัวตอวันตามคําแนะนําของทางจังหวัด ถาเรา
ทําสเปคไวรองรับในอนาคตเลย ก็จะเปนการดีกวาตามคําแนะนําของจังหวัดและ
ในการพิจารณาไมสามารถผานสภาได ทางสภา ณ ขณนั้น ก็ขอใหลดขนาดลงมา 
ซ่ึงเราไดทําการลดขนาดลงมาเหลือครึ่งหนึ่ง รองรับไดประมาณรอยตัว คือ  
 
                คาใชจาย ... 
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คาใชจายตอนนั้นประมาณสิบหกลาน ทางจังหวัดก็ยังเสียดายวาถาผานตรงนี้ก็ยัง
เสียนะครับ เพราะรอยตัวอนาคตอันใกลประชาชนเพ่ิมข้ึนมามากแปบเดียวก็จะ
รองรับไมไดอีกแลว และการจะขยายหรือกอสรางใหมอีกก็จะลําบาก จึงเปนท่ีมา
วาทําไมถึงมีสองโครงการในขณะนั้นครับ ขอบคุณมากครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.จตุรงค  วงศโภคิน         
ประธานสภาเทศบาล  
นายจตุรงค  วงศโภคิน เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล สืบเนื่องมาจากครั้งท่ีแลวท่ีวางบประมาณท่ีตกไป เพราะวาทางสมาชิกเห็นวามีคา

กอสรางท่ีสูงกวาความเปนจริง ก็เลยตีตกไปเพ่ือใหนํากลับไปพิจารณาอีกนิดหนึ่ง 
เพ่ือตกผลึกงบประมาณท่ีเหมาะสมนะครับ สําหรับเงินสะสมในครั้งนั้น ถาโรงฆา
สัตวท่ีเสนอมาครั้งนี้ยี่สิบแปดลานกวาสามารถท่ีจะฆาสุกรไดสองรอยตัวตอวัน คือ 
อยากจะสอบถามถึงในเรื่องของพอคาแมคาท่ีวาตอนนี้ท่ีหยุดฆาของโรงฆาสัตวเรา
ไมทราบวาตอนนี้พอคาแมคาเขาไปทําการชําแหละสุกรกันท่ีไหนครับ อยากจะ
สอบถามพอคาแมคาของเทศบาลตําบลเมืองแกลงของเราครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี         
ประธานสภาเทศบาล 
นายเสถียร  งามฉาย เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี ตั้ งแต มีการหยุดการฆาสัตว ท่ี โรงฆาสัตว  เ ม่ือวัน ท่ียี่สิบหามกราคม ทาง

ผูประกอบการท้ังหมดในขณะนี้ก็ประสบปญหาอยางหนัก ในการตองรับสินคาจาก
หองเย็นท่ีมาจากท่ีไกล ๆ เชน นครปฐม หรือไมก็ กรุงเทพฯ และราชบุรี ซ่ึงจะเปน
เนื้อสุกรแชแข็งมาและมีตนทุนท่ีคอนขางสูง คุณภาพของเนื้อก็เปนท่ีทราบกันดีวา 
คือ แชแข็งมาไมรูเทาไรแลวครับ และนํามาจําหนายทําใหประสบปญหาในเรื่อง
ของตนทุนเปนอยางมากและสงผลถึงผูบริโภคดวยครับ ท่ีจะตองบริโภคเนื้อสุกรท่ี
แชแข็งมา ก็เปนอะไรท่ีประชาชนท้ังหมดตองบริโภคอยู ก็ตองยอมรับสภาพ        
ณ ปจจุบันนี้ เพราะวาผูประกอบการตองทนแบกภาระมา เพราะวาไมสามารถท่ีจะ
ไปทําท่ีบานเหมือนสมัยกอนไดแลว เพราะเดี๋ยวนี้จะมีโทษจับและปรับท่ีสูงมาก      
ก็จะไปแบงตามโรงฆาสัตวท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง ซ่ึงอยูท่ีรอบ ๆ เราก็ไมสามารถท่ี
จะผลิตเนื้อสุกรรองรับการบริโภคของประชาชนในเขตเทศบาลของเราและ
ใกลเคียงไดพอนะครับ จึงจําเปนตองรับเนื้อสุกรท่ีมาจากทางนครปฐม ราชบุรี และ
กรุงเทพฯ ท่ีแชแข็งมาครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล         
ประธานสภาเทศบาล  
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 

สําหรับโครงการนี้ผมก็มองดูวาเปนโครงการท่ีดี และสงผลถึงประโยชนและอนามัย
ท่ีดีของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังทําใหเทศบาลเรามีรายไดสวนหนึ่ง เพ่ือมาบริหาร 
 
          จัดการ ... 
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จัดการตอไป แตท้ังนี้ท้ังนั้นดวยเปนงบประมาณท่ีคอนขางสูงสมาชิกบางทานหรือ
หลาย ๆ ทาน ก็มีความเปนหวง แตผมเชื่อม่ันวาโครงการนี้นาจะผานไปไดดวยดี 
เพราะวาจุดประสงคหลักเปนประโยชนตอทุกฝายแนนอน สําหรับตัวผมเองจะมี
เพ่ิมเติมเรื่องโครงสรางนิดหนึ่ง สําหรับโรงฆาสัตวตัวนี้ เนื่องจากการประกอบการ
จะเปนชวงกลางคืนเปนหลัก ผมอยากใหเพ่ิมเติมเรื่องแสงสวางท้ังดานในและดาน
นอกตัวอาคารใหสวางเพียงพอเพ่ือความปลอดภัย เพราะกลางคืนงูเง้ียวเข้ียวขอ
พวกนี้จะเยอะและอาจจะเปนอันตรายตอผูมาใชบริการอันนี้ประเด็นท่ีหนึ่ง 
ประเด็นท่ีสองผมอยากจะเสริมเพ่ิมเติม คือ เรื่องของ CCTV ถาเปนไปไดอยากจะ
ใหติดอยางนอย 8 ตัว รอบอาคาร 4 ตัว ภายในอาคาร 4 ตัว เพราะตัวนี้จะสง
หลาย ๆ อยาง ท้ังเรื่องความปลอดภัยท้ังเรื่องการเช็ค เพราะวาอุปกรณเครื่องจักร
ตาง ๆ มีมูลคาคอนขางสูง อาจจะเกิดการชํารุดเสียหายหรือสูญหาย ตรงนี้อาจจะ
ชวยปองกันไดอีกระดับหนึ่ง ผมขอเรียนเพ่ิมเติมเพียงเทานี้กอนขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สมปอง  งามเสง่ียม         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสมปอง  งามเสง่ียม กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสริมเก่ียวกับเรื่องโรงฆาสัตว หลังจากท่ีเราไมมีโรงฆาสัตวมาเปนเวลาพอสมควร 

ในท้ังนี้เราไดดําเนินการประสานงานและติดตอไปดูงานเก่ียวกับโรงฆาสัตวตาง ๆ 
มาหลายแหงวานํามาเขากับบริบทของโรงฆาสัตวเทศบาลเรา เพ่ือเราจะไดมีโรงฆา
สัตวท่ีไดมาตรฐาน ท้ัง ๆ ท่ีประชาชนมีความเดือดรอนไมวาจะเปนผูบริโภคหรือ
ผูทําการชําแหละหมู เรื่องกลิ่นก็เหมือนกันทุกวันนี้ยังมีกลิ่นรบกวนมาหลายป และ
ชาวบานเดือดรอนท่ีลงไปลํารางชากโรงหีบ ครั้งนี้ชาวบานก็ดีใจท่ีจะไดโรงฆาสัตว 
และมีการบําบัดน้ําไหลลงลํารางได อันนี้ผมก็เห็นใจเจาหนาท่ีท้ังผูบริหารท่ีตอสู
และไดทําเรื่องดําเนินการรายละเอียดตาง ๆ ท้ังแกขอผิดพลาดซ่ึงไดแกไขกันมา
ตลอดประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของมาโดยตลอด จนถึงวันนี้สมควรท่ี
เทศบาลเราจะตองมีโรงฆาสัตวท่ีไดมาตรฐานใหชาวบานมีอาหารบริโภคท่ีสด
สะอาดและชาวบานบริเวณใกลเคียงจะไดไมไดรับความเดือดรอนในเรื่องกลิ่น 
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สายัณห  รุงเรือง         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสายัณห  รุงเรือง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสริมนิดหนึ่งนะครับ ผมเห็นดวยกับโครงการนี้และท่ีใชเงินสะสม เพราะวา

โครงการนี้ผมเห็นทานนายกเทศมนตรีไดผลักดันมาตั้งแตสมัยท่ีแลว และเหมือนท่ี
ทานรองเสถียรพูดวางบตกมาทุก ๆ ครั้ง เราตองมองถึงการณไกลนะครับ ตอนนี้
ตองบอกวาประเทศเราสามจังหวัดภาคตะวันออกท่ีมีอีอีซีเกิดข้ึนมา ตอนนี้ผมคิด
วาประชากรแฝงของเราเยอะมากข้ึน รวมถึงตอนนี้บานจัดสรรโครงการตาง ๆ ใน
เขตเทศบาลของเราเกิดข้ึนเปนดอกเห็นเลยนะครับ ในอีกไมนานประชากรของเรา
จะทะลุแนนอนสี่หม่ืนถึงหาหม่ืนคน การบริโภคตองเพ่ิมมากข้ึน และตองบอกวา 
 
             สุกร ... 
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สุกรเปนปจจัยหลัก เปนอาหารหลักท่ีชาวบานหรือแมกระท่ังพอคาแมคาใน
โรงเรียนท่ีนําเอาไปทําอาหาร นาจะมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนถึงสองรอยตัวอีกไมนาน 
และในสวนตอนนี้เหมือนท่ีทานรองเสถียรไดกลาว วาตอนนี้หมูท่ีชําแหละไดนําเขา
มาเยอะจริง ๆ โดยเฉพาะรานแตม แมกระท่ังตลาดสิริภิบาล หรือ ตลาดเสี่ยเนาเกา
ของเรานําเขามาเยอะเปนตู ๆ ซ่ึงตรงนี้เราท้ิงประโยชนออกไป จริง ๆ นาจะเปน
หมูในสวนท่ีเปนของเทศบาลเรา และเราไดภาษีเพ่ิมข้ึนดวย และผมมองไปอีกสวน
หนึ่ง คือ เราไมไดเปนโรงฆาสัตวท่ีมาตรฐานจริง ๆ เพราะวาคณะผูบริหารและ
สมาชิกไปดูงานมาหลายท่ีเอามาประติดประตอกันจนไดโรงฆาสัตวท่ีเราคิดวานาจะ
มีมาตรฐานและในอนาคตเรานาจะเปนท่ีดูงานของหลาย ๆ ท่ีดวย ท่ีจะมาดูงานใน
สวนของโรงฆาสัตวของเราวามาตรฐาน และยิ่งไปกวานั้นชาวบานจะไดทานหมูท่ี
สดและสะอาดแนนอน อันนี้ฝากถึงความม่ันใจของทานสมาชิก คณะผูบริหาร และ
เจาหนาท่ีท่ีเราฝาฟนกันมานานนะครับจนมาถึงวันนี้ได ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม        
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.แกวกาว  ถนอมวงศ 
  
นายแกวกาว  ถนอมวงศ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล สําหรับญัตติในเรื่องอนุมัติใชจายเงินสะสม ในเรื่องของการกอสรางโรงฆาสัตว     

ผมขอสงวนคําอภิปรายเดิม ตามญัตติท่ีเคยเสนอมาและผมไดอภิปรายไว เพ่ือสงวน
ไวซ่ึงคําอภิปรายเดิมเปนหลักฐานไวครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เรื่องโรงฆาสัตวงบประมาณยี่สิบแปดลานเศษ     

จริง ๆ แลวโรงฆาสัตวของเทศบาลตําบลเมืองแกลง อายุคงไมต่ํากวาหกสิบป 
เหมือนท่ีผมเคยไดอธิบายไปเม่ือหกหรือเจ็ดปกอน คือ ตั้งแตจําความไดเปนเด็กก็
อยากจะไปดูวา สมัยกอนไมไดฆาสุกรอยางเดียว คือ ฆาโค กระบือดวย ผมก็ไปดูวา
วิธีการฆาเขาทํากันยังไง เลยไปแอบดู สมัยกอนก็มีแคหลักเพลาขางรถอยูอันหนึ่ง
ไวผูกโค กระบือ ในการฆาสุกร ทางคณะผูบริหาร และ ขออนุญาตนะครับทาน
เสียชีวิตไปแลว ทานรองจรูญโรจนไดตอสูมาในเรื่องของโรงฆาสัตว ท่ี เห็น
ความสําคัญของผูบริโภคและหนวยงานของรัฐ คือ ท้ังหมดท่ีผมจําความไดก็สาม
ทานผูวาราชการจังหวัดแลว ท่ีตอสูและก็ผานกันมา อยางท่ีทานสมาชิกพูดวา      
ในเรื่องของโรงฆาสัตวท่ีตั้งแตกอนงบประมาณยี่สิบเกาลานและมาเหลือสิบหกลาน 
อันนี้บางทีผูฟงอาจจะไมเขาใจ การท่ียี่สิบเกาลาน คือ ทานรองจรูญโรจนไดไป
ปรึกษากับทางปศุสัตวจังหวัด ในเรื่องของปริมาณ มาตรฐาน ในเรื่องท่ีวาจะทํา
เหมาะสมเทาไร เพราะวาเราเปนอําเภอใหญ สรุปมาก็คือ อัตราการฆาอยู ท่ี      
สองรอยตัวก็มีการทําแบบมาประมาณยี่สิบเกาลานก็ไมผานสภาในสวนนี้ เพราะ 
 
             จริง ๆ แลว ... 
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จริง ๆ แลว ปริมาณการฆาสองรอยตัวคือตองท้ังวันไมใชเฉพาะกลางคืน คราวนี้
เม่ือทางพ้ืนท่ีบานเราสวนมากก็จะฆาเฉพาะตอนกลางคืน เพราะเราไมไดเปน
บริษัทท่ีทําหมูแชเข็ง คนท่ีมาฆาสุกรในโรงฆาสัตวเราใชบริการของเทศบาลตําบล
เมืองแกลง คือ เปนการนําไปขายหมูสด เพราะฉะนั้นจะทําแตเฉพาะตอนกลางคืน 
ก็มีปริมาณนั้นข้ึนมา เสร็จแลวเม่ือไมผานสภา ท้ัง ๆ ท่ีทางจังหวัดและปศุสัตวก็
พยายามท่ีจะชวยพยุงเราในเรื่องท่ีผานมาไมต่ํากวาเจ็ดปท่ีทางปศุสัตวและทาง
สาธารณสุขไดมาตรวจทุก ๆ อยางท่ีทานรองเสถียรไดอานไปหลายขอ ก็พยายามท่ี
จะพยุงใหเราทํางานมาได มีการฆาสุกรมาไดหกเจ็ดป เขาผอนผันเราจนเขาบอกวา
ไมไหวแลว และเราใชงบประมาณไปประมาณสี่หาลานบาท ในการปรับปรุงเพ่ือให
ทางจังหวัดเขามองวาเรามีการตอสูในการท่ีจะทําใหถูกสุขลักษณะของปศุสัตวและ
ของสาธารณสุข คราวนี้ เ ม่ือไมผานเราก็ไดลดปริมาณ สิบหกลานนั่นก็คือ           
ลดปริมาณมาเหลือแคหนึ่งรอยตัว คือ ครึ่งหนึ่งของการท่ีชําแหละสุกร จนผมจํา
ไมไดแลววาตัวสิบหกลาน ไมรูวาเขาสภาหรือไม เพราะไมรูวาเขาสภาหรือวาแค
เสนอไปผมก็จําไมได ทีนี้มาถึงตรงนี้จนสุดทายทางจังหวัด สาธารณสุข ปศุสัตว 
และกรรมการท่ีมาตรวจเราทุกทานก็บอกวาไมไหว ก็อนุโลมมาไมต่ํากวาหกเจ็ดป 
ในเรื่องการท่ีไมถูกสุขลักษณะ จนเขางดใบอนุญาตแลว จนถึงขนาดตองมาเริ่มตน
ใหมในการขออนุญาตในการทํางานและก็ใหสมาชิกไปดูงานอยูหลายแหง ไมต่ํากวา
สามแหงท้ังของเอกชน ของบริษัท และของทองถ่ิน เลยมาตกผลึกท่ีตรงนี้ เพราะวา
ในสวนตัวผมแลว คือ ทุกวันนี้ผูบริโภคท้ังเนื้อสัตวเกือบทุกอยางตองผานน้ําแข็ง
เกือบท้ังหมด ไมวาจะเปนปลา หมู ไก คือ ทานก็พอรูวามีขาวอยูเรื่อย ๆ วามีแอบ
นําเขาบางจับกุมและเปนขาวอยูเยอะแยะ ในสวนตัวของคณะผูบริหารและปรึกษา
กับทางสมาชิกวาบานเราควรท่ีจะมี เพราะจริง ๆ แลวก็มีมาแตดั้งเดิม บางทาน
อาจจะยังไมไดเกิดเลย ก็ขอชี้แจงและขอขอบคุณทานสมาชิกท่ีไดพูดมาวาเรา
จะตองเตรียมในเรื่องของกลองวงจรปด เพ่ือปองกันในเรื่องโรคระบาดหรือเรื่อง
การมีคนเขาไปโดยไมไดรับอนุญาต ตองขอขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน ..12... คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติใชจายเงินสะสมประจําป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2566 เพ่ือกอสรางโรงฆาสัตว (ตามโครงการกอสราง          

โรงฆาสัตว เทศบาลตําบลเมืองแกลง) จํานวนเงิน 28,438,600 บาท 
(ย่ีสิบแปดลานส่ีแสนสามหม่ืนแปดพันหกรอยบาทถวน) กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอม  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

            มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    เห็นชอบ  จํานวน  10  คะแนนเสียง 
    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    2    คะแนนเสียง 
      1.นายจตุรงค  วงศโภคิน  
      2.นายแกวกาว  ถนอมวงศ  

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  -   คน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติใชจายเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2566 
เพ่ือกอสรางโรงฆาสัตว (ตามโครงการกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตําบล   
เมืองแกลง) จํานวนเงิน 28,438,600 บาท (ย่ีสิบแปดลานส่ีแสนสามหม่ืน
แปดพันหกรอยบาทถวน) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม     

     เห็นชอบ  จํานวน    10   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน      2 คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -  คน  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๖6 เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง            คา

ตอเติมดัดแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตาง ๆ โครงการติดตั้งรั้วลูกกรง        สแตน
เลสรอบอาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีนั่ง โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา  
จํานวน 1 รายการ เปนเ งิน 250,500 บาท (สองแสนหาหม่ืนหารอย         
บาทถวน) (กองการศึกษา)  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี  

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖6 

เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาตอเติม
ดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ โครงการติดตั้งรั้วลูกกรงสแตนเลส   
รอบอาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีนั่ง โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา  
จํานวน 1 รายการ  เปนเงิน 250,500 บาท (สองแสนหาหม่ืนหารอย
บาทถวน) (กองการศึกษา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

            ดวย ... 
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ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง  มีความจําเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจายรายการ
ใหม ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการติดตั้งรั้วลูกกรงสแตนเลส         
รอบอาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีนั่ง โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา       
เปนเงิน 250,500 บาท (สองแสนหาหม่ืนหารอยบาทถวน)  โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

     เหตุผล 

  ดวยปจจุบัน เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีโรงเรียนท่ีรับผิดชอบในสังกัด  
ไดแก โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา ซ่ึงปจจุบันโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยามี
นักเรียนท่ีอยูในความดูแล จํานวนท้ังสิ้น 347 คน และไดกอสรางอาคารโรง
อาหาร  ขนาดกลาง 500 ท่ีนั่ง ไวสําหรับใหเด็กนักเรียนรับประทานอาหาร                  
โดยไดเปดใหเด็กนักเรียนเขามาใชโรงอาหารตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เปน
ตนมา ดังนั้นเพ่ือใหการตอเติมอาคารโรงอาหารไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย 
เพ่ือปองกันไมไหเด็กนักเรียนไดรับอันตรายจากการตกจากท่ีสูงเพราะเปนพ้ืนท่ี
ตางระดับ และปองกันอุบัติเหตุจากยานพาหนะท่ีเขามาในโรงอาหาร เพ่ือสุขภาพ
อนามัยท่ีดีของเด็กนักเรียน และเพ่ือเปนการปองกันไมใหสุนัขเขาไปสรางความ
สกปรก และอาจทําใหเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนท่ีเขามาใชโรงอาหาร จึงมี
ความจําเปนตองดําเนินการโครงการติดตั้งรั้วสแตนเลสรอบอาคารโรงอาหาร
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา จํานวน 1 รายการ ตามนโยบายของผูบริหารท่ี
ตองการปรับปรุง พัฒนา และจัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานดาน  
ตาง ๆ ใหเพียงพอและทันสมัย เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนตองขอเสนอสภา
เทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป 2566 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง  
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาตอเติมดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ                
โครงการติดตั้งรั้วลูกกรง สแตนเลสรอบอาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีนั่ง 
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา  จํานวน 1 รายการ  รวมเปนเงิน 250,500 บาท 
(สองแสนหาหม่ืนหารอยบาทถวน)   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
            คาท่ีดิน ...
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       คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ 

 โครงการติดต้ังรั้วลูกกรงสแตนเลสรอบอาคารโรงอาหารขนาดกลาง    
500 ท่ีนั่ง โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา เปนเงิน 250,500 บาท (สองแสน       
หาหม่ืนหารอยบาทถวน) 
 เพ่ือจายเปนคาติดตั้งรั้วลูกกรงสแตนเลส ขนาดความสูง 90 เซนติเมตร 
เปนสแตนเลส เกรด 304 บริเวณดานขางโรงอาหาร 2 ฝง ซาย-ขวา, ดานหนา       
โรงอาหาร, ดานหนาโรงอาหารชองประตูเลื่อน,ระเบียงดานหลัง และชองประตูเลื่อน
ดานหลังโรงอาหาร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขท่ี ช 14/2566 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง    
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6) จัดการสงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา ศาสนา และฝกอบรม ใหแก ประชาชน รวมท้ังการจัดการหรือสนับสนุน
การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2)       
พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70  ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม
ครั้งท่ี 1/2566  หนา 9/4 รายการท่ี 17 ) 

     รวมโอนเพ่ิม   250,500  บาท 
โอนลด  
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน   
งบดําเนินงาน 

     หมวดคาใชสอย 
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะงบ
รายจายอ่ืน ๆ 

 โครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง งบประมาณตั้ ง ไว   
264,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 264,000 บาท จึงขอโอนลด 250,500 บาท 
เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง  ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ  
โครงการติดตั้งรั้วลูกกรงสแตนเลสรอบอาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีนั่ง 
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา เปนเงิน 250,500 บาท (สองแสนหาหม่ืนหารอย
บาทถวน) 
     รวมโอนลด   250,500 บาท 
 
              จึงเรียนมา ... 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล   
เมืองแกลง เ พ่ือพิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจําป  2566           
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง   
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาตอเติมดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ จํานวน   
1 รายการ รวมเปนเงิน 250,500 บาท (สองแสนหาหม่ืนหารอยบาทถวน)                  
ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗  ตอไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม         
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.สมปอง  งามเสง่ียม 
นายสมปอง  งามเสง่ียม กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสมปอง งามเสง่ียม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โครงการนี้

เปนโครงการทํารั้วเหล็กรอบอาคารโรงอาหารโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา ในการ
ทําครั้งนี้ก็เปนท่ีนาจะตองทํา เพราะบางทีเด็กเลนกันบางผลักกันบางอาจจะตก 
เพราะเปนท่ีตางระดับสูงอยูพอสมควร แตผมมาดูแลวดานหลัง โครงการบอกวา
ทําสแตนเลสรอบ แตดานหลังมีกําแพงเหล็กและมีเชลลาติดแปะอยู ไมทราบวา
ตองเอากําแพงขางหลังออกไหม หรือจะทําเฉพาะดานหนากับดานขาง เม่ือตอน
บายผมไดไปเดินดูแลวมีกําแพงเหล็กอยู แตในโครงการบอกวาจะทําประตูเลื่อน
ดานหลัง แตไมทราบวาจะรื้อกําแพงเหล็กออกไหม หรือจะทําเปนสแตนเลส
ท้ังหมด ขอเรียนถามแคนี้กอนครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ตามท่ีทานสมาชิกไดสอบถามในเรื่องของโครงการรั้วสแตนเลส คือ ดานหลังไมได

ทํา ดานหลังมีเหล็กและไมเชลลาอยูแลว จะทําสามดานกับอีกหนอยหนึ่ง ดานหลัง
ตรงท่ีซักลาง ท่ีลางจานอยูชองหนึ่ง แตไมไดทําตรงชองทําตรงหัวมุมอาคารเปน
ประตูเปดปด อันนี้ความสูงอยูประมาณเมตรหนึ่ง ท่ีจะเนนท่ีสุดคือ ไมไดเรื่อง     
กันเด็กเปนเรื่องของการกันสุนัขเขาไปรบกวน ขอชี้แจงเปนสามดานและตรงนั้นอีก
นิดหนึ่ง เปนบานเลื่อนเพ่ือใหเขาออกไปลางจานอะไรได ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สมปอง  งามเสง่ียม         
ประธานสภาเทศบาล 
 
              นายสมปอง ... 
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นายสมปอง  งามเสง่ียม เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีท่ีไดตอบ แตผมเห็นวาจากรั้วดานหลังกับพ้ืนปูนของ

โรงอาหารมันสูงอยูพอสมควรคิดวาสุนัขคงลอดได ถาเกิดนําเหล็กหรืออะไรไปก้ัน
อีกสักแถวหนึ่งก็คงจะกันสุนัขไดครับ      

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)     
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน   12   คน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย     
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาท่ีดิน

และส่ิงกอสราง คาตอเติมดัดแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตาง ๆ โครงการติดตั้ง   
รั้วลูกกรง สแตนเลสรอบอาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีนั่ง โรงเรียน           
อยูเมืองแกลงวิทยา จํานวน 1 รายการ  เปนเงิน 250,500 บาท (สองแสน     
หาหม่ืนหารอยบาทถวน) (กองการศึกษา)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    เห็นชอบ  จํานวน  10  คะแนนเสียง 
    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง  

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  2   คน 
      1.นายจตุรงค  วงศโภคิน  
      2.นายแกวกาว  ถนอมวงศ  
 
          มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖6 เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง คาตอเติม
ดัดแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตาง ๆ โครงการติดตั้งรั้วลูกกรงสแตนเลส         
รอบอาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีนั่ง โรงเรียนอยู เมืองแกลงวิทยา      
จํานวน 1 รายการ  เปนเงิน 250,500 บาท (สองแสนหาหม่ืนหารอย         
บาทถวน) (กองการศึกษา)     

          เห็นชอบ  จํานวน    10   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน      - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน      2  คน  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 500,000 บาท (-หาแสนบาทถวน-) (กองชาง) 
 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน        
1 รายการ เปนเงิน 500,000 บาท (-หาแสนบาทถวน-) (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง   สิ่ง
สาธารณูปการ จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)                   
โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
นั้น 

     เหตุผล 

  ดวยเทศบาลตําบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
เพ่ือไปตั้ งจายเปนรายการใหม ในหมวดคา ท่ีดินและสิ่ งกอสราง จํานวน              
1 รายการ เพ่ือจัดทําโครงการขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 1 ชวงแยกถนน
เทศบาล 1 ซอย 7 ไปทางเขาบานนายอําเภอ ซ่ึงสภาพเดิมเปนทางเทา          

                ถนนจึง ... 
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ถนนจึงคับแคบ การจราจรติดขัด จึงมีความจําเปนขยายผิวจราจร เพ่ือให
ประชาชนใชสัญจรไปมาไดอยางสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนตองขอเสนอ       
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณจาก แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง เปนเงิน 400,000 บาท (-สี่แสนบาท
ถวน-) แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ เปนเงิน 35,000 บาท        
(-สามหม่ืนหาพันบาทถวน-) แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา เปนเงิน 65,000 บาท (-หกหม่ืนหาพันบาทถวน-) 

     โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

  ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
  โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 1 ชวงแยกถนนเทศบาล 1    

ซอย 7 ไปทางเขาบานนายอําเภอ (ชุมชนสุนทรโวหาร) จํานวน 500,000 บาท 
  - เพ่ือจายเปนคากอสรางขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 1 ชวงแยก     

ถนนเทศบาล 1 ซอย 7 ไปทางเขาบานนายอําเภอ โดยขยายผิวจราจร           
ถนนเทศบาล 1 ชวงแยกถนนเทศบาล 1 ซอย 7 ไปทางเขาบานนายอําเภอ 
ดานซายทาง โดยลดระดับทางเทา เปนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไมนอย
กวา 0.15 เมตร กวางไมนอยกวา 2.80 - 3.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 74 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 207 ตารางเมตร พรอมปรับปรุงฝาบอพักเปนฝา
ตะแกรงเหล็ก 

     - เปนไปตาม 
 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 

2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 ทบทวนครั้งท่ี 
1/2566 หนาท่ี 191 ลําดับท่ี 22  

  3. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ี ช 12/2566 
      รวมโอนเพ่ิม  500,000  บาท 

 

โอนลด 
     1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 

  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
                คาจาง ... 
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คาจางเหมาบริการ งบประมาณตั้งไว 420,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 
415,228.58 บาท จึงขอโอนลด 400,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท 
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 1  
ชวงแยกถนนเทศบาล 1 ซอย 7 ไปทางเขาบานนายอําเภอ (ชุมชนสุนทรโวหาร) 
จํานวน 400,000 บาท 

2. แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานสวนสาธารณะ 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาวัสด ุ

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 
  งบประมาณตั้งไว 15,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 15,000 บาท       

จึงขอโอนลด 15,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 1 ชวงแยกถนนเทศบาล 1 ซอย 7 
ไปทางเขาบานนายอําเภอ (ชุมชนสุนทรโวหาร) จํานวน 15,000 บาท 

     3. แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานสวนสาธารณะ 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาวัสด ุ

  ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย 
  งบประมาณตั้งไว 20,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 20,000 บาท        

จึงขอโอนลด 20,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 1 ชวงแยกถนนเทศบาล 1 ซอย 7 
ไปทางเขาบานนายอําเภอ (ชุมชนสุนทรโวหาร) จํานวน 20,000 บาท 

     4. แผนงานการศึกษา 
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 

  ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
  งบประมาณตั้งไว 1,041,600 บาท ปจจุบันคงเหลือ 834,680 บาท 

จึงขอโอนลด 65,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 1 ชวงแยกถนนเทศบาล 1 ซอย 7 
ไปทางเขาบานนายอําเภอ (ชุมชนสุนทรโวหาร) จํานวน 65,000 บาท 

      รวมโอนลด  500,000  บาท 

              จึงเรียนมา ... 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม       
ในหมวดค า ท่ี ดิ นและสิ่ ง ก อสร า ง  จํ านวน  1  รายการ  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)     
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน  11  คน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย     
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดิน

และส่ิงกอสราง จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 500,000 บาท (-หาแสน        
บาทถวน-) (กองชาง)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    เห็นชอบ  จํานวน  10  คะแนนเสียง 
    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง  

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  1   คน 
      1.นายจตุรงค  วงศโภคิน 

 - มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน   1   คน 

    1.นายแกวกาว  ถนอมวงศ  

           มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 500,000 บาท (-หาแสนบาทถวน-) (กองชาง)     

          เห็นชอบ  จํานวน    10   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     1  คน  

     ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน     1  คน  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 8  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 1,017,000 บาท (-หนึ่งลานหนึ่งหม่ืนเจ็ดพัน  
บาทถวน-) (กองชาง)  ขอเชิญท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  

นายอุทัย  วงศสุบิน  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน       
1 รายการ เปนเงิน 1,017,000 บาท (-หนึ่งลานหนึ่งหม่ืนเจ็ดพัน     
บาทถวน-) (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติ จากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง    
สิ่งสาธารณูปการ จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 1,017,000 บาท (-หนึ่งลาน    
หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน-) โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
นั้น 

     เหตุผล 

  ดวยเทศบาลตําบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
เพ่ือไปตั้ งจายเปนรายการใหม ในหมวดคา ท่ีดินและสิ่ งกอสราง จํานวน              
1 รายการ เพ่ือจัดทําโครงการขยายผิวจราจรถนนแยกซอยลาวัลยเสถียร ติดถนน
พลงชางเผือก 1 ไปทางแหลมทาตะเคียน ซ่ึงสภาพเดิมเปนถนนลาดยางชํารุด      
และเพ่ือขยายผิวจราจร เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรไปมาไดอยางสะดวก ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

         คณะผูบริหาร ... 
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  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนตองขอเสนอสภา
เทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณจาก แผนงานสาธารณสุข 

งานศูนยบริการสาธารณสุข เปนเงิน 1,017,000 บาท (-หนึ่งลานหนึ่งหม่ืน   
เจ็ดพันบาทถวน-) 

     โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

  ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
 โครงการขยายผิวจราจรถนนแยกซอยลาวัลย เสถียร ติดถนน           
พลงชางเผือก 1 ไปทางแหลมทาตะเคียน (ชุมชนแหลมทาตะเคียน) จํานวน 
1,017,000 บาท 
 - เพ่ือจายเปนคากอสรางขยายผิวจราจรถนนแยกซอยลาวัลยเสถียร      
ติดถนนพลงชางเผือก 1 ไปทางแหลมทาตะเคียน โดยขยายผิวจราจรถนนแยก  
ซอยลาวัลยเสถียร ติดถนนพลงชางเผือก 1 ไปทางแหลมทาตะเคียน ปรับปรุงเปน      
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไมนอยกวา 0.15 เมตร กวางไมนอยกวา    
8.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 140 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,120 
ตารางเมตร พรอมปรับปรุงฝาบอพักเดิม 
 - เปนไปตาม 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 

2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 เปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 1/2566 หนาท่ี 2 - 3 ลําดับท่ี 2   
 3. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ี ช 11/2566 
     รวมโอนเพ่ิม  1,017,000  บาท 

     โอนลด 
     1. แผนงานสาธารณสุข 
     งานศูนยบริการสาธารณสุข 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 

 ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
 งบประมาณตั้งไว 1,941,900 บาท ปจจุบันคงเหลือ 1,417,680 บาท 
จึงขอโอนลด 900,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการขยายผิวจราจรถนนแยกซอยลาวัลยเสถียร ติดถนนพลงชางเผือก 
1 ไปทางแหลมทาตะเคียน (ชุมชนแหลมทาตะเคียน) จํานวน 900,000  บาท 
 

              2.แผนงาน ... 
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     2. แผนงานสาธารณสุข 
     งานศูนยบริการสาธารณสุข 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาตอบแทน 

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน งบประมาณตั้งไว 120,000 บาท 
ปจจุบันคงเหลือ 120,000 บาท จึงขอโอนลด 117,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการขยายผิวจราจร ถนนแยก
ซอยลาวัลยเสถียร ติดถนนพลงชางเผือก 1 ไปทางแหลมทาตะเคียน (ชุมชน   
แหลมทาตะเคียน)  จํานวน 117,000 บาท 
     รวมโอนลด  1,017,000  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล   
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ใน
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1 รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 
ขอ 27 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)     
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน  11  คน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย     
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดิน

และส่ิงกอสราง จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 1,017,000 บาท (-หนึ่งลาน   
หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน-) (กองชาง)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    เห็นชอบ  จํานวน  10  คะแนนเสียง 
    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
            3.นายถนอม ... 
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       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง  

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  1   คน 
      1.นายจตุรงค  วงศโภคิน 

 - มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน   1   คน 

    1.นายแกวกาว  ถนอมวงศ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 1,017,000 บาท (-หนึ่งลานหนึ่งหม่ืนเจ็ดพัน 
บาทถวน-) (กองชาง)     

          เห็นชอบ  จํานวน    10   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     1  คน  

     ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน     1  คน  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 9  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 2,483,700 บาท (-สองลานส่ีแสนแปดหม่ืน    
สามพันเจ็ดรอยบาทถวน-) (กองชาง)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน       
1 รายการ เปนเงิน 2,483,700 บาท (-สองลานสี่แสนแปดหม่ืนสามพัน
เจ็ดรอยบาทถวน-) (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม 
 
          และการโยธา ... 
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และการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง   สิ่ง
สาธารณูปการ จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 2,483,700 บาท (-สองลาน      สี่
แสนแปดหม่ืนสามพันเจ็ดรอยบาทถวน-) โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
นั้น 

     เหตุผล 

  ดวยเทศบาลตําบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
เพ่ือไปตั้ งจายเปนรายการใหม ในหมวดคา ท่ีดินและสิ่ งกอสราง จํานวน              
1 รายการ เพ่ือจัดทําโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนน
ซอยบานหมวดเป  (ชุมชนหนองแหวน) สภาพเดิมถนนเปนถนนลูกรั ง          
เพ่ือใหถนนและทอระบายน้ําไดมาตรฐาน เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 คณะผูบริหารได พิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนตองขอเสนอ          
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณจาก แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป เปนเงิน 531,600 บาท (-หาแสนสามหม่ืน
หนึ่งพันหกรอยบาทถวน-) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
เปนเงิน 410,900 บาท (-สี่แสนหนึ่งหม่ืนเการอยบาทถวน-) แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารงานคลัง เปนเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถวน-) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เปนเงิน 
355,000 บาท (-สามแสนหาหม่ืนหาพันบาทถวน-) แผนงานการรักษา ความสงบ
ภายใน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนเงิน 503,200 บาท (-หาแสน
สามพันสองรอยบาทถวน-) แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
เปนเงิน 135,000 บาท (-หนึ่งแสนสามหม่ืนหาพันบาทถวน-) แผนงาน
สาธารณสุข งานศูนยบริการสาธารณสุข เปนเงิน 200,000 บาท (-สองแสน   
บาทถวน-)  แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน 
248,000 บาท (-สองแสนสี่หม่ืนแปดพันบาทถวน-) 

     โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
            โครงการ ...
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 โครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอย       
บานหมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จาํนวน 2,483,700 บาท  
 - เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา 
บริเวณถนนซอยบานหมวดเป โดยกอสรางเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม
นอยกวา 0.15 เมตร กวางไมนอยกวา 6.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 207 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,242 ตารางเมตร และวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาวไมนอยกวา 
207 เมตร บอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกระยะ 10 เมตร ท้ัง 2 ฝง 

     - เปนไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 

1/2566 หนาท่ี 5 ลําดับท่ี 5  
     3. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ี ช 10/2566 

     รวมโอนเพ่ิม  2,483,700  บาท 
     โอนลด 
     1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 
     ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

 งบประมาณตั้งไว 7,626,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 2,762,578.55 
บาท จึงขอโอนลด 531,600 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสร าง  หมวดคา ท่ีดินและสิ่ งก อสร าง  ประเภทคากอสร า ง                   
สิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณ
ถนนซอยบานหมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 531,600 บาท 

     2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 
     ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
     คาจางเหมาบริการ 

 คาจางเหมาท่ีมีลักษณะการจางทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงปายประชาสัมพันธหรือ
ปายอ่ืน ๆ ท่ีไมมีลักษณะเปนสิ่งกอสราง งบประมาณตั้งไว 50,000 บาท ปจจุบัน
คงเหลือ 50,000 บาท จึงขอโอนลด 50,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคา
กอสรางสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา 
บริเวณถนนซอยบานหมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 50,000 บาท 

             3.แผนงาน ... 
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     3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 

 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอ่ืน ๆ  
 โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาทอง ถ่ิน งบประมาณตั้ ง ไว       
20,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 15,350 บาท จึงขอโอนลด 10,000 บาท    
เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการกอสรางถนน
พรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบานหมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 
10,000 บาท 

     4. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 
     ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  

 คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน งบประมาณต้ังไว 100,000 บาท 
ปจจุบันคงเหลือ 77,180.49 บาท จึงขอโอนลด 50,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอ
ระบายน้ํ า  บริ เวณถนนซอยบานหมวดเป  (ชุมชนหนองแหวน)  จํ านวน        
50,000 บาท 

     5. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภทวัสดุสํานักงาน  

 งบประมาณตั้งไว 270,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 228,096 บาท     
จึงขอโอนลด 113,396 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบาน     
หมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 113,396 บาท 

     6. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาวัสด ุ

 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ 
            งบประมาณ ... 
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 งบประมาณตั้งไว 25,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 23,290 บาท จึงขอ
โอนลด 23,290 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบาน     
หมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 23,290 บาท 

     7. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 

 งบประมาณตั้งไว 20,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 20,000 บาท จึงขอ
โอนลด 20,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบาน     
หมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 20,000 บาท 

     8. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภทวัสดุกอสราง 

 งบประมาณตั้งไว 20,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 20,000 บาท จึงขอ
โอนลด 20,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบาน     
หมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 20,000 บาท 

     9. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 

 งบประมาณตั้งไว 10,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 4,100 บาท จึงขอ 
โอนลด 4,100 บาท เ พ่ือไปเ พ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบาน     
หมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 4,100 บาท 
 
            10.แผนงาน ... 
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     10. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาวัสด ุ

 ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 
 งบประมาณตั้งไว 4,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 4,000 บาท จึงขอ    
โอนลด 4,000 บาท เ พ่ือไปเ พ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบาน     
หมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 4,000 บาท 

     11. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 

 งบประมาณตั้งไว 100,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 91,573 บาท จึงขอ
โอนลด 61,114 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบาน     
หมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 61,114 บาท 

     12. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภทวัสดุอ่ืน 

 งบประมาณตั้งไว 5,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 5,000 บาท จึงขอ    
โอนลด 5,000 บาท เ พ่ือไปเ พ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบาน      
หมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 5,000 บาท 

     13. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบลงทุน 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
 
            คาบํารุง ... 
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 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ งบประมาณตั้งไว 50,000 บาท 
ปจจุบันคงเหลือ 50,000 บาท จึงขอโอนลด 50,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอ
ระบายน้ํ า  บริ เวณถนนซอยบานหมวดเป  (ชุมชนหนองแหวน)  จํ านวน         
50,000 บาท 

     14. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารงานคลัง 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 

 งบประมาณตั้งไว 238,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 174,033.76 บาท 
จึงขอโอนลด 100,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบาน     
หมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 100,000 บาท 

     15. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 
     ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

 งบประมาณตั้งไว 355,400 บาท ปจจุบันคงเหลือ 355,400 บาท     
จึงขอโอนลด 355,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบาน     
หมวดเป (ชมุชนหนองแหวน) จํานวน 355,000 บาท 

     16. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 
     ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

 งบประมาณตั้งไว 902,700 บาท ปจจุบันคงเหลือ 626,920 บาท     
จึงขอโอนลด  303,200 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบาน     
หมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 303,200 บาท 
 
           17.แผนงาน ... 
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     17. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     งบลงทุน 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ งบประมาณต้ังไว 700,000 บาท 
ปจจุบันคงเหลือ 700,000 บาท จึงขอโอนลด 200,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการกอสรางถนนพรอม          
วางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบานหมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 
200,000 บาท 

     18. แผนงานการศึกษา 
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 

 ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
 
 งบประมาณตั้งไว 1,041,600 บาท ปจจุบันคงเหลือ 834,680 บาท 
จึงขอโอนลด 135,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบาน     
หมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 135,000 บาท 

     19. แผนงานสาธารณสุข 
     งานศูนยบริการสาธารณสุข 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาตอบแทน 
     ประเภทคาเชาบาน 

 งบประมาณตั้งไว 48,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 48,000 บาท จึงขอ
โอนลด 48,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบาน     
หมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 48,000 บาท 

     20. แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 
     ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
 
               งบประมาณ ... 



 
~ 67 ~ 

 

 งบประมาณต้ังไว 860,300 บาท ปจจุบันคงเหลือ 705,950 บาท     
จึงขอโอนลด 150,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบาน     
หมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 150,000 บาท 

     21. แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภทเงินวัสดุเครื่องแตงกาย 

 งบประมาณตั้งไว 175,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 134,420 บาท     
จึงขอโอนลด 98,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา บริเวณถนนซอยบาน     
หมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 98,000 บาท 

     22. แผนงานสาธารณสุข 
     งานศูนยบริการสาธารณสุข 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 

 โครการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ งบประมาณตั้งไว 360,000 บาท 
ปจจุบันคงเหลือ 156,150 บาท จึงขอโอนลด 152,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอ
ระบายน้ํ า  บริ เวณถนนซอยบานหมวดเป  (ชุมชนหนองแหวน)  จํ านวน       
152,000 บาท 
     รวมโอนลด  2,483,700  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล   
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือต้ังจายเปนรายการใหม          
ใ นหมว ดค า ท่ี ดิ น แล ะสิ่ ง ก อ ส ร า ง  จํ า น ว น  1  ร า ยก า ร  ต าม ร ะ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 ตอไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

                   นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)     
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน   11   คน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย     
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดิน

และส่ิงกอสราง จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 2,483,700 บาท (-สองลาน       
ส่ีแสนแปดหม่ืนสามพันเจ็ดรอยบาทถวน-) (กองชาง)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    เห็นชอบ  จํานวน  10  คะแนนเสียง 
    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง  

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  1   คน 
      1.นายจตุรงค  วงศโภคิน 

 - มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน   1   คน 

    1.นายแกวกาว  ถนอมวงศ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 2,483,700 บาท (-สองลานส่ีแสนแปดหม่ืน    
สามพันเจ็ดรอยบาทถวน-) (กองชาง)        

          เห็นชอบ  จํานวน    10   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     1  คน  

     ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน     1  คน  

              นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 10  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 450,000 บาท (-ส่ีแสนหาหม่ืนบาทถวน-)     
(กองชาง)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน       
1 รายการ เปนเงิน 450,000 บาท (-สี่แสนหาหม่ืนบาทถวน-) (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง    
สิ่งสาธารณูปการ จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 450,000 บาท (-สี่แสนหาหม่ืน
บาทถวน-) โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
นั้น 

     เหตุผล 

  ดวยเทศบาลตําบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1 
รายการ เพ่ือจัดทําโครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก ถนนแยกซอยขาง
รานเกลา ขางบานปาสาว (ชุมชนหนองแหวน) ซ่ึงสภาพเดิมเปนถนนลูกรัง        
น้ําทวมขัง เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรไปมาไดอยางสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนตองขอเสนอสภา
เทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณจาก แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน ความเขมแข็งชุมชน เปนเงิน 
447,550 บาท (-สี่แสนสี่หม่ืนเจ็ดพันหารอยหาสิบบาทถวน-) แผนงานบริหาร        
งานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ เปนเงิน 2,450 บาท (-สองพันสี่รอย  
หาสิบบาทถวน-) 

 
         โอนเพ่ิม ... 
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     โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 

  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกซอยขางรานเกลา 
ขางบานปาสาว (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 450,000 บาท 
 - เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกซอยขาง    
รานเกลา ขางบานปาสาว (ชุมชนหนองแหวน) โดยการกอสรางถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็ก หนาไมหนอยกวา 0.15 เมตร กวางไมนอยกวา 4.00 เมตร ยาวไม
นอยกวา 95 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 380 ตารางเมตร 
 - เปนไปตาม 
 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
 2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 
1/2566 หนาท่ี 9/3 ลําดับท่ี 16 
 3. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ี ช 13/2566 
     รวมโอนเพ่ิม  450,000  บาท 

     โอนลด 
     1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
     งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 
     ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

 งบประมาณตั้งไว 577,600 บาท ปจจุบันคงเหลือ 390,131.62 บาท 
จึงขอโอนลด 350,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกซอยขางรานเกลา   
ขางบานปาสาว (ชุมชนหนองแหวน)  จํานวน 350,000 บาท 

     2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
     งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาตอบแทน 
     ประเภทคาเชาบาน 
 
            งบประมาณ ... 
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 งบประมาณตั้งไว 60,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 60,000 บาท จึงขอ
โอนลด 60,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกซอยขางรานเกลา    
ขางบานปาสาว (ชุมชนหนองแหวน)  จํานวน 60,000 บาท 

     3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
     งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาตอบแทน 

 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
 เ งินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 
งบประมาณตั้งไว 40,100 บาท ปจจุบันคงเหลือ 37,550 บาท จึงขอโอนลด 
37,550 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง 
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ รายการ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกซอยขางรานเกลา ขางบาน    
ปาสาว (ชุมชนหนองแหวน)  จํานวน 37,550 บาท 

     4. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 
     ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
     คาจางเหมาบริการ 

 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก งบประมาณตั้งไว 12,000 บาท 
ปจจุบันคงเหลือ 5,500 บาท จึงขอโอนลด 2,450 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท    
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการกอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
ถนนแยกซอยขางรานเกลา ขางบานปาสาว (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน       
2,450 บาท 
     รวมโอนลด  450,000  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล   
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ใน
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1 รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 
ขอ 27 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

            นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม     
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ คุณวิทยา  นุชพุม ครับ 
นายวิทยา  นุชพุม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง กระผม นายวิทยา  นุชพุม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง กองชาง จะขอปรับ 
รก.ผอ.กองการประปา  แบบสําหรับโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกซอยขางรานเกลา 

ขางบานปาสาว (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 2,450 บาท คือ แบบแผนท่ีสอง    
ซ่ึงเปนแบบแผนท่ีสังเขป คือ จุดกอสรางปกไวคาดเคลื่อนไมตรงกับหมุดกอสราง 
ซ่ึงแบบแปลนท่ีถูกตองจะขอเพ่ิมเติมใหในรอบหนานะครับ คือ ไปปกหมุดไวจุด
กอสรางไมตรง แตท่ีกอสรางจะอยูตรงซอยขางรานเกลา คือ ทางบานปาสาว      
แตหมุดจะปกอยูโซนทางชุมชนในยาง ผมขอแกไขแบบแผนนี้ดวยนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)     
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน  10  คน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย     
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดิน

และส่ิงกอสราง จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 450,000 บาท (-ส่ีแสนหาหม่ืน
บาทถวน-) (กองชาง)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    เห็นชอบ  จํานวน  9  คะแนนเสยีง 
    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
          4. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  5. นายสายัณห  รุงเรือง 
       6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          7. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          8. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       9. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง  

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  1   คน 
      1.นายจตุรงค  วงศโภคิน 
               มีสมาชิก ... 
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 - มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน   2   คน 

    1.นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
    2.นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 450,000 บาท (-ส่ีแสนหาหม่ืนบาทถวน-)     
(กองชาง)     

          เห็นชอบ  จํานวน    9   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     1  คน  

     ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน     2  คน  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 11  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล 2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง  ประเภท

คาปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง (โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดตาต
อง) (ชุมชนแกลงแกลวกลา)) จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 960,000 บาท 
(เกาแสนหกหม่ืนบาทถวน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

 ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี  
นายเสถียร  งามฉาย  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 2566 

เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง (โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 
(ตลาดตาตอง) (ชุมชนแกลงแกลวกลา)) จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 
960,000 บาท (เกาแสนหกหม่ืนบาทถวน) (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจําเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจาก 
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณ เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง (โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 
(ตลาดตาตอง) (ชุมชนแกลงแกลวกล า ) )  จํานวน 1 รายการ เปนเ งิน      
960,000 บาท (เกาแสนหกหม่ืนบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

         เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ตามท่ี เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีตลาดเทศบาล 3 (ตลาดตาตอง)      
ซ่ึงเปนตลาดท่ีอยูในความรับผิดชอบ ดูแล ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง และ
สถานท่ีตั้งอยูใจกลางเมือง ซ่ึงตลาดสดเปนศูนยกลางของการซ้ือขายสินคาอุปโภค 
บริโภคตาง ๆ และเปนองคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชน
ในทองถ่ิน โดยเปนตลาดประเภทท่ี 1 ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคาร ปจจุบัน
โครงสรางสวนประกอบตาง ๆ ของตลาดมีสภาพเสื่อมโทรมและมีการชํารุด 
เนื่องจากมีการใชงานมายาวนาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จึงมีความ
จําเปนท่ีจะปรับปรุงโครงสรางอาคารตลาดเทศบาล 3 (ตลาดตาตอง) เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาตลาดใหไดมาตรฐาน ตามหลักสุขาภิบาลหรือสุขอนามัย และ
สิ่งแวดลอม เปนการพัฒนายกระดับตลาดใหมีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยอยาง
ตอเนื่อง และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม อีกท้ัง ตามกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 นั้น 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจําเปน จึงขออนุมัติตอสภา
เทศบาลเพ่ือขออนุมัติ  โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2566 เพ่ือ
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง 
หมวดคา ท่ีดินและสิ่ งกอสราง ประเภทคาปรับปรุง ท่ีดินและสิ่ งกอสราง    
(โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดตาตอง) (ชุมชนแกลงแกลวกลา)) 
จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 960,000 บาท (เกาแสนหกหม่ืนบาทถวน) ดังนี้ 

   โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดตาตอง) (ชุมชนแกลงแกลวกลา) 
จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 960,000 บาท (เกาแสนหกหม่ืนบาทถวน) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 - ปรับปรุงบริเวณใตหลังคา และกันสาดโดยวิธีฉีดโฟมพียู (Pu Foam) 
หนาไมนอยกวา 1 นิ้ว เพ่ือปองกันการผุกรอน การรั่วซึม กันความรอน กันไฟ 
ขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา 828 ตารางเมตร 
 - ตอเติมโครงหลังคาเหล็กดานทายตลาด มุงแผนเมทัลชีท ขนาดพ้ืนท่ี   
10 x 18 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 180 ตารางเมตร 
 - เปลี่ยนรางระบบระบายน้ําฝนเปนรางสแตนเลส เกรด 304 กวาง 8 นิ้ว 
พรอมอุปกรณ ความยาวรวมไมนอยกวา 72 เมตร 
 - ปรับปรุงทางเขา เปนข้ันบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 6 จุด 
 - ทาสีอาคารภายในและภายนอก 
        ปรับปรุง ... 
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 - ปรับปรุงโคมไฟสองสวางพรอมระบบ 
 - เปนไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับท่ี 14 
พ.ศ. 2562 มาตรา 51 (3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
 (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลงเลขท่ี ช 15/2566) (ปรากฏ 
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2566 
หนา 9/2 ลําดับท่ี 15) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, กองชาง) 
 รวมโอนเพ่ิม (ตั้งจายรายการใหม) จํานวน 960,000 บาท (เกาแสน
หกหม่ืนบาทถวน) 

   โอนลดจาก 
       แผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณุสข 
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 

 ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน งบประมาณตั้งไว 
1,383,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,231,979.07 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
เปนเ งิน 960,000 บาท เพ่ือนําไปตั้ งจายเปนรายการใหม ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง (โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 
(ตลาดตาตอง) (ชุมชนแกลงแกลวกลา)) 
 รวมโอนลดในครั้งนี้  จํานวน 960,000 บาท (เกาแสนหกหม่ืน      
บาทถวน) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล 
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม      
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ 
นายสุทธิ  ตังสวานิช กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล จากการท่ีดูแบบแปลนหลังคากันสาด ในสวนท่ีตอเติมออกมาดานหลังตลาด 

ขนาด 10x18 เมตร ผมไมทราบวาขนาดความยาวขนาดนี้จะไปถึงตรงทางข้ึน
ทางลงของลานจอดรถตลาดหรือไม สิบเมตรจากตัวอาคาร 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
        นางสาววรรณา ...
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นางสาววรรณา  เหรียญทวนทอง กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ ขออนุญาตชี้แจงแนวท่ีเปนหลังคาเมทัลชีทจะถึงแนวบริเวณท่ีเปนตนไม บริเวณ

ลานจอดรถคะ 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สายัณห  รุงเรือง ครับ      
ประธานสภาเทศบาล  
นายสายัณห  รุงเรือง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมดีใจกับแมคาดวยนะครับ และกับประชาชนท่ีไดเขามาในตลาดท่ีเราจะมีการ   

ตอเติมและเพ่ิมเติมในสวนของตลาดตาตองนะครับ ซ่ึงผมไมรูวาไมไดปรับปรุงมา
นานแคไหนแลวครับ เพราะตอนผมมาก็สภาพนี้ ผมมาอยูท่ีนี่ประมาณสิบสี่ปแลว
ครับ ก็มีสมาชิกสอบถามมาเม่ือสักครูวา Pu Foam คือ เปนโพลีมีเทนตัวนี้เปนกลุม
ของทางบริษัทท่ีออกมาเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวยนะครับ เวลาเราฉีดแลวจะ
สามารถปองกันรอยรูรั่วรอยแตกท้ังหมดโดยไมละลายออกดวย และเปนฉนวน   
กันไฟโดยตัว ซ่ึงเขาผสมผสานไวไฟมาสิบหาเปอรเซ็นต ซ่ึงถาเกิดไฟไหมหลังคาเรา
จะไมไหมนะครับ เพราะวาไมเปนฉนวนในการเปนความรอนตอเนื่อง และอีกสวน
หนึ่งท่ีสําคัญ คือ ปองกันมด แมลง หนู ไมใหสามารถทํารังได เพราะทางบริษัทท่ี
ผลิตมาเขามีสวนผสมของตัวไลสัตวจําพวกนี้ดวยนะครับ อันนี้ตองบอกวาเปน
นวัตกรรมใหมของตลาดเราดวย ตองขอบคุณทางชางวิทยาท่ีไดนําตัวนี้มาเปน
นวัตกรรมใหม ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ      
ประธานสภาเทศบาล  
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมจะขอเพ่ิมเติมตรงระยะ 10 เมตร ท่ีเปนเมทัลชีท ซ่ึงเม่ือสักครูทางเจาหนาท่ีมี

ชี้แจงเพ่ิมเติม คือ จะใกลกับแนวตนไม ทีนี้ผมไมแนใจวาใกลแคไหน เพราะตัว
เมทัลชีท ดวยความหนาของเขาเองบางทีก่ิงไมหรืออะไรลวงลงไปมีโอกาสจะชํารุด
เสียหายเปนรู และถามีก่ิงหรือเศษใบไมไปสะสมเยอะ ๆ เขาตัวเมทัลชีทจะสนิมข้ึน
ครับ ตรงนี้ผมอาจจะขอฝากเพ่ิมเติม คือ อาจจะตองดูแลเรื่องการตัดแตงก่ิงไมหรือ
ใบไมบริเวณใกลเคียงกับเมทัลชีทท่ียื่นออกไปใหเรียบรอย ไมใหไปหมักหมมเพราะ
ไมอยางนั้นตัวเมทัลชีทจะเกิดปญหาเรื่องสนิมกัดกรอนครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ รองประธานฯ ศุภกร  แสงพงษพิทยา ครับ      
ประธานสภาเทศบาล  
นายศุภกร  แสงพงษพิทยา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองประธานสภาเทศบาล ในสวนของการปรับปรุงตลาดตาตองตั้งแตผมเปนสมาชิกมา ผมวาครั้งนี้นาจะเปน

ครั้งแรกเลยท่ีปรับปรุงใหญนะครับ คือ ขอเพ่ิมเติมจาก ส.ท.เทิดศักดิ์ ขออนุญาต
เอยนามครับ คือในสวนท่ีทําหลังคาเพ่ิมมา 10x18 เมตร ผมไมทราบวาจะตองมี
เสาคํ้ายันหรือเสาท่ีฝากกับบนหลังคาหรือไม และในสวนนี้ถาสมมติวาสภาขอ
เพ่ิมเติมเปนผาใบกันแดดกันฝนดานขางทางทิศตะวันออกสักหนอยไดไหมครับ 

 
           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ คุณวิทยา  นุชพุม ครับ     
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิทยา  นุชพุม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง สําหรับตัวโครงหลังคาดานหลังตลาดนี่นะครับ ชวงสิบเมตรท่ียื่นออกมา คือ จะติด 
รก.ผอ.กองการประปา กับเสาเดิมของเขาอยูในตัวอาคารตลาด จะตอความยาวจากตัวอาคารเดิมเขา

ออกมา สวนตัวเสานอยดานท่ียื่นมาสิบเราจะออกแบบเปนพับและใชเสาแคสองตน 
ซ่ึงจะมีความกวางและเสาจะไมเกะกะ ตัวนี้จะออกแบบไวลักษณะแบบนี้ สวนแนว
สุดทายจะอยูในแนวกอนถึงตนไมจะพอดี ๆ กันตรงชายคา ตัวผาใบของเดิมท่ีมีอยู
ตรงนี้จะเอาออกท้ังหมดและเปลี่ยนเปนเมทัลชีทคลุมเลย จะไมมีผาใบไมมีอะไรไป
มุงใหมองแลวเกะกะสายตา รายละเอียดมีอยูประมาณนี้ครับ สวนเรื่องผาใบเดี๋ยว
ผมจะขอปรึกษากับทางกองเขานิดหนึ่งวาจะเพ่ิมเติมไดหรือวาความเหมาะสมจะ
ติดไดยังไงหรือไม ขอรับเรื่องไวครับ แลวตอนออกแบบจะขอปรึกษาอีกครั้ง 
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ      
ประธานสภาเทศบาล  
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเพ่ิมเติมตรงท่ียื่นมา 10x18 เมตร ทีนี้พอเปนเมทัลชีทดวยความสองสวางจะ

เปนแผนทึบ ทีนี้ตลาดเราจะเปนตลาดเชาซะสวนใหญโดยการท่ีใชงานกัน อันนี้ผม
จะเสนอเพ่ิมเติมวา อาจจะตองขอเพ่ิมไฟสักสองดวงเปนอยางนอย เพราะพ้ืนท่ีตรง
นี้ถาผมมองประมาณสักสิบเมตรก็นาจะเกือบสามล็อค ผมเดินประมาณสิบหากาว 
ผมวาจะมืดไปนิดหนึ่ง ถามีไฟจะไดปลอดภัยตอผูมาใชบริการจากตัวตลาดครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ผมขอเสนอในฐานะ ส.ท.เทศบาลเขตเลือกตั้งท่ี 1 ฝากเรื่องระบบปลั๊กไฟ กลัวเรื่อง      
ประธานสภาเทศบาล ไฟช็อตปลั๊กไหมและกลอง CCTV ถามีดวยก็จะดีเพราะบางทีแมคาไปขายของ

ตั้งแตตีสาม และบางทีพวกหมูหรือกุงท่ีเขาเก็บไวใตแผงหายไป ตอนหลังมาจับได
เพราะมีกลอง ถามีงบเพ่ิมเติมไดก็ฝากพิจารณาเรื่องกลองเพ่ิมเติมดวยนะครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)     
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน  11  คน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย     
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดิน

และส่ิงกอสราง ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง (โครงการปรับปรุง
ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดตาตอง) (ชุมชนแกลงแกลวกลา)) จํานวน 1 รายการ 
เปนเงิน 960,000 บาท (เกาแสนหกหม่ืนบาทถวน) (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

                 มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    เห็นชอบ  จํานวน  10  คะแนนเสียง 
    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง  

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  1   คน 
      1.นายจตุรงค  วงศโภคิน 

 - มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน   1   คน 

    1.นายแกวกาว  ถนอมวงศ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง  ประเภท
คาปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง (โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดตาต
อง) (ชุมชนแกลงแกลวกลา)) จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 960,000 บาท 
(เกาแสนหกหม่ืนบาทถวน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)     

          เห็นชอบ  จํานวน    10   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     1  คน  

     ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน     1  คน  
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ     
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุทธิ  ตังสวานิช กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมขอเสนอใหทานประธานพักการประชุม 15 นาที เพ่ือรับประทานอาหาร 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป พักการประชุม 15 นาที ครับ     
ประธานสภาเทศบาล 
 

พักการประชุม 
 
               นายศุภกร ...  
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นายศุภกร  แสงพงษพิทยา  ระเบียบวาระท่ี 12  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
รองประธานสภาเทศบาล 2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ 
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) รวมเปนเงิน 4,200 บาท (ส่ีพันสองรอยบาทถวน) (งานปองกันฯ) 
 ขอเชิญท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
นายอุทัย  วงศสุบิน  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 2566 

เพ่ือไปต้ังจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ 
รวมเปนเงิน 4,200 บาท (สี่พันสองรอยบาทถวน) (งานปองกันฯ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจําเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจาก 
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจายรายการใหม             
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หมวดคาครุภัณฑ  จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 4,200 บาท (สี่พันสองรอย
บาทถวน) โดยมีหลักการ และเหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนงบประมาณรายจาย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลดท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 
  เนื่องจากในปจจุบันสํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

โครงการตาง ๆ และมีปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือเครื่อง
ชารจแบตเตอรี่ เพ่ือเปนเครื่องมือเครื่องใชในการชารจแบตเตอรี่ รถดับเพลิง 
รถยนตบรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ําพญานาค ใชในการปฏิบัติงานทําใหงานมี
ประสิทธิภาพเกิดความคลองตัวสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจําเปน จึงขออนุมัติตอ   
สภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2566 
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
จํานวน 1 รายการ  รวมเปนเงิน 4,200 บาท (สี่พันสองรอยบาทถวน) ดังนี้ 

   โอนเพ่ิม    (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ 
จัดซ้ือเครื่องชารจแบตเตอรี่ จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,200 บาท        

รวมเปนเงิน  4,200 บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
           1.คอลยทองแดงแท ... 
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1.  คอลยทองแดงแท 
     2.  ขนาด 60 โวลต 100 แอมป 
    3.  ปรับความเร็วในการชารจได 10 ระดับ 

     4.  มีมิเตอรบอกแอมปในการชารจ 
5.  มีลอพรอมท่ีจับเคลื่อนยายสะดวก 
(เปนราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ และเปนการจัดซ้ือโดยวิธีประหยัด 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 
2556 เรื่องการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2566 หนาท่ี 24 ลําดับท่ี 1) 

รวมโอนเพ่ิม 4,200 บาท (สี่พันสองรอยบาทถวน) 
โอนลด 

       แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา) 
ประเภทเงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน งบประมาณตั้งไว  

4,266,300 บาท ปจจุบันคงเหลือ 664,090 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 
4,200 บาท เพ่ือนําไปต้ังจายเปนรายการใหมในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ              
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,200 บาท รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น 4,200 บาท (สี่พันสองรอยบาทถวน) 

รวมโอนลด 4,200 บาท (สี่พันสองรอยบาทถวน) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล  
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานการรักษาความสงบภายใน          
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 4,200 บาท (สี่พันสองรอยบาทถวน)       ซ่ึง
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27  ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

 

             นายศุภกร ... 
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นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)     
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน 
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน  12  คน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย     
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด             
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) คาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 4,200 บาท (ส่ีพันสองรอย     

บาทถวน) (งานปองกันฯ)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 

    เห็นชอบ  จํานวน  12  คะแนนเสียง 
    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10.นายจตุรงค  วงศโภคิน 
       11.นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       12. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง  

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  -   คน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ 
รวมเปนเงิน 4,200 บาท (ส่ีพันสองรอยบาทถวน) (งานปองกันฯ)     

          เห็นชอบ  จํานวน    12   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -  คน       

 

                    นายศุภกร ... 
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นายศุภกร  แสงพงษพิทยา  ระเบียบวาระท่ี 13  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๖   
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) หรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน ๕ รายการ รวมเปนเงิน ๗๔,๗๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนส่ีพัน 

เจ็ดรอยบาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)  
 ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี  
นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๖ เพ่ือไปตั้งจายเปน 

รายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน ๕ รายการ รวมเปนเงิน ๗๔,๗๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืน     
สี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติ    
เพ่ือขออนุมัติจาก สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

     เหตุผล 

  ดวยกองยุทธศาสตรและงบประมาณ มีหนาท่ีรับผิดชอบ งานจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน งานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแผน
ทองถ่ิน งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล 
งานจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งานประชาสัมพันธ   
งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ และงานธุรการ โดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงาน ทําใหสะดวก รวดเร็ว การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชน จึงมีความ
จําเปนตองจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องพิมพ เนื่องจาก
เครื่องเดิมเสียใชงานไมได จํานวน ๕ รายการ เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 

     โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
รายการท่ี ๑ 

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
     หมวดคาครุภัณฑ 

  ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
 
         จัดซ้ือ ... 



 
~ 83 ~ 

 

  - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๒,๐๐๐ บาท    
รวมเปนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท 

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๘ แกนหลัก (๘ core) 

และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max 
Boost) โ ด ย มี ค ว า ม เ ร็ ว สั ญ ญ า ณ น า ฬิ ก า สู ง สุ ด  ไ ม น อ ย ก ว า  
๔.๔ GHz จํานวน ๑ หนวย 

  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา ๘ MB 

  - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือดีกวา ดังนี้ 

  ๑) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา 
ขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ 

  ๒) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ 

  ๓) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB 

  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวา มีขนาดไม        
นอยกวา ๘ GB 

  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
๒ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๕๐๐ GB จํานวน 
๑ หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐ Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒ .๐ หรือดีกวา ไมนอยกวา        
๓ ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย 
(เปนไปตามเกณฑ ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
 
 
           รายการท่ี 2... 
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รายการท่ี ๒ 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
     หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
  - จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่อง

ละ ๒,๕๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) 
  - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที 
  (เปนไปตามเกณฑ ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
    รายการท่ี ๓ 

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
     หมวดคาครุภัณฑ 

  ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
  - จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) จํ านวน ๑ เครื่ อง  ราคาเครื่ องละ ๔,๑๐๐ บาท รวมเปน เ งิน          
๔,๑๐๐ บาท 

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) จากโรงงานผูผลิต 
  - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A๔ ไมนอยกวา 

๑๙ หนาตอนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพตอนาที 
  - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A๔ ไมนอยกวา       

๑๕ หนาตอนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพตอนาที (ipm) 
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา ๑ ชอง 
  - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา ๕๐ แผน 
  - สามารถใชไดกับกระดาษ A๔, Letter, Legal และสามารถกําหนด

ขนาดของกระดาษเองได 
  (เปนไปตามเกณฑ ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
 
           รายการท่ี 4 ... 
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   รายการท่ี ๔ 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป  
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ * (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๒,๐๐๐ บาท    
รวมเปนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท 

  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๘ แกนหลัก (๘ core) 
และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณี ท่ีต อง ใชความสามารถในการประมวลผลสู ง  (Turbo Boost หรือ            
Max Boost) โ ด ย มี ค ว า ม เ ร็ ว สั ญ ญ า ณ น า ฬิ ก า สู ง สุ ด  ไ ม น อ ย ก ว า  
๔.๔ GHz จํานวน ๑ หนวย 

  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา ๘ MB 

  - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือดีกวา ดังนี้ 

  ๑) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา  
ขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ 

  ๒) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ 

  ๓) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB 

  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวา มีขนาดไม        
นอยกวา ๘ GB 

  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
๒ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๕๐๐ GB จํานวน 
๑ หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐ Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒ .๐ หรือดีกวา ไมนอยกวา        
๓ ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย 
(เปนไปตามเกณฑ ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
           รายการท่ี 5 ... 
 



 
~ 86 ~ 

 

รายการท่ี ๕ 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป 
     หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
  - จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) จํ านวน ๑ เครื่ อง  ราคาเครื่ องละ ๔,๑๐๐ บาท รวมเปน เ งิน          
๔,๑๐๐ บาท 

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) จากโรงงานผูผลิต 
  - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A๔ ไมนอยกวา 

๑๙ หนาตอนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพตอนาที 
  - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A๔ ไมนอยกวา       

๑๕ หนาตอนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพตอนาที (ipm) 
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไม    

นอยกวา ๑ ชอง 
  - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา ๕๐ แผน 
  - สามารถใชไดกับกระดาษ A๔, Letter, Legal และสามารถกําหนด

ขนาดของกระดาษเองได 
  (เปนไปตามเกณฑ ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
     รวมโอนเพ่ิม เปนเงิน ๗๔,๗๐๐ บาท 

     โอนลด 
      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
    หมวดคาวัสด ุ

ประเภท วัสดุสํานักงาน ตั้ งไว  ๒๗๐,๐๐๐ บาท ปจจุบันคงเหลือ 
๒๒๘,๐๙๖ บาท ขอโอนลด จํานวน ๗๔,๗๐๐ บาท เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดคาครุภัณฑประเภท 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน ๓ รายการ ประกอบดวย    
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ * (จอแสดงภาพขนาด        
ไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน  ๓๒,๐๐๐ บาท , เครื่องสํารอง
ไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA  จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๒,๕๐๐ บาท , เครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน ๑ เครื่อง 
เปนเงิน ๔,๑๐๐ บาท และ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหาร     
 
               งานท่ัวไป ... 
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งานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน ๒ รายการ ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี ๒ * (จอแสดงภาพขนาด ไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) จํานวน            
๑ เครื่อง เปนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท และเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน ๑ เครื่อง  เปนเงิน ๔,๑๐๐ บาท 

รวมโอนลด เปนเงิน ๗๔,๗๐๐ บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือไดโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๖ เพ่ือตั้ง
จายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน         
๓ รายการ รวมเปนเงิน ๓๘,๖๐๐ บาท (สามหม่ืนแปดพันหกรอยบาทถวน)  
และแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน ๒ รายการ รวมเปนเงิน ๓๖,๑๐๐ บาท 
(สามหม่ืนหกพันหนึ่งรอยบาทถวน) รวมจํานวน 5 รายการ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 
74,700 บาท (เจ็ดหม่ืนสี่ พันเจ็ดรอยบาทถวน) ซ่ึงเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)     
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน 
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน  12  คน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย     
ประธานสภาเทศบาล ประจําป ๒๕๖๖ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ           
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน ๕ รายการ รวมเปนเงิน 

๗๔,๗๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนส่ีพันเจ็ดรอยบาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 
 
        มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    เห็นชอบ  จํานวน  12  คะแนนเสียง 
    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10.นายจตุรงค  วงศโภคิน 
       11.นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       12. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง  

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  -   คน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๖ เพ่ือไป   
ตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน ๕ รายการ รวมเปนเงิน ๗๔,๗๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนส่ีพัน   
เจ็ดรอยบาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)     

          เห็นชอบ  จํานวน    12   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -  คน  

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา  ระเบียบวาระท่ี 14 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     
ประธานสภาเทศบาล 2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ    
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) รวมเปนเงิน  91,800 บาท (เกาหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) 
 ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี  
นายเสถียร  งามฉาย  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 2566 

เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ 
รวมเปนเงิน  91,800 บาท (เกาหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจําเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจาก  
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจายรายการใหม            
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ จํานวน            
4 รายการ รวมเปนเงิน 91,800 บาท (เกาหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน)   
โดยมีหลักการ และเหตุผล  ดังนี้ 

              หลักการ ... 
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     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมโอนลดท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 

  เนื่องจากในปจจุบันสํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
โครงการตาง ๆ และมีปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปนเครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานทําใหการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพเกิดความคลองตัวสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจําเปน ตองขอเสนอตอสภา
เทศบาลเพ่ือขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2566 เพ่ือ
ตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 4 รายการ รวมเปนเงิน  91,800 บาท (เกาหม่ืนหนึ่งพัน
แปดรอยบาทถวน) ดังนี้ 

   โอนเพ่ิม    (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

 รายการท่ี 1  จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
* (จอแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ ว )  จํานวน 1  เครื่อง เปนเ งิน         
32,000 บาท โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 1.  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกนหลัก (8 core) 
และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญณาณนาฬิกาไดใน
กรณีท่ีตองใชความสามารถ ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max 
Boost)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.4 GHz  จํานวน       
1 หนวย 
 2.  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
 3.  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือดีกวา ดังนี้ 
 3.1 เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
           3.2 มีหนวย ... 
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 3.2 มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาด ไมนอยกวา  2  GB  หรือ 
 3.3 มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลัก  ในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
 4.  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม     
นอยกวา 8 GB 
 5.  มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
2 TB หรือชนิด Solid  State  Drive  ขนาดความจุไมนอยกวา  500 GB  จํานวน 
1 หนวย 
 6.  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network  Interface)   
แบบ  10/100/1000  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง 
 7.  มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา    
3  ชอง 
 8.  มีแปนพิมพและเมาส 
 9.  มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
 รายการท่ี 2  จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆละ 20,000 บาท รวมเปนเงิน  
40,000 บาท โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 1.  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญณาณนาฬิกาไดในกรณีท่ี
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz  จํานวน 1 หนวย 
 2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ  Cache Memory 
รวมในระดับ(Level)   เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
 3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม       
นอยกวา 8 GB 
 4. มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
1 TB หรือชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความจุไมนอยกวา  250 GB  จํานวน 
1 หนวย 
 5. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network  Interface)   
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง 
 6.  มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา    
3  ชอง 
 7.  มีแปนพิมพและเมาส 
 8.  มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
 
           รายการท่ี 3 ... 
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 รายการท่ี 3  จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ    
( Ink Tank Printer)  จํ านวน  3  เ ค รื่ อ งๆละ  4 ,100  บาท  ร วม เป น เ งิน          
12,300 บาท โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 1.  เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผลิต 
 2.  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
 3.  มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 19 
หนาตอนาที (PPM) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
 4.  มีความเร็วในการพิมพรางสสีําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนา
ตอนาที (PPM) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
 5.  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม   
นอยกวา 1 ชอง 
 6.  มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  50  แผน 
 7.  สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ สามารถกําหนดขนาดของ
กระดาษเองได 
 รายการท่ี 4   จัด ซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน               
3 เครื่องๆละ 2,500 บาท  เปนเงิน 7,500 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  มีกําลังไฟฟาขาออก (Output )ไมนอยกวา 800 VA  (480  Watts) 
 2.  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
 (สําหรับรายการคาครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส ท้ัง 4 รายการ 
เปนไปตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
 รวมโอนเพ่ิม 91,800 บาท (เกาหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) 

   โอนลด 
       แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 
 หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา) 
 ประเภทเงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน งบประมาณตั้งไว  
7,626,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 2,762,578.55 บาท ขอโอนลดครั้งนี้    
เปนเงิน 91,800 บาท เพ่ือนําไปต้ังจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* 
จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน 32,000 บาท /เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน 2 เครื่องๆละ 20,000 บาท เปนเงิน 40,000 บาท / 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ ง ถังหมึกพิมพ  จํานวน 3  เครื่องๆละ        
4,100 บาท  เปนเงิน  12,300 บาท /เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน 3 เครื่องๆละ 
2,500 บาท เปนเงิน 7,500 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น  91,800 บาท 
 รวมโอนลด 91,800 บาท (เกาหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) 
 

             จึงเรียนมา ... 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล  
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน           
4 รายการ รวมเปนเงิน 91,800 บาท(เกาหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน)         
ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27  ตอไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)     
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน 
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน  12  คน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย     
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2566 เ พ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด            

คาครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ รวมเปนเงิน  91,800 บาท (เกาหม่ืนหนึ่งพัน
แปดรอยบาทถวน)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    เห็นชอบ  จํานวน  12  คะแนนเสียง 
    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10.นายจตุรงค  วงศโภคิน 
       11.นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       12. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
              มีสมาชิก ... 
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  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง  

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  -   คน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ 
รวมเปนเงิน  91,800 บาท (เกาหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน)     

          เห็นชอบ  จํานวน    12   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -  คน  

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา  ระเบียบวาระท่ี 15  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
ประธานสภาเทศบาล 2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ  
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) รวมเปนเงิน 321,600 บาท (สามแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) 
 ขอเชิญท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
นายอุทัย  วงศสุบิน  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 2566 

เพ่ือไปต้ังจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ 
รวมเปนเงิน 321,600 บาท (สามแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจําเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจากสภา
เทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจายรายการใหม ในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
จํ านวน 1  รายการ รวมเปน เ งิน 321,600 บาท (สามแสนสองห ม่ืน              
หนึ่งพันหกรอยบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 

  สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกับการใหบริการ
ประชาชนแตเนื่องจากในปจจุบัน เครื่องปรับอากาศในหองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง ชั้น 3 จํานวน 5 เครื่อง และในหอง  สํานักปลัดเทศบาล 
จํานวน 1 เครื่อง มีอายุการใชงานมานานพอสมควรไมคุมคากับการซอมแซมและ 
 
          บํารุงรักษา ... 
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บํารุงรักษา คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจําเปน จึงขออนุมัติตอ
สภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2566 
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน  1 รายการ รวมเปนเงิน 321,600 บาท (สามแสนสองหม่ืนหนึ่งพัน   
หกรอยบาทถวน) ดังนี้ 

   โอนเพ่ิม  (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

  จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดต้ัง) แบบตั้งพ้ืน
หรือแบบแขวน (ระบบInverter) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 6 เครื่องๆละ 
53,600 บาท รวมเปนเงิน 321,600 บาท (สามแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหกรอย
บาทถวน) (โดยติดตั้งในหองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ชั้น 3     
จํานวน 5 เครื่อง, ในหองสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 เครื่อง) โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 

  1. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  36,000 บีทียู 
   2. ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 

3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 
40,000 บีทียู ตองไดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5 

4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความ
เย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 

5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
  6.  การจัด ซ้ือเครื่ อ งปรับอากาศขนาด อ่ืน ๆ (นอกจากขอ 3) 

นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพ่ือเปนการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) 
สูงกวา 

  7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
     (1)  แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ  ดั งนี้  สวิตช  1 ตัว              

ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
  -  ครุภัณฑสํานักงาน เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซ้ือ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
 
           เปนไปตาม ... 
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  -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ฉบับท่ี 2  เพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2566 หนาท่ี 25 ลําดับท่ี 1  (จํานวน 5 เครื่อง หองประชุมสภา
เทศบาล ชั้น 3  ซ่ึงเปนรายการครุภัณฑบริการสาธารณะ) 

  รวมโอนเพ่ิม 321,600 บาท (สามแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหกรอย 
บาทถวน) 

    โอนลด 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา) 
 ประเภทเงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน งบประมาณตั้งไว  
7,626,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 2,762,578.55 บาท ขอโอนลดครั้งนี้     
เปนเงิน 321,600 บาท เพ่ือนําไปตั้งจาย เปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 6 เครื่อง รวมเปนเงินท้ังสิ้น  
321,600 บาท 
 รวมโอนลด  321,600 บาท (สามแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหกรอย     
บาทถวน) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล  
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 รายการ รวมเปน 
321,600 บาท (สามแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) ซ่ึงเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27  ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม      
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล พอดีผมนั่งดูในรายละเอียดของเอกสารในตัวใบเสนอราคามีผูยื่นมาสามท่ี แตผมมีขอ

สงสัยคือ เจาแรกคือบูรพาคอมพิวเตอร ขออนุญาตเอยนาม ตรงจํานวนยอดเงินผมไม 
 
            ม่ันใจ ... 
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ม่ันใจวาตัวเลขแปลก ๆ หรือไมครับ จํานวนยอดเงินรวมท้ังสิ้น 321,600 บาท 
ภาษีมูลคาเพ่ิม แลวรวมราคาคาสินคากลายเปนถูกลงมาอีก ทีนี้เลยอยากจะขอให
ทางเจาหนาท่ีผูท่ีมีการตรวจสอบ ยังไงขอใหละเอียดกวานี้ดวย เพราะวาเอกสารทุก
อยางอยากจะใหชัดเจนและถูกตอง ตัวนี้ไมแนใจวาถูกหรือผิดนะครับ ยังไงรบกวน
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ลองชวยดูตรงนี้นิดหนึ่ง ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญเจาหนาท่ีครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิธวินท  สุทธิสาพรสรรค เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ท่ีทานสมาชิกสงสัยเรื่องรวมเงินท้ังสิ้น 321,600 บาท และถอด VAT มาได 

20,1039.25 บาท และรวมยอดรายการได 300,560.75 บาท เจาหนาท่ี      
กองคลังอยางนี้ถูกตองไหมครับ ท่ีเขาเสนอมาตามนี้ครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญเจาหนาท่ีครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นางบุษกร  เศียรเขียว เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รก.ผอ.กองคลัง ไดตรวจสอบแลวถูกตองแลวคะ ทางรานเขาเปน VAT ใน 
นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม      
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ถาเปน VAT ใน ราคาจริง ๆ คือ เทาไรครับ เพราะอีกสองเจาเขาเปน VAT 

เดินหนา อันนี้เปน VAT ถอยหลังถูกตองไหมครับ ทีนี้ผมอยากจะทราบวาตัวราคา
สินคาเทาไร เพราะถามาคิดหา 7% ผมไมแนใจวาตัวเลขผมจะตรงกับเขาหรือไม  

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญเจาหนาท่ีครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นางบุษกร  เศียรเขียว เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รก.ผอ.กองคลัง ขออนุญาตนําเรียนนะคะ ของบูรพาคอมพิวเตอรราคาเต็มเขา 321,600 บาท 

ถอด VAT ออกมาจะเหลือ 300,560.75 บาท อันนี้ถูกตองแลวคะ สวนของ       
เอ.ไอ.ที. เอ็นจิเนียริ่ง ของเขาเปน VAT นอก ราคาเต็มเขา 353,100 บาท     
ถอด VAT แลวจะเหลือ 330,000 บาท สวนของรานเกรท ไอที ราคาเต็ม 
346,680 บาท ถอด VAT แลวเหลือ 324,000 บาท 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม      
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล พอดีผมจะดูงานเก่ียวกับเรื่องตรงนี้เปนสวนหนึ่งนะครับ ทีนี้เพ่ือความชัดเจนตอ

ทานสมาชิกและก็ประชาชนท่ีรับรูขาวสารตรงนี้ บางทีเราอาจจะไมแนใจวาล็อคได
ไหมในการท่ี VAT จะเดินหนาหรือถอยหลัง เพราะอันนี้เดี๋ยวเดินหนาเดี๋ยวถอย
หลังผมก็งงเหมือนกัน และทีนี้ผมก็ไมรูวา VAT ตกลงแลว VAT เทาไร ผมกลัววา
จะเสียเวลาสภาแตตรงนี้เปนเรื่องท่ีผมสงสัยตัวเลข เพราะไมอยากใหผิดพลาด    
แตถาทางกองคลังยืนยันวาถูกตองก็โอเคครับ  

               นายศุภกร ... 
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นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญเจาหนาท่ีครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นางบุษกร  เศียรเขียว เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รก.ผอ.กองคลัง  ขออนุญาตนําเรียนอีกครั้งนะคะ คือ แตละรานรูปแบบการออกใบเสนอราคาจะไม

เหมือนกัน ทีนี้พอเรามาดูตัวเลขของเขา บางรานจะมีโชว VAT ไวขางนอก แตท่ี
จริงเปน VAT ใน อยางบูรพาคอมพิวเตอรเขา VAT ใน แตรูปแบบของเขาจะเอา 
VAT ออกมาไวขางนอก ถาคนดูไมเปนจะดูลําบากนิดหนึ่งคะ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)     
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน 
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน  12  คน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย     
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด             
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) คาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 321,600 บาท (สามแสน       

สองหม่ืนหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 

    เห็นชอบ  จํานวน  10  คะแนนเสียง 
    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง  

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  2   คน 
      1.นายจตุรงค  วงศโภคิน 
      2.นายแกวกาว  ถนอมวงศ  

 

         มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ 
รวมเปนเงิน 321,600 บาท (สามแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)     

          เห็นชอบ  จํานวน    10   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน      2  คน     

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ระเบียบวาระท่ี 16  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
ประธานสภาเทศบาล 2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ  
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) รวมเปนเงิน 26,600 บาท (สองหม่ืนหกพันหกรอยบาทถวน) (งานปองกันฯ) 
 ขอเชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี  
นายสมมาตร  วิมลรัตน  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 2566 

เพ่ือไปต้ังจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ 
รวมเปนเ งิน 26,600 บาท (สองหม่ืนหกพันหกรอยบาทถวน)            
(งานปองกันฯ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจําเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจาก  
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจายรายการใหม             
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
หมวดคาครุภัณฑ  จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 26,600 บาท (สองหม่ืน    
หกพันหกรอยบาทถวน)  โดยมีหลักการ และเหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนงบประมาณรายจาย
ใน งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลดท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 

  เนื่องจากในปจจุบันสํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
โครงการตาง ๆ และมีปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร เพ่ือเปนเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานทําใหการปฏิบัติงาน     
มีประสิทธิภาพเกิดความคลองตัวสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจําเปน จึงขออนุมัติตอสภา
เทศบาลเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2566 เพ่ือ
ตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 รายการ  รวมเปนเงิน 26,600 บาท (สองหม่ืนหกพัน
หกรอยบาทถวน) ดังนี้ 

         โอนเพ่ิม ... 
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   โอนเพ่ิม    (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
  รายการท่ี 1  จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆละ 20,000 บาท รวมเปนเงิน  
20,000 บาท โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1.  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ี
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)     
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz  จํานวน 1 หนวย 
 2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 

3.  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม   
นอยกวา 8 GB 

4.  มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
1 TB หรือชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB  จํานวน 
1 หนวย 

5.  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network  Interface)   
แบบ  10/100/1000 Base-T  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง 

6.  มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา  3  
ชอง 

7.  มีแปนพิมพและเมาส 
8.  มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

  รายการท่ี 2  จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
( Ink Tank Printer)  จํ านวน 1  เครื่ อ งๆละ 4 ,100 บาท รวมเปน เ งิน          
4,100 บาท โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 1.  เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผลิต 

    2.  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  
 3.  มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ ขนาด A4            
ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (PPM) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
 4.  มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ ขนาด A4 ไมนอยกวา 
15 หนาตอนาที (PPM) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
 
        5.มีชอง ... 
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     5.  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  
    จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
     6.  มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  50  แผน 

  7.  สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ สามารถกําหนดขนาดของ
กระดาษเองได 

  รายการท่ี 3  จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน            
1 เครื่องๆละ 2,500 บาท  เปนเงิน 2,500 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    1.  มีกําลังไฟฟาขาออก (Output )ไมนอยกวา 800 VA  (480  Watts) 
2.  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

  (สําหรับรายการคาครุภัณฑคอมพิวเตอร ท้ัง 3 รายการ เปนไปตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

  รวมโอนเพ่ิม 26,600 บาท (สองหม่ืนหกพันหกรอยบาทถวน) 
   โอนลด 

       แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา) 
 ประเภทเงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน งบประมาณตั้งไว  
4,266,300 บาท ปจจุบันคงเหลือ 664,090 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 
26,600 บาท เพ่ือนําไปต้ังจายเปนรายการใหม ในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ        
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
สํ าหรับงานสํ านักงาน จํ านวน 1  เครื่ อ งๆละ 20,000 บาท เปน เ งิน           
20 ,000 บาท/เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ ง ถังหมึกพิมพ จํานวน              
1 เครื่องๆละ 4,100 บาท เปนเงิน 4,100 บาท/เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน      
1  เครื่ องๆละ 2,500 บาท เปน เ งิน 2,500 บาท รวมเปน เ งิน ท้ังสิ้น          
26,600 บาท (สองหม่ืนหกพันหกรอยบาทถวน) 
 รวมโอนลด 26,600 บาท (สองหม่ืนหกพันหกรอยบาทถวน) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล   
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานการรักษาความสงบภายใน          
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 26,600 บาท 
(สองหม่ืนหกพันหกรอยบาทถวน) ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27  ตอไป 
 
           ขอแสดงความนับถือ ... 
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               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)     
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน 
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน  12  คน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย     
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด            
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) คาครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 26,600 บาท (สองหม่ืนหกพัน    

หกรอยบาทถวน) (งานปองกันฯ)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 

    เห็นชอบ  จํานวน  12  คะแนนเสียง 
    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10.นายจตุรงค  วงศโภคิน 
       11.นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       12. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง  

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  -   คน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ 
รวมเปนเงิน 26,600 บาท (สองหม่ืนหกพันหกรอยบาทถวน) (งานปองกันฯ)     

          เห็นชอบ  จํานวน    12   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -  คน  

              นายศุภกร ... 
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นายศุภกร  แสงพงษพิทยา กอนจะเขาระเบียบวาระท่ี 17 ขอเชิญทานประธานเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป     
ประธานสภาเทศบาล ข้ึนมาทําหนาท่ีครับ ขอบคุณครับ           
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 17 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2566   
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

จํานวน 1 รายการ และประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
จํานวน 4 รายการ งบประมาณท้ังส้ิน 109,300 บาท (หนึ่งแสนเกาพันสามรอย
บาทถวน) (กองคลัง)   ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2566 เพ่ือไปตั้งจายเปน 

รายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จํานวน       
1 รายการ และประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 
4 รายการ งบประมาณท้ังสิ้น 109,300 บาท (หนึ่งแสนเกาพันสามรอย บาท
ถวน)  (กองคลัง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติ
เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจาย
รายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 รายการ และประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 4 รายการ รวมจํานวน 5 รายการ 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจาย  ในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 

  ดวยเทศบาลตําบลเมืองแกลง กองคลัง มีความจําเปนตองจัดซื ้อ
ครุภ ัณฑสํานักงาน จํานวน 1 รายการ และครุภ ัณฑคอมพิว เตอรหร ือ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 4 รายการ เพื่อทดแทนครุภัณฑสํานักงานและ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกสของเดิม ซ่ึงปจจุบันชํารุดเสื่อมสภาพ                           
ไมคุมคาตอการซอมแซม ไมสามารถใชงานไดตามปกติ และเพ่ือใหเพียงพอตอ
การปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
          คณะผูบริหาร ... 
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  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจําเปนจะตองขออนุมัติตอ
สภาเทศบาลฯ ขอโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕66 ท่ีหมดความ
จําเปนตองเบิกจาย เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 
จํานวน 5 รายการ ดังนี้ 
 โอนเพ่ิม (เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม) 
 รายการท่ี 1 

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารงานคลัง 

หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน 

1. เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน 69,000 บาท โดยมี
รายละเอียด ประกอบดังนี ้

  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทําลาย
ครั้งละ 30 แผน ราคา 69,000 บาท 

  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
  1. แบบตัดละเอียด 

      1) ขนาดท่ีกําหนดเปนแบบทําลายข้ันต่ําตอครั้ง  
    2) ขนาดกระดาษหลังทําลายความกวางระหวาง 3 - 5 มิลลิเมตร  

      และความยาวระหวาง 25 - 40 มิลลิเมตร 
  (รายการคาครุภัณฑสํานักงาน เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ                  

สํานักงบประมาณ (สําหรับการจัดหาครุภัณฑใหจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
สํานักงบประมาณ ฉบับปจจุบัน ณ วันท่ีจัดหา) 
 รายการท่ี 2 

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารงานคลัง 

หมวดคาครุภัณฑ 
  ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

2.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   จํานวน 1 เครื่อง    เปนเงิน  24,000 บาท (สองหม่ืนสี่พัน
บาทถวน) 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1       
* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   จํานวน 1 เครื่อง 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) 
และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณี ท่ีต อง ใชความสามารถในการประมวลผลสู ง  (Turbo Boost หรือ            
Max Boost)   โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม น อยกวา 4.2 GHz 
จํานวน  1 หนวย 

              หนวยประมวลผล... 
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- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือดีกวา ดังนี้ 

1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัท่ีมีหนวยความจําขนาดไม
นอยกวา 2 GB หรือ 

2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 
8 GB 
        - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 
TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 
หนวย 
        - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
        - มีแปนพิมพและเมาส 
        - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  
 รายการท่ี 3 

3. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง    เปนเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถวน) 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปนPrinter, Copier และ Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน      

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลติ 

       - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  
       - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 30 หนา 

ตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนา  

ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)  
 
        สามารถ ... 
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       - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
     - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ 
600 x 1,200 dpi      

       - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
       - สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา  
       - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา  
       - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต  

     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
1 ชอง  

       - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช

งานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
  - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน  
     - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของ
กระดาษเองได 

รายการท่ี 4 
4. จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 

3,300 บาท (สามพันสามรอยบาทถวน) 
       - เพ่ือจายเปนคาจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
        - มีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 
        - รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,600x900 Pixel 
        - มี Refresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz 
        - มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 

รายการท่ี 5 
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่องๆละ  2,500 บาท 

เปนเงิน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 
       - เพ่ือจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง 
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       - มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)  
       - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

   (รายการคาครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เปนไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) (การจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหจัดหา
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรฯ ฉบับปจจุบัน 
ณ วันท่ีจัดหา)  
 
             รวมโอนเพ่ิม ... 
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          รวมโอนเพ่ิม จํานวน 109,300 บาท (หนึ่งแสนเกาพันสามรอยบาทถวน) 
    โอนลด 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารงานคลัง 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

 รายการค าบํ ารุ งรั กษาและปรับปรุ งครุภัณฑ  งบประมาณตั้ ง ไว     
150,000 บาท คงเหลือ 150 ,000 บาท ขอโอนลดในครั้ งนี้  จํ านวน     
109,300 บาท เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม ในแผนงาน/งาน/หมวดเดียวกัน ดังนี้ 

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน     
1 เครื่อง  เปนเงิน 69,000 บาท 
 2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

- รายการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอแสดง
ภาพขนาด ไมนอยกวา 19 นิ้ว)   จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน  24,000 บาท 

- รายการเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง            
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง    เปนเงิน 8,000 บาท 

- รายการจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 
3,300 บาท 
      - รายการเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน  
5,000 บาท 
 รวมโอนลด จํานวน 109,300 บาท (หนึ่งแสนเกาพันสามรอยบาทถวน) 

 จึงเรียนมาเพ่ือไดโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล 
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําป 2566           
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จํานวน     
1 รายการ และครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 4 รายการ 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 109,300 บาท (หนึ่งแสนเกาพันสามรอยบาทถวน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27  ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)     
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
 
                 นางกานดา ... 
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นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน  12  คน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย     
ประธานสภาเทศบาล ประจําป  2566  เ พ่ือไปตั้ งจายเปนรายการใหม  ในหมวดคาครุภัณฑ       

ประเภทครุภัณฑ สํานักงาน จํานวน 1 รายการ และประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 4 รายการ งบประมาณท้ังส้ิน 
109,300 บาท (หนึ่งแสนเกาพันสามรอยบาทถวน) (กองคลัง)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    เห็นชอบ  จํานวน  11  คะแนนเสียง 
    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
      10.นายจตุรงค  วงศโภคิน 
       11. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง  

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  1   คน 
      1.นายแกวกาว  ถนอมวงศ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2566 เพ่ือไป 
ตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  
จํานวน 1 รายการ และประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
จํานวน 4 รายการ งบประมาณท้ังส้ิน 109,300 บาท (หนึ่งแสนเกาพันสามรอย
บาทถวน) (กองคลัง     

          เห็นชอบ  จํานวน    11   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน      1  คน  

 

              นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 18 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
ประธานสภาเทศบาล 2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 24,000 บาท 
(สองหม่ืนส่ีพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

 ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 
นายเสถียร  งามฉาย  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 2566 

เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 รายการ รวมเปนเ งิน  
24,000 บาท (สองหม่ืนสี่พันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจําเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจาก  
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณ เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม    
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 
24,000 บาท (สองหม่ืนสี่พันบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลดท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ              สภา
ทองถ่ิน” 

     เหตุผล 
  ดวย งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

มีหนาท่ีในการจัดการมูลฝอย ณ ศูนยควบคุมคุณภาพมูลฝอย เทศบาลตําบล 
เมืองแกลง ซ่ึงตองมีการจัดทํารายงานสถิติปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาไปกําจัด
ภายในศูนยควบคุมคุณภาพมูลฝอย รวมถึงเพ่ือเปนขอมูลในการจัดเก็บคากําจัด
ขยะมูลฝอยของหนวยงานท่ีเขามารับบริการในศูนยควบคุมคุณภาพมูลฝอย     ซ่ึง
ปจจุบันเครื่องพิมพปริมาณน้ําหนักขยะ ณ ศูนยควบคุมฯ ไมสามารถซอมบํารุงได 
ทําใหเกิดความลาชาในการออกหลักฐานปริมาณน้ําหนักขยะ ใหกับหนวยงานท่ี
เขามารับบริการ จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer 
เพ่ือใหมีเครื่องมือท่ีพรอมสําหรับการใชงาน ใหมีประสิทธิภาพ เกิดความคลองตัว
และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจําเปน จึงขออนุมัติตอ   
สภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2566 
เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 24,000 บาท 
(สองหม่ืนสี่พันบาทถวน)  ดังนี้ 

         โอนเพ่ิม ... 
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   โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
   ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น 
ราคาเครื่องละ 24,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 24,000 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

     1) มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็ม 
     2) มีความกวางในการพิมพไมนอยกวา 80 คอลัมน (Column) 

 3) มีความเร็วขณะพิมพรางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไม
นอยกวา 400 ตัวอักษรตอวินาที 

     4) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 360x360 dpi 
     5) มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB 

 6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1/2566 หนา 23 ลําดับท่ี 1) (การจัดซ้ือเปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม) 
 รวมโอนเพ่ิม (ตั้งจายรายการใหม) จํานวน 24,000 บาท (สองหม่ืนส่ี
พันบาทถวน) 

   โอนลดจาก 
       แผนงานเคหะและชุมชน 

งานกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
หมวดคาใชสอย 

 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืน โครงการคัดแยกขยะตนทางชุมชนโพธิ์เงิน (บานบนเนิน) งบประมาณ   
ตั้งไว 129,000บาท งบประมาณคงเหลือ 32,873 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปน
เงิน 24,000 บาท เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น 
รวมเปนเงิน 24,000 บาท 
 รวมโอนลดในครั้งนี้จํานวน  24,000 บาท (สองหม่ืนส่ีพันบาทถวน) 
 
            จึงเรียนมา ... 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล 
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)     
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน  12  คน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย     
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2566 เ พ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด            

คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 รายการ 
รวมเปนเงิน 24,000 บาท (สองหม่ืนส่ีพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    เห็นชอบ  จํานวน  12  คะแนนเสียง 
    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10.นายจตุรงค  วงศโภคิน 
       11.นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       12. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง  

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  -   คน 
 
            มติท่ีประชุม ... 
 



 
~ 111 ~ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 24,000 บาท 
(สองหม่ืนส่ีพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)     

          เห็นชอบ  จํานวน    12   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -  คน  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 19  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๖   
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร จํานวน ๑ รายการ รวมเปนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืน
เกาพันบาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี  

นางสาวอิสรีย ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๖ เพ่ือไปตั้งจาย 

เปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร จํานวน ๑ รายการ รวมเปนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเกาหม่ืน
เกาพันบาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติ    
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

     เหตุผล 

  ดวยกองยุทธศาสตรและงบประมาณ งานบริการและเผยแพรวิชาการ 
(ประชาสัมพันธ) มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของเทศบาล และในปจจุบันนี้ยังไมมีปาย
ประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ไวสําหรับเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารภายในเขตเทศบาล จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือปาย
ประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส แบบติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน ๑ รายการ 
เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ผลการดําเนินงานดานตาง ๆ 
ของเทศบาล อยางเปนปจจุบัน 

 
        คณะผูบริหาร ... 
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 คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนตองขอเสนอสภาเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๖ เพ่ือไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน ๑ รายการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น  
๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ 

     โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป  

 หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  

 - จัดซ้ือปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส แบบติดตั้งภายนอกอาคาร 
จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท 
 - ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ขนาดไมนอย
กวา ๓ x ๒ เมตร พรอมติดตั้ง จํานวน ๑ ชุด ภายในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
 (เปนราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ และเปนการจัดซ้ือโดยวิธีประหยัด  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๒ เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับท่ี ๒ เพ่ิมเติม
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ หนาท่ี ๒๑  ลําดับท่ี ๑) 
    รวมโอนเพ่ิม เปนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท 

   โอนลด 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
   งบบุคลากร 

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 
  ประเภท เ งินเดื อนข าราชการ หรื อพนั กงานส วนท อง ถ่ิ น ตั้ ง ไว        
๒,๐๙๖,๖๐๐ บาท ปจจุบันคงเหลือ ๘๕๗,๑๕๗.๔๒ บาท ขอโอนลด จํานวน 
๔๙๙,๐๐๐ บาท เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ปายประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกสแบบติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท 
    รวมโอนลด เปนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือได โปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๖  
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน ๑ รายการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) ซ่ึง เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ ตอไป 
            ขอแสดงความนับถือ ... 
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               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม      
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ 
นายสุทธิ  ตังสวานิช กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอเวลาอีกนิดหนึ่งครับ คือ ในญัตตินี้ไมไดระบุตําแหนงติดตั้งท่ีชัดเจนทาง

สมาชิกก็อยากจะทราบตําแหนงจุดติดตั้งท่ีชัดเจนวาตัวจอจะติดตั้งท่ีใด เพราะใน
นี้ระบุแคภายในเขตเทศบาลครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ      
ประธานสภาเทศบาล  
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล พอดีผมมีเรื่องเพ่ิมเติมจากทางทาน ส.ท.สุทธิ ขออนุญาตเอยนาม ตรงท่ีผม

อยากจะทราบ คือ เปนการติดตั้งแบบยึดอยูกับท่ีหรือสามารถยายได ทีนี้สวนตัว
ผมเองผมมองวาถาเรามีปายหนึ่งจะเปนไปไดไหมถาเราจะเปนลักษณะเหมือน
แบบท่ัวไปท่ีมีโฆษณาท่ีวาเปนรถเขาสามารถยายไปมุมนี้ทีมุมนั้นที อันนั้นก็เปน
อีกชอยหนึ่ง แตท้ังนี้ท้ังนั้นถาจะเปนแบบยึดติดอยูกับท่ี อันนี้บริเวณปายทันใจเรา
ก็นาสนใจดีครับ เพราะในแตละวันมีประชาชนสัญจรไปมามากกวาหาพันคน
แนนอนครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล      
ประธานสภาเทศบาล  
นางกานดา  นามสงา  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาเทศบาล  จริง ๆ จุดติดตั้งบอกตรง ๆ วาจะตองดูอีกครั้งหนึ่งคะ เพราะดูแลวหลายจุด และ

เปนปายขนาด 3x2 เมตร ซ่ึงไมใหญมาก แตท่ีมอง ๆ อยู อาจจะตองปรึกษา
รวมกับสมาชิกอีกทีหนึ่ง จุดท่ีมองเห็นอยูก็คือ หนารานแวนท็อปคะ ท่ีพอเขามา
จากจันทบุรีแลวจะเลี้ยวซายมา ซ่ึงจะเปนมุมเอียง ๆ และตรงนั้นจะมีเกาะกลาง 
ท่ีมองอยูคือตรงนั้นคะ แตตรงจุดอ่ืนถายังเห็นวาไมเหมาะสมเดี๋ยวอาจจะรวมกัน
พิจารณาดูอีกทีคะ สวนเคลื่อนท่ีไหมนาจะเปนยึดอยูกับท่ี สวนตรงปายทันใจก็
มอง ๆ อยูเหมือนกัน แตเผอิญปายทันใจเปนปายใหญมาก เพราะเทาท่ีคุยเปน
ลานคะ ก็เลยไมม่ันใจวาถาทําไปแลวมันมีผลตอบรับแบบไหน เพราะฉะนั้นนาจะ
ลองอยูท่ีปาย 3x2 เมตร ไปกอนประมาณนี้คะ สวนยังไงเดี๋ยวคุยรายละเอียดจุด
ติดตั้งอีกทีนะคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)     
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
            นางกานดา ... 
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นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน  12  คน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย     
ประธานสภาเทศบาล ประจําป ๒๕๖๖ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน ๑ รายการ รวมเปนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท 
(ส่ีแสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    เห็นชอบ  จํานวน  10  คะแนนเสียง 
    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    2. นายสมปอง งามเสง่ียม 
       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง  

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  2   คน 
      1.นายจตุรงค  วงศโภคิน 
    2.นายแกวกาว  ถนอมวงศ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๖ เพ่ือไป 
ตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร จํานวน ๑ รายการ รวมเปนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเกาหม่ืน      
เกาพันบาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)     

          เห็นชอบ  จํานวน    10   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     2  คน       

 

            นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 20 เรื่องอ่ืน ๆ      
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.สมศักดิ์  ตือติ่ง ครับ 
นายสมศักดิ์  ตือติ่ง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสมศักดิ์  ตือติ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังท่ี 2 ท้ังนี้ท้ังนั้น

ทายสุดสุดทายของวันนี้นะครับ ผมตองขอขอบคุณผูบริหารและทานปลัด       
ชางวิทยาท่ีไดลงไปดูโครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา ซอยปญญายิ่ง 
ตองขอขอบคุณคณะผูบริหารและผูทีเก่ียวของ ไดลงไปดูพ้ืนท่ีการทําถนนพรอม
รางวีก็ไดคืบหนาไปเยอะ ฉะนั้น ผมในนามประธานชุมชนขอขอบคุณผูบริหาร
และผูท่ีเก่ียวของท่ีอนุมัติงบประมาณตัวนี้ไปทําเพ่ือการสัญจรไปมาของประชาชน
ท่ีอยูในชุมชนมีความสะดวกยิ่งข้ึนในชีวิตประจําวัน และผมก็ไดเล็งเห็นอีกหนึ่ง
ซอยนะครับ ก็ไดเชิญทานปลัดและชางวิทยาลงไปสํารวจวามีหองแถวอยูยี่สิบสอง
หองก็ไดรับผลกระทบจากหนาฝน เพราะถนนท่ีแหลมแมพิมพจะสูงกวา ท้ังนี้
ท้ั งนั้ น ก็ขอฝากทานประธานสภาผานไปยั งผูบริหารเทศบาลหรือท าน
นายกเทศมนตรี รบกวนจัดสรรปนงบสวนไหนก็ได คือ ชางวิทยาไดสํารวจแลว 
ประมาณลานตน ๆ เพราะวาเวลาฝนตกจริง ๆ คือ ชาวบานยี่สิบสองหองท้ังหมด
ไดรับความเดือดรอนจากน้ําในการไปมาสัญจรก็ไมสะดวก เพราะท่ีทานปลัด     
ลงพ้ืนท่ีไปเม่ือวานกอนเท่ียงก็มีน้ํ า ขังหรือแชะบนถนน ฉะนั้น ฝากทาน
ประธานสภาไปถึงผูบริหารดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สมปอง  งามเสง่ียม ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมปอง  งามเสง่ียม กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล คงจะสุดทายทายสุดนะครับ ขอเรียนถามทานประธานถึงผูบริหารอีกสักเรื่องหนึ่ง

ครับ คือ ถนนพลงชางเผือก 1 ท่ีเลี้ยวขวาไปทางแหลมทาตะเคียน มีโรงงานอยู
โรงงานหนึ่งเปนโรงงานท่ีใหญพอสมควร เนื่องจากรั้วของโรงงานแหงนั้นอาจจะ
เอนหรือโคนหรือจะลม เขาจึงใชเหล็กคํ้าตลอดรั้วความยาวประมาณรอยเมตร  
แตผมอยากทราบวาเขาคํ้าไวเพ่ือซอมแซมปรับปรุงหรือวาคํ้าถาวรไปเลยไมทราบ
ครับ เพราะคํ้ากับขอบของฟุตบาทถนนดวย ขอเรียนถามครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ทานสมาชิกไดสอบถามเรื่องเหล็กท่ีคํ้ากําแพง ทางเจาของไมไดแจงเทศบาลมา   

ในสวนตัวผมก็เห็นนานแลว คือ เขาก็คําอยูและตรงนั้นไมมีคนสัญจรไปมาก็เลย
ไมไดนั่นอะไรเขา แตผมคิดวาเดี๋ยวเขาคงจะซอมหรือวาหาวิธีในสวนตัวผม 
เพราะวาเจาของเขาก็ตังคเยอะ เม่ือไมก่ีเดือนมานี่เขาก็ซ้ือท่ีตรงนี้ไปหลายสิบลาน 
ผมเชื่อวาเขาก็ตองหาวิธีท่ีจะหาชางทําในสวนนั้น เม่ือสักครูท่ีทานสมาชิกพูดถึง
เรื่องถนน ทางทานปลัดและชางวิทยาเขาดูอยู 

                     นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สายัณห  รุงเรือง ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 
นายสายัณห  รุงเรือง กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล จริง ๆ วันนี้เปนการประชุมสภาท่ีระยองตองเปลี่ยนจริง ๆ นะครับ รวมถึง      

บานเราดวย ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีในหลาย ๆ เรื่องท่ีเสนอญัตติเขามาใน
วันนี้นะครับ สวนผมจะมีเพ่ิมเติมเก่ียวกับทางผูท่ีเก่ียวของ อีกสองเดือนเราจะ
หมดปงบประมาณจะเริ่มหนึ่งตุลาคมใหมแลวนะครับ พอดีผมไดฟงในหลาย ๆ ท่ี 
ท่ีไปศึกษาดูงานมา อันนี้เจาหนาท่ีไมตองตอบก็ไดนะครับ แตวาอยากใหนําไป
พิจารณาในสวนของการศึกษาดูงานในป 2566 ท้ังป ตอนนี้รูสึกวาจะเหลือของ
ชุมชนนะครับ ไปกันหมดแลวเหลือแตชุมชนยังไมไดไป อันนี้ก็แลวแตทางผูบริหาร
และเจาหนาท่ี ในปงบ 2567 การศึกษาดูงานผมไปเกือบทุกคณะดูงานท่ีไป
ยกเวนในสวนของเจาหนาท่ีท่ีไมไดไป สวนท่ีเหลือผมไปหมดเลย อปพร. อสม. 
อยากจะนําเสนอคณะสมาชิกของเรา และทานผูบริหารอยากยืดระยะเวลาการดู
งานออกไปอีกสักหนึ่งวัน ไมอยากใหไปวันนี้พรุงนี้กลับ อยากใหเราไดไปศึกษาดู
งานจริง ๆ บาง ไดไปศึกษาโลกทัศนบานเมืองอ่ืนบาง เพ่ือทุกคนท่ีมีโอกาสรอยคน
อาจจะมีเทียนเปนบางเลมท่ีไดนํามาเชิดฉายในบานเมืองเรา อันนี้ก็ขอฝากดวยนะ
ครับ อาจจะเปนในสวนของ อปพร.ก็ไดนะครับท่ีไปวันหนึ่งกลับ แตสวน อสม. 
พนักงาน หรืออ่ืน ๆ ท่ีมีเวลาก็อยากจะขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งครับ ตอไปเปนใน
สวนของสนามกีฬาเม่ือลาสุดท่ีทานนายกเทศมนตรีไดมอบทานประธานสภาไป
ปดงาน สมาชิกไดไปแปดทาน เรามองดูอัฒจันทรของเรา          ผมนึกวาเหมือน
เหล็กเกา ๆ เทานั้นเองนะครับ อาจจะเปนเพราะนกไปถายทําใหเหล็กเราผุดวย 
อยากจะเสนอทางทานประธานสภาผานไปยังผูบริหารในการปรับปรุงซอมแซม 
ในสวนของถาเปนนกเราอาจจะทําตะแกรงดักไวเพ่ือปองกัน และทําการปรับปรุง
ทาสีใหม อันนี้อยากจะเสนอดวย และอีกอันหนึ่งทางเขาสนามกีฬา บางทานจะ
เลี้ยวเขาไมรูวามันเปนสนามกีฬาหรือไม ติดกับโลตัสผมมองวาตรงพ้ืนท่ี
สามเหลี่ยมตรงเกาะกลางตรงนั้น เราทําเสาข้ึนไปตรงสามเหลี่ยมใหคนผานไป
ผานมาเห็นดีไหมครับวา ตรงนี้คือทางเขาสนามกีฬา อันนี้เปนความเห็นสวนตัว 
และถาเปนไดก็ขอนําเสนอเพียงเทานี้นะครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีเรื่องแจงใหทราบ คือ การตรวจรายงานการประชุม มอบใหคณะกรรมการ      
ประธานสภาเทศบาล ตรวจรายงานการประชุม ตามคําสั่งสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ี 1/2564  

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล         
เมืองแกลง ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2564  มีหนาท่ีในการตรวจรายงานการประชุม 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล      
ประธานสภาเทศบาล 
 
          นางกานดา ... 
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นางกานดา  นามสงา กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออธิบายเพ่ิมเติมนะคะ คณะกรรมการสามัญเทศบาลจะมีหลาย ๆ คณะ ซ่ึงวันนี้

เราตั้งไปแลวคณะกรรมการแปรญัตติ ซ่ึงก็จะเปนครั้ง ๆ ไป การตรวจรายงานการ
ประชุมเหมือนกันตองตั้ง ทีนี้ท่ีเราอาศัยมา คือ เราต้ังครั้งเดียวยาวเลย แตในการ
ประชุมไมไดมาพูดวาใหใชคณะชุดเกาชุดเดิม ก็เลยนําเรียนทานประธานสภาวา
ใหชวยพูดอันนี้หนอย เพ่ือใหคณะกรรมการทราบวายังใชชุดเดิมอยู มีหนาท่ีใน
การตรวจรายงานการประชมุ ซ่ึงอาจจะตองมีการแจงทุกครั้งท่ีมีการประชุมคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไมครับ ถาไมมี ผมจะขอเสนอบาง      
ประธานสภาเทศบาล ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 คือ อยากเสนอคณะผูบริหารกับผูท่ี

เ ก่ียวของวา คือ เทศบาลผมสังเกตวาเรามีกรวยท่ีตั้งนอยไป ท่ีบงบอกถึง
การจราจร อยางเกาะกลางสายสุขุมวิทจะมีการแตงก่ิงแตงหญาประจํา ทีนี้       
รถสัญจรเยอะ ทีนี้กรวยเราไดตั้งนอยไปครับ ฝากเรื่องกรวยดวยนะครับ และ   
แผงก้ันจราจรก็ดี บางครั้งชวยไดเยอะ เม่ือวานซืนผมไปกรุงเทพฯ มามอเตอรเวย
มีเหตุชนเพราะเขามีการซอมแซมถนน กรวยเขาตั้งกระชั้นชิดไปรถสองคันชนกัน
เลยครับ เพราะผมจะเดินทางบอยทุกวันเลย อันนี้ก็เสนอคณะผูบริหารวาซ้ือกรวย
เพ่ิมเติมถาเปนไปไดถามีงบ เรื่องท่ีสองบานผมอยูแถว ๆ ซอยไมยราพ กรุงเทพฯ 
เขามีเขตผอนผันหาบเรของ กทม. ตีเปนเสนล็อค ๆ เลย เขาเก็บเดือนหนึ่งหารอย
บาท กทม.ออกเทศบัญญัติ ทีนี้ผมมองบานเราฝากทานนายกเทศมนตรีหรือผูท่ี
เก่ียวของ ถามีโอกาสลองเล็งเม่ือเรามีท่ีผอนผันหาบเรไหม เพราะตอนนี้ตลาด
เอกชนของบานเรา ผมเช็คแลวตลาดตอนเย็นวันละหกสิบบาท ถาวันไมมีนัดรอย
หาสิบบาท ผมมองวาชาวบานผูมีรายไดนอยโอกาสจะเลี้ยงตัวรอดยากมาก ทีนี้ 
ถาเทศบาลยังพอท่ีจะมีท่ีวางเปลาหลายจุด ทางเทาหรือบางจุดท่ีมีบริเวณกวาง
พอ เราจะทําเปนเขตผอนผันหาบเรไดไหม อันนี้เปนขอเสนอ    นะครับ เรื่องท่ี
สามฝาทอผมสังเกตบานเราชํารุดหลายจุด บางอันตองใชไมปดกันเสี่ยงตามดวงท่ี
เดิน ก็ฝากถึงคณะผูบริหารดวยวาเราจะมีงบมาทําฝาทอปดทอพักไหมครับ 
เพราะอันตรายมากถาเหยียบลงไปเย็บหลายแผล วันนั้นท่ีซอยรานเกลาคนนั้นตก
ลงไป ยังโชคดีท่ีไมเปนอะไรนะครับ หรือเทศบาลยังโชคดีท่ีไมมีขาว เรื่องสุดทาย
ตอนท่ีผมไปเปดกีฬาเยาวชนมานิลมังกร ผมไมไดดูการแขงขันเยาวชนอําเภอแก
ลง เด็กสิบขวบเองเปนตัวรับเลนเกงมาก เลี้ยงบอลหลบหาคนไดอยางแมสซ่ี ผม
วาตอไปถาเรามีกิจกรรมดี ๆ อาจจะมีแมสซ่ีเมืองแกลงก็ได หรือมีโกตัง ๆ ก็ไดนะ
ครับ เพราะวาเยาวชนบานเรามีโอกาสไดหลายคน            
 
 
             แตบางครั้ง ... 
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